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สารบัญ (ต่อ) เล่ม ๑ 
 --------------------  

หน้า 
  มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของศาล 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ         ๒๗๐ ๒๗๙ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม         ๒๗๑ ๒๗๘ 
  - นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์         ๒๗๔ ๒๗๙ 
  - นายชลน่าน ศรีแก้ว         ๒๗๗ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๒๗๙ 
ผลการลงมติ           ๒๘๐ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม           ๒๘๑ 
ผลการลงมติ           ๒๘๒ 
  มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ        ๒๘๓ 
  - นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ ์         ๒๘๓ ๒๘๔ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๒๘๖ 
ผลการลงมติ           ๒๘๗ 
  มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ        ๒๘๙ 
  - นายวรภพ วิริยะโรจน์        ๒๘๙ 
  - นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ        ๒๙๑ 
  - นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ        ๒๙๒ 
  - นายวิเชียร ชวลิต          ๒๙๕ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๒๙๖ 
ผลการลงมติ           ๒๙๗ 
 



๒ 
 

หน้า 
  มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน        ๒๙๘ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๒๙๙ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน        ๓๐๐ 
ผลการลงมติ           ๓๐๐ 
  มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย 
  มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์          ๓๐๒ ๓๐๔ ๓๐๘ 
            ๓๐๙ 
  - นายธีรัจชัย พันธุมาศ        ๓๐๔ 
  - นายรังสิมันต์ โรม           ๓๐๖ ๓๐๗ ๓๑๒ 
            ๓๒๒ 
  - นายคารม พลพรกลาง        ๓๐๗ 
  - นางสาวเบญจา แสงจันทร์         ๓๑๕ ๓๑๘ 
  - นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา       ๓๑๙ ๓๒๑ 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ        ๓๒๒ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๓๒๓
ผลการลงมติ           ๓๒๔ 
  มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ 
  ผู้อภิปราย 
  - นางสาวรังสิมา รอดรัศมี        ๓๒๕ 
  - พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง        ๓๒๘ 
  - นายวาโย อัศวรุ่งเรือง        ๓๓๑ 
  - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล         ๓๓๔ 
  - ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม       ๓๓๘ 



๓ 
 

หน้า 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ       ๓๔๐ 
  - นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา       ๓๔๒ 
  - นายณัฐวุฒิ บัวประทุม        ๓๔๕ 
  - นายดะนัย มะหิพันธ์         ๓๔๖ 
  - นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ        ๓๔๘ 
  - นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ        ๓๕๑ 
  - นายองค์การ ชัยบุตร         ๓๕๔ 
  - นายนิคม บุญวิเศษ         ๓๕๖ 
  - นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน        ๓๕๙ 
  - นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม        ๓๖๐ ๒๖๒ 
  - นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ        ๓๖๓ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๓๖๕ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายสาธิต อุ๋ยตระกูล        ๓๖๖ 
  - นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์       ๓๖๖ 
  - นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ        ๓๖๖ 
  - นายจีรเดช ศรีวิราช        ๓๖๖ 
  - นายสิระ เจนจาคะ        ๓๖๖ 
  - นายศาสตรา ศรีปาน        ๓๖๖ 
  - นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร       ๓๖๖ 
  - นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์       ๓๖๖ 
  - นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ       ๓๖๖ 
  - นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ       ๓๖๖ ๓๖๗ 
  - นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย       ๓๖๖ 
  - นายฉลอง เทอดวีระพงศ์       ๓๖๖ 
  - นายอนุชา นาคาศัย        ๓๖๖ 
  - นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย       ๓๖๗ 



๔ 
 

หน้า 
  ผู้อภิปราย 
  - นายภูมิศิษฏ์ คงมี        ๓๖๗ 
  - นายนริศ ข านุรักษ์        ๓๖๗ 
  - นายไพบูลย์ นิติตะวัน        ๓๖๗ 
  - นายอับดุลบาซิม อาบู       ๓๖๗ 
ผลการลงมติ           ๓๖๗ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม           ๓๖๘ 
ผลการลงมติ           ๓๖๙ 
  มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ        ๓๗๐ 
  - นายดะนัย มะหิพันธ์         ๓๗๐ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๓๗๐ 
ผลการลงมติ           ๓๗๑ 
  มาตรา ๓๙ งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ         ๓๗๓ ๓๗๕ 
  - นางสาววรรณวิภา ไม้สน        ๓๗๕ 
  - นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ       ๓๗๘ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๓๘๑ 
ผลการลงมติ           ๓๘๒ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม           ๓๘๓ 
ผลการลงมติ           ๓๘๔ 
  มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ         ๓๘๕ ๓๘๖ ๓๘๘ 
  - นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร         ๓๘๕ ๓๘๖ 
  - นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน         ๓๘๘ ๓๘๙ 



๕ 
 

หน้า 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม          ๓๘๙ 
ผลการลงมติ           ๓๙๐ 
  มาตรา ๔๑ งบประมาณรายจ่ายเพ่ือชดใช้เงินคงคลัง 
  (ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ)       ๓๙๑ 
  มาตรา ๔๒ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารอง 
  (ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ)       ๓๙๑ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม         ๓๙๓ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายวิเชียร ชวลิต        ๓๙๑ 
ผลการลงมติ           ๓๙๔ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์       ๓๙๕ 
ผลการตรวจสอบองค์ประชุม           ๓๙๖
ผลการลงมติ            ๓๙๗ 
  ผู้อภิปราย 
  - นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์       ๓๙๘ 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองที่ค้างพิจารณา  ไม่มี       ๓๙๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองที่เสนอใหม่  ไม่มี       ๓๙๙ 
 
ระเบียบวาระที่ ๗ เร่ืองอื่น ๆ  ไม่มี        ๓๙๙ 
 
ภาคผนวก 

 
-------------------- 



๒๖๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๒๗/๕ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการนะครับ ท่านเลขาธิการอ่านมาตราต่อไป
นะครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงานของศาล มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวน 
ค าแปรญัตติ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีท่าน
กรรมาธิการขอสงวนความเห็นท่านเดียวนะครับ คือท่านเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ท่านเรืองไกร
เชิญครับ  
 
               - ๑๒๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๗๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๒๘/๑ 
 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกครับ ผมเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ  
ไม่ทราบว่าผมใช้โน้ตบุ๊ก (Notebook) ของผมได้หรือเปล่าครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขออภัย 
ท่านเรืองไกร ท่านสมาชิกอย่าเพิ่งออกไปไหนไกลนะครับ เพราะว่ามีผู้สงวนความเห็นเพียง
ท่านเดียว แล้วก็ท่านผู้สงวนค าแปรญัตติก็เพียง ๒ ท่านเท่านั้นนะครับ จะได้ลงมติไว ๆ  
นะครับ เชิญท่านเรืองไกรครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับ มาตรา ๓๑ อยู่ใน
หน้า ๒๕๙ ท่านประธานครับ เหตุผลของส านักงานศาลยุติธรรมท่ีผมขอปรับลดจ านวนเงินนี้ 
เนื่องจากตัวท่ีตั้งมานี้อยู่ในเอกสารหน้า ๘๙ ในเล่มขาวคาดแดง คือผมก็แปลกใจเพราะว่า 
เราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่อันนี้มันเป็นประเด็นท่ีไม่มีใคร ผมเข้าใจนะครับว่าไม่มีใครนึกถึง 
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีค่อนข้างแปลกใจ หลายท่านก็บอกว่าเป็น ส.ส. มานาน บ้างก็เป็นรัฐมนตรี  
ท่านประธานครับ ค่าเช่าท่ีดินส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จ านวน ๘๘๘,๙๐๐
บาท นี่ เรื่องจ านวนเงินท่ีผมอยากจะตัดละครับ แต่ตัวภาษากฎหมายนี้มันไม่ถูกต้อง 
สมาชิกหลายท่านได้พูดถึงพระราชบัญญัติจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ลงราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนท่ี ๘๘ ก หน้า ๑ ราชกิจจานุเบกษา ๓ พฤศจิกายน 
๒๕๖๑ แล้วก็มีท้ังหมดถึงหน้า ๕ มีท้ังหมด ๑๒ มาตรา มีท่านพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรีผู้รับสนอง พระราชบัญญัติฉบับนี้มีไม่เยอะครับ มาตรา ๗ ให้มีส านักงาน
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ไม่มีค าว่า ส่วน ครับ เมื่อไม่มีค าว่า ส่วน การเขียนอย่างนี้ 
ผมก็คิดว่าอันนี้ต้องแก้ไข ต้องแก้ไขว่าเป็นค่าเช่าท่ีดินส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ตามความในมาตรา ๗ ตามความในกฎหมายท่ีฝ่ายนิติบัญญัติเป็นคนออกและลงใน 
ราชกิจานุเบกษาแล้ว หลุดกันหมด ผมก็ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับ แต่ผมนี่ต้องเวาชิงโพสติง 
(Vouching Posting) ตามวิสัยนักบัญชีนักตรวจสอบ ผมถึงเรียนท่านประธานมี ๒ รายการ 
(๓) เมื่อสักครู่นี้  ๘๘๘ ,๙๐๐ บาท (๔) ส านักงานศาลเช่นเดียวกัน ซึ่ งก็แปลกครับ 
เพราะว่าส านักงานศาลเองก็น่าจะคอมพลาย (Comply) กฎหมายได้เป็นปัจจุบัน ก็ยังใช้ค า
ว่า ค่าเช่าท่ีดินส านักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ ซึ่งผมต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลง เป็น  
ค่าเช่าท่ีดินส านักงาทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ให้ตรงกับบทบัญญัติแห่งกฎหมายเท่านั้นครับ  



๒๗๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๒๘/๒ 
 
แล้วก็ได้หารือกับทางส านักงบประมาณก็คงจะด าเนินการได้ไม่มากนัก อันนี้เลยน ามากราบ
เรียนแล้วก็ตั้งเป็นข้อสังเกตว่าทุกอย่างนี้ไม่ใช่แค่โนว์ เลดจ์ (Knowledge) ต้องมีวิสดอม 
(Wisdom) ด้วย ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปเชิญ
ท่านณัฐวุฒิ บัวประทุม แล้วตามด้วยท่านจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ นะครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีราชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม  
ณัฐวุฒิ บัวประทุม ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล คนจังหวัดอ่างทองครับ  
ผมแปรญัตติขอขอตัดลดงบประมาณในมาตรา ๓๑ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานของ
ศาลลงในจ านวน ๕ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นวงเงินท้ังสิ้นประมาณ ๓๙๐ ล้านบาท จากวงเงินท่ี
ขอรับการจัดสรรและคณะกรรมาธิการพิจารณาในวงเงิน ๗,๙๑๔ ล้านบาทเศษ จริง ๆ  
มีรายละเอียดท่ีมากครับ แต่บางประเด็นนั้นเป็นประเด็นท่ีเหมือนกับท่านกรรมาธิการ  
ท่านเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ท่ีได้พูดเมื่อสักครู่ -------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๒๙/๑ 
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ผมจะพยายามใช้เวลาท่ีกระชับกว่านั้น ท่านประธานครับ ค าว่า หน่วยงานของศาล 
ในมาตรา ๓๑ นั้น จริง ๆ มี ๒ หน่วยงานท่ีเป็นศาลโดยแท้ เราเองก็รู้ ดูก็เข้าใจ ก็คือ 
ศาลยุติธรรมและศาลปกครองท่ีเกิดขึ้นมามากกว่า ๒๐ ปี แต่ประเด็นท่ีเราคลางแคลงใจ 
ก็คือว่าเพราะเหตุใดศาลรัฐธรรมนูญท่ีในรัฐธรรมนูญปัจจุบันก็บอกว่านี่ไม่ได้อยู่ในหมวด 
ว่าด้วยศาลนะ แต่ยังมาขอรับการจัดสรรงบประมาณอยู่ในหมวดหน่วยงานของศาล  
ท่านกรรมาธิการได้สอบถามได้ท าความเข้าใจหรือไม่  ท่ีต้องพูดแบบนี้ก็ เพราะว่า 
ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ได้ถูกระบุว่าเป็นศาล มีการไปออกกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับผู้ ใด 
วิพากษ์วิจารณ์ค าวินิจฉัยของศาลถือเป็นการละเมิดอ านาจศาล มันผูกพันกันครับ 
ท่านได้ซักถามความชัดเจนประเด็นนี้หรือไม่ประการใด นั่นเป็นภาพใหญ่ของหน่วยงาน 
ท่ีเรียกว่าศาลในมาตรา ๓๑  
  ในประการท่ี ๒ ท่านประธานครับ ในกรณีของศาลปกครอง มันมีอยู่   
๒ หมวดใหญ่ ๆ ท่ีผมจ าเป็นต้องท้วงติง ก็คืองบประมาณในการก่อสร้างอาคารของศาล 
ท่ีอยู่ ในภูมิภาคต่าง ๆ เราฟังในสภาหลายรอบครับ เวลาท่ีมีกฎหมายเกี่ยวกับศาล  
เพื่อนสมาชิกท่ีมาจากแต่ละจังหวัด ผมก็ไม่อยากจะเอ่ยนาม บางท่านก็อยู่ในจังหวัดที่สูงกว่า
จังหวัดอุทัยธานีขึ้นไป ท่านก็บอกว่าอาคารศาลนี้มันหยุดใหญ่โตจริง ๆ นะ ขับรถไปก็ตกใจ 
ท่านมาขอรับหมดเลยครับ ศาลปกครองจังหวัดระยอง ศาลปกครองจังหวัดอุดรธานี  
ศาลปกครองจังหวัดภูเก็ต ศาลปกครองจังหวัดเพชรบุรี ศาลปกครองจังหวัดขอนแก่น  
ศาลปกครองจังหวัดนครสวรรค์ ศาลปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ท่านคณะกรรมาธิการ  
เช่ือผมไหมครับปีหน้าก็จะมีศาลปกครองจังหวัดยะลาท่ีขอเข้ามาอีก ความยุติธรรมไม่ได้อยู่ท่ี
อาคารสถานท่ี แต่ความยุติธรรมอยู่ท่ีท่านตั้งบนตัวหลักกฎหมาย บนหลักนิติรัฐ บนหลัก  
นิติธรรม และเคารพสิทธิของผู้ถูกกล่าวหาในทุก ๆ ฝ่ายหรือไม่ นั่นเป็นประเด็นท่ีวงเงิน
มากกว่า ๒๐๐ ล้านบาท ท่ีผมคิดว่าจ าเป็นต้องตัดทอนครับ  
   ในประการท่ี ๒ ย่อยของกรณีศาลปกครอง ท่านประธานจ าได้ไหมครับว่า 
เมื่อต้นปีที่ผ่านมาศาลปกครองยื่นกฎหมายเข้าสภาแห่งนี้เป็นการแก้ไขศาลปกครอง ครั้งท่ี ๒ 
ใน ๓ ปี ท่ีพวกผมมาอยู่ ในสภา เรียกว่าพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติจัดตั้ ง 
ศาลปกครอง ฉบับท่ี ๑๔ ในครั้งนั้นในชั้นรับหลักการ ท่านรองนากยกรัฐมนตรีวิษณุ ผู้ชี้แจง 



๒๗๓ 
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ต่าง ๆ มาบอกว่าเขาขอเงินเพิ่มพิเศษให้กับแค่กรณีของบุคลากรของศาลท่ีอยู่ในพื้นท่ี  
เส่ียงภัยกับท างานเหนื่อยยาก ยากล าบากเป็นพิเศษเท่านั้น ผมขออนุญาตพาดพิง ท่านขจิตร 
ชัยนิคม ย้ าประเด็นนี้ ย้ าแล้วย้ าอีก เพื่อนสมาชิกผมท่ีเป็นกรรมาธิการ ก็บอกท่านขจิตร  
ย้ าแล้วย้ าอีกในกรรมาธิการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ว่าคุณขอแค่นี้เท่านั้นนะ แต่ท่านประธาน
ทราบความจริงไหมครับ กรรมาธิการเคยสอบถามไหมครับว่าท้ายท่ีสุดศาลปกครองไปออก
ระเบียบฉบับท่ี ๑ ให้กับคนท่ีทุกข์ยาก ตกอยู่ในภาวะยากล าบาก อยู่ในพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
นี่ผมไม่ติดใจเลยครับ แต่ไปออกระเบียบอีกฉบับหนึ่ง เรียกว่าระเบียบ ก.บ.ศป. ชื่อย่อ 
ของเขานะครับ คณะกรรมการบริหารศาลปกครองว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงาน
ราชการและลูกจ้างส านักงานศาลปกครอง พ.ศ. ๒๕๖๔ ออกตามความในมาตรา ๔๑/๘ (๘) 
ท่ีสภาแห่งนี้แก้ไขไป ไปออกเงินเพิ่มพิเศษให้กับลูกจ้างพนักงานทุกคน ไม่ได้แค่พื้นท่ีเสี่ยงภัย 
ไม่ได้ท างานอยู่ในภาวะยากล าบากเป็นพิเศษ ทุกคนนะครับ ผมไม่กล้าระบุตัวเงินว่า  
ได้เดือนละเท่าไร เพราะว่ามันจะสร้างความเจ็บช้ าน้ าใจให้กับพนักงานราชการ ลูกจ้างท่ีอยู่
หน่วยงานอื่น ซึ่งผมรับไม่ได้ มีการสอบถามเรื่องนี้หรือไม่ ท่านกรรมาธิการท่านหนึ่ง  
เป็นอาจารย์จากมหาวิทยาลัยท่านไปเขียนในเฟซบุ๊ก (Facebook) บอกว่าสิ่งท่ีศาลท า 
เรียกว่าเหาะเหินเกินลงกา ผมก็ไม่ทราบว่าลงกามันใหญ่หรือกว้างขนาดไหน นั่นเป็นประเด็น
ท่ี ๒ ครับ 
  ประเด็นท่ี ๓ ครับท่านประธาน ก็คือกรณีของศาลยุติธรรมท่านมีงบประมาณ
ถึง ๗,๐๐๐ ล้านบาท พิพากษาคดี ๑,๗๐๐ ล้านบาท เสริมสร้างกระบวนการยุติธรรม 
๔,๐๐๐ ล้านบาท คุ้มครองสิทธิใด ๆ ผมไม่ลงรายละเอียดนะครับ แต่ผมคลางแคลงใจ 
กับค่าเช่ารถประจ าต าแหน่ง ๒๐๐ กว่าล้านบาท เขาให้กับตุลาการหรือผู้พิพากษา 
ระดับใดครับ เป็นระดับท่ีเรียกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกาหรือหัวหน้าศาลทุกคนก็ ได้   
ถามง่าย ๆ ครับ ท่านถามไหมครับว่าท่านเหล่านี้ไม่มีรถขับ --------------------------------------- 
 
               - ๑๓๐/๑ 
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หรือไม่สามารถนั่งรถสาธารณะมาท างานได้หรือ มีการถามประโยคนี้หรือไม่ในกรรมาธิการ 
ท่านไม่ตอบไม่เป็นอะไร เดี๋ยวผมไปถามเพื่อนกรรมาธิการของพรรคว่าเขาได้ถามประโยคนี้
หรือไม่ แต่สิ่งท่ีผมจ าเป็นต้องตัดลดก็คือกรณีของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้ามาใช้ 
ไม่ว่ าจะเป็นการน าระบบอิ เล็กทรอนิกส์ผมเข้ าใจว่าคือ เรื่ องอี เอ็ม ( EM)  ต่ าง  ๆ 
ซึ่งมีงบประมาณถึง ๖๘ ล้านบาทว่าตรงนี้ท าแล้วประสบความส าเร็จมากน้อยขนาดไหน 
ประการใด แต่ผมคิดว่ามันสามารถปรับลดได้มากกว่านั้น และด้วยความเคารพนะครับ 
ผมพยายามจะหาช่องทางในการตัดลดว่าศาลท่านเอง ศาลยุติธรรมมีการอบรมความรู้ 
ความเข้าใจของผู้พิพากษาต่อหลักสิทธิมนุษยชนต่อหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิของ
ผู้ต้องหาหรือไม่ ต่อหลักการปกป้องคุ้มครองสิทธิของคนท่ีด้อยกว่าหรือไม่ โชคดีผมหาไม่เจอ 
ไม่อย่างนั้นก็คงจะต้องพิจารณาว่าจะตัดงบตรงนี้ด้วยหรือไม่ ประการใด  
  ประการสุดท้ายใน ๑๙ วินาทีครับท่านประธาน จริง ๆ ยังมีศาลรัฐธรรมนูญ 
ซึ่งมันเกินวงเงิน ๕ เปอร์เซ็นต์ท่ีผมตัด ก็ขอให้ประชาชนตัดสินแล้วกันว่าหากประชาชนได้
อ านาจในการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ ศาลรัฐธรรมนูญควรจะมีอีกหรือไม่ เอวัง ก็มีด้วยประการ
เช่นนั้น ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านจิรัฏฐ์ครับ  
  นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  เรียนท่านประธานครับ ผม จิรัฏฐ์ 
ทองสุวรรณ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกล เวลาของท่านณัฐวุฒิ
หมดเดี๋ยวผมจะรับไม้ต่อให้นะครับในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญ มาตราท่ีเกี่ยวกับศาลน่าจะ
เป็นมาตราสุดท้ายของหน่วยงานชั้นสูงก็คือทหาร ศาล แล้วก็ทูต แต่น่าจะไม่สูงท่ีสุดในวันนี้ 
ก็มาดูเร่ืองของโครงการที่เกี่ยวกับไอซีที (ICT) ปีนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะพัฒนาระบบสารสนเทศ
อีกประมาณ ๖๑.๖ ล้านบาท 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  โครงการแรก โครงการปรับปรุง
ระบบเน็ตเวิร์ก (Network) เพื่อให้ส่งข้อมูลได้รวดเร็ว มีวายฟาย (WiFi) ท่ีครอบคลุมอีก ๖ ล้านบาท 
โครงการท่ี ๒ โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็คือค่าสแกนเอกสาร 
เอาไปลงในเซิร์ฟเวอร์ (Server) ๓,๙๐๐,๐๐๐ บาท โครงการท่ี ๓ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ 



๒๗๕ 
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รักษาความปลอดภัยเซิ ร์ฟเวอร์ (Server) ด้วยความท่ีอ้าง พ.ร.บ. ความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber) 
อีก ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท โครงการท่ี ๔ จัดหาเซิร์ฟเวอร์ (Server) ส ารอง ก็ท่านเพิ่งเพิ่ม
ประสิทธิภาพความปลอดภัยไป ๑๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท แล้วท่านก็จะเอาส ารองอีก โครงการ
จัดท าระบบฐานข้อมูลกลางส าหรับส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ สรุปท่านยังไม่มีข้อมูลกลางเลย
แล้วท่านจะไปเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร ท่านจะรักษาความปลอดภัยเซิ ร์ฟเวอร์ 
(Server) อะไรของท่าน ท่านจะท าเซิร์ฟเวอร์ (Server) ส ารองของอะไรในเมื่อท่านยังไม่มี
ข้อมูลกลาง ๑๑ ล้านบาท สับสนกันไปหมดเลยครับ โครงการสุดท้ายครับ ปรับปรุงพัฒนา
ระบบห้องวินิจฉัยรับรองตุลาการท้ัง ๙ ท่าน ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท อันนี้เป็นอันท่ีผมให้ความ
สนใจครับ เพราะว่าไม่รู้ปกติท่านท างานกันอย่างไร ท าไมต้องปรับปรุงห้องท างานด้วย 
ปรับปรุงแล้วจะยุติธรรมขึ้นหรือเปล่า ตั้ง ๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ปรับปรุงทุกอย่าง โต๊ะ เก้าอี้ 
สารพัด ไมโครโฟน ผ้าม่าน มีกระดานอิเล็กทรอนิกส์แบบราคาสูงมาก ระบบสัมผัสเขียนได้ 
สงสัยอยากเป็นโทนี สตาร์ก กันหมดนะครับ แล้วก็ใบเสนอราคาผมก็ไม่ได้มานะครับ 
ถูกเก็บกลับไป แต่จ าได้ว่าจอภาพขนาด ๑๗ นิ้วนี้ซึ่งความละเอียดต่ ามาก แค่ ๑,๓๖๖ คูณ 
๗๖๘ พิกเซล (Pixel) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีเก่าแล้ว ส าหรับตุลาการ ๙ ท่าน ก็คือ ๙ จอ มูลค่า
จอละหลายหมื่นบาท พิพิธภัณฑ์ศาลรัฐธรรมนูญครับ ศาลรัฐธรรมนูญก็ท าพิพิธภัณฑ์ด้วย 
ไม่รู้มีอะไรไปโชว์ในพิพิธภัณฑ์หนักหนา โดยท่ีอ้างว่าเป็นโครงการต่อเนื่องจากงบผูกพัน
โครงการปรับปรุงบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศท่ียังไม่เสร็จนะครับ ปีนี้ เป็นปีสุดท้าย  
ซึ่งก็ไม่น่าจะเบิกจ่ายส าเร็จ แต่ก็อ้างว่าเป็นโครงการต่อเนื่ อง แต่มาอยู่ในงบผูกพัน 
ซึ่งเป็นปีแรก ๑๗.๘ ล้านบาท ปีหน้าอีก ๗๑.๒ ล้านบาท ศาลรัฐธรรมนูญอยากได้ 
เครื่องรบกวนส่งสัญญาณความถี่วิทยุ ๕จี (5G) หรือว่าแจมเมอร์ (Jammer) โดยอ้างความ
จ าเป็นว่ากระบวนการพิจารณาคดีต้องรักษาความลับ ซึ่งคดีของศาลธรรมนูญนี้เป็นคดีท่ี
ประชาชนให้ความสนใจมาก ต้องเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแล้วก็มีความปลอดภัย 
โดยท่ีมี ๒ ตัว แบ่งเป็น ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งก็คือห้องพิจารณาคดีกับอีกส่วนหนึ่งคือนอกห้อง 
แล้วก็ต้องเป็นคลื่นท่ีมีความถี่ท่ีเหมาะสมกับสุขภาพของศาลรัฐธรรมนูญท้ัง ๙ ท่านด้วย 
หากช ารุดเสียหายอีกเครือ่งหน่ึงก็จะใช้ทดแทนได ้น่ีคือเหตุผลท่ีให้มา --------------------------- 
 
               - ๑๓๑/๑ 



๒๗๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๓๑/๑ 
 
แต่ในชั้นกรรมาธิการก็มีกรรมาธิการหลายท่านท่ีพยายามช่วยให้เหตุผลแล้วว่ามันก็มีผลใน
เร่ืองของการดักจับสัญญาณจุดระเบิดด้วยเพ่ือความปลอดภัยของศาลรัฐธรรมนูญ ก็ต้องบอก
ว่า ๘ ล้านบาท เครื่องละ ๔ ล้านบาทนี้ราคาไม่รู้จะโอเวอร์ (Over) อย่างไร แล้วท่านก็คงไม่
คิดว่ามันมีระบบเทคโนโลยีท่ีล้าสมัยไปแล้ว นั่นคือไมโครเอสดี (Micro SD) หรือว่าเมมโมรี่
การ์ด (Memory Card) แฟลชไดร์ฟ (Flash Drive) ท่ีมันเอาออกมาได้โดยท่ีไม่ต้องใช้
สัญญาณอะไรเลย ไม่ใช่แค่ ๕ จี (5G) นะครับ ๔ จี (4G) ๓ จี (3G) มันมีสัญญาณอีกเยอะแยะ
ครับท่ีผมพยายามจะให้เหตุผล สัญญาณวิทยุ บลูทูท (Bluetooth) มีอีกเต็มไปหมด 
คลื่นความถี่มันมีเยอะมากท่ีเครื่อง ๘ ล้านบาท ท่านจัดการเป็นได้หรือเปล่า เพราะว่า 
ใบเสนอราคาท่านไม่ได้บอกอะไรมาเลยครับ มีตัวหนังสือแค่บรรทัดเดียวแล้วก็บอกว่า 
๘ ล้านบาทไม่รู้กล้าซื้อของได้อย่างไร คือถ้าเป็นเงินท่าน ท่านไม่กล้าซื้อหรอกครับแบบนี้ 
  หน้าถัดไปครับ ตุลาการ ๙ ท่านท่ี ส.ว. ท่ีรักของเราเลือกมา ค่าใช้จ่าย 
ต่อเดือน ๕๒๘,๐๐๐ บาทต่อคนนะครับ ต่อเดือน มีค่าอะไรบ้างครับ ค่าตอบแทนตัวตุลาการ
ท่านละ ๒๒๘,๐๐๐ บาท ก็มีเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง เงินบ าเหน็จ ค่ารับรองเหมาจ่าย 
เบี้ยประชุม ค่ารถประจ าต าแหน่ง ค่าประกันสุขภาพ ต่อด้วยค่าตอบแทนของผู้ช่วยส่วนตัว
ของตุลาการท้ัง ๙ ท่าน อีก ๓๐๐,๐๐๐ กว่าบาท มีเลขานุการประจ าตัว มีผู้ช่วยเลขานุการ
ประจ าตัวอีก ๒ ท่าน ท่ีปรึกษาประจ าตัวอีก ๑ ท่าน ผู้เชี่ยวชาญอีก ๓ ท่าน พนักงานขับรถ
อีก ๑ ท่าน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยส่วนตัวอีก ๑ ท่าน ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีรักษา 
ความปลอดภัยส่วนตัวอีก ๑ ท่าน รวม ๙ คน ก็คือ ๕๗.๑ ล้านบาทต่อปี  
  หน้าถัด ไปครับ  งบประมาณของศาลรัฐธรรมนูญ ๓๖๘ ล้ านบาท 
รับรองให้กับตุลาการไปแล้ว อย่างท่ีเห็นนะครับ ๕๗ ล้านบาท แต่ท่านนับจากปี ๒๕๖๒ 
มันถูกเพิ่มขึ้นมา ๖๕ เปอร์เซ็นต์เลย จ านวนคดีท่ีศาลรัฐธรรมนูญจะต้องวินิจฉัยนี้นะครับ 
ปีท่ีแล้วท าส าเร็จไปแค่ ๓๒ คดีเองครับ ท่านจะเอาแจมเมอร์ (Jammer) ท่านจะเอาอะไร
สารพัดความปลอดภัยต้องมาก่อน ต้องให้ความส าคัญกับชีวิตของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
ท่านไปดูศาลปกครองสิครับ คดีกี่คดีครับ เป็นหมื่นคดี ศาลยุติธรรมเป็นล้านคดีต่อปี  
เขายังขอซื้อแค่ไม้สแกน (Scan) โลหะไว้ข้างหน้าทางเข้า ผลงานต่อตุลาการ ๑ ท่าน 
ศาลรัฐธรรมนูญ ตุลาการ ๑ ท่านท าคดีแค่ ๓.๕ คดีต่อปี ถ้าเป็นศาลปกครองเฉลี่ยตุลาการ 
๑ ท่าน ท าถึง ๓๕ คดี ถ้าเป็นศาลยุติธรรม เฉลี่ยท าถึง ๓๖๒ คดีต่อท่าน นี่คือหน่วยงาน 



๒๗๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๓๑/๒ 
 
ชนชั้นสูงท่ีผมว่า แล้วก็หวังว่าท่านจะเปิดเผยข้อมูลในรายละเอียดมากกว่านี้นะครับ  
ในกรรมาธิการในปีหน้างบประมาณแล้วก็อยากให้กรรมาธิการแล้วก็รวมถึงเพื่อนสมาชิกตัด
สัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับ ในหน่วยงานของศาล ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
มีท่านกรรมาธิการท่ีขอสงวนความเห็น คุณหมอชลน่าน ขออภิปรายเชิญครับ  
  นายชลน่ าน  ศ รี แ ก้ ว  ( น่ าน )   :  ท่ านประธาน ท่ี เ ค า รพ  ก ระผม  
ชลน่าน ศรีแก้ว พรรคเพื่อไทย จังหวัดน่าน ผมเป็นสมาชิกท่ีได้สงวนค าแปรญัตติไว้เท่านั้น
ครับ ผมเองตอนแรกจะไม่อภิปรายในมาตรานี้ ผมแปรไว้ร้อยละ ๒๐ ครับ กรรมาธิการ 
ไปแก้ไขปรับลดไป ๗ ล้านบาท แต่ประเด็นท่ีผมต้องอภิปรายคือประเด็นท่ีจ าเป็น 
ต้องกราบเรียนท่านประธานครับ ในส่วนของกรรมาธิการแก้ไข ผมไปตรวจสอบดูในเล่มแล้ว 
ประเด็นท่ีกรรมาธิการเสียงข้างน้อย หรือท่านสมาชิกได้อภิปรายถึงตัวมาตรา และพูดถึง
ถ้อยค าชื่อของหน่วยงาน ก็ด้วยความเคารพ ท่านประธานครับ ในร่างของสภาท่ีส่งให้
กรรมาธิการก็ดีซึ่งเป็นร่างเดิม แล้วก็ร่างกรรมาธิการก็ดี ถ้อยค าเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏอยู่ในตัว
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพราะฉะนั้นบทบาทหน้าท่ีของพวกเรา  
เราจะยึดร่างตรงนี้เป็นหลัก ถ้าถ้อยค าใดท่ีมันไม่สอดคล้อง ถ้อยค าใดท่ีไม่ถูกต้องถ้าปรากฏ
ในร่างก็เป็นหน้าท่ีของสภา หมายถึงสมาชิกโดยรวมท่ีจะเอามาพิจารณาปรับแก้ให้ถูกต้อง
และสอดคล้องกับสิ่งท่ีถูกต้อง เช่น ตัวบทกฎหมายใหม่ท่ีออกมารองรับ โดยเฉพาะประเด็น 
ท่ีขออนุญาตท่านประธานด้วยความเคารพท่ีท่านเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ขออนุญาตเอ่ยนาม
ท่านในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยได้สงวนความเห็นแล้วก็มาน าเสนอต่อสภา เรื่องของ
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  เป็นส านักงานท รัพย์สิน
พระมหากษัตริย์ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๓๒/๑ 
 
 
 
 



๒๗๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๓๒/๑ 
 
ประเด็นนี้สภาเราเองคงละเลยมิได้นะครับ ถ้าถ้อยค าเหล่านั้นปรากฏอยู่ในเอกสาร 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีเป็นเรื่องท่ีเราต้องให้ความส าคัญมาก  
เพราะมีผลต่อเรื่องของการน าเม็ดเงินไปใช้ และเป็นถ้อยค าท่ีอาจจะขัดกันกับวิธีการ 
เขียนกฎหมาย แต่ด้วยความเคารพผมเองตรวจสอบแล้วในร่างพระราชบัญญัติของ เรา 
มันเขียนเฉพาะหน่วยงานแล้วก็แผนงานท่ีรองรับ เพราะฉะนั้นรายละเอียดเหล่านี้จะอยู่ใน
เอกสารประกอบ จะอยู่ในเอกสารประกอบซึ่งไม่ใช่เอกสารท่ีเป็นตัวพระราชบัญญัตินะครับ 
ไม่ใช่เป็นตัวพระราชบัญญัตินะครับ จริง ๆ ผมอยากจะฟังกรรมาธิการเสียงข้างมากตอบ  
แต่เกรงว่าจะหมดโอกาสท่ีจะได้พูดก็เลยกราบเรียนท่านประธานไป สิ่งใด ๆ ก็แล้วแต่นะครับ 
ด้วยความเคารพเลยครับ ถ้าเป็นเอกสารประกอบท่ีไม่เกี่ยวกับตัวบทบัญญัติในบทบัญญัติ
ของตัวกฎหมาย สิ่งนั้นถ้ามันมีข้อผิดพลาด บกพร่อง ไม่สอดคล้อง ชอบด้วยกฎหมาย  
เป็นเรื่องของกรรมาธิการกับหน่วยงานท่ีต้องคุยกัน ไปปรับ ไปแก้ให้ถูกต้อง ตอนแรก 
ผมตกใจครับฟังท่านกรรมาธิการเสียงข้างน้อยอภิปรายแล้วผมนึกว่าตัวนั้นมันจะปรากฏอยู่
ในตัวร่างพระราชบัญญัติ ถ้าอย่างนั้นเราต้องแก้เลยนะครับ ไม่แก้ขณะที่กรรมาธิการข้างน้อย
เขาเสนอความเห็น แล้วเสียงข้างมากยังยืนอยู่ ก็ไปแก้เมื่อผ่านวาระ ๒ ครบทุกมาตราแล้ว 
เป็นการทบทวนแก้ไขถ้อยค าก็ยังท าได้ แต่ด้วยความเคารพถ้อยค าเหล่านั้นไม่ได้ปรากฏ 
นะครับ ก็เป็นประเด็นท่ีต้องฝากท่านประธานไปยังท่านกรรมาธิการนะครับ ถ้ามีเรื่องเหล่านี้
ท่านต้องจัดการให้เสร็จในกรรมาธิการ อย่าเอามารกสภาครับ ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่าน
กรรมาธิการมีอะไรตอบชี้แจงไหมครับ ท่านไม่มีใช่ไหมครับ อยากจะเรียนถามท่าน
กรรมาธิการท่ีขอสงวนความเห็นและท่านผู้แปรญัตติยังคงติดใจไหมครับ  
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ  
บัวประทุม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ท่านประธานครับ ของผมตัดแค่ ๕ เปอร์เซ็นต์
ครับ ผมไม่ติดใจครับ เห็นว่าน้อยไปครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านอื่น 
ก็คงไม่ติดใจนะครับ 
 



๒๗๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๓๒/๒ 
 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานครับ ผม เรืองไกร 
ไม่ติดใจครับท่าน 
  นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ท่านประธานครับ ผม จิรัฏฐ์ ทอง
สุวรรณ์  ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ติดใจ  
หรือไม่ติดใจแล้วครับ 
  นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ติดครับท่านประธาน ติดมาก 
เลยครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านผู้สงวน
ค าแปรญัตติยังติดใจนะครับ ก็เชิญท่านสมาชิกเข้าสู่ห้องประชุมเพื่อจะได้มีการลงมติครับ
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิก
ครับ เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ดังนั้นผมจะถามมติจากที่ประชุมก่อนว่า
จะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ กรณีท่ีประชุมมีมติเห็นควรให้แก้ไข ผมจึงจะถามมติจาก 
ท่ีประชุมต่อไปว่าจะเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก หรือเห็นด้วย
กับการแก้ไขของกรรมาธิการท่ีขอสงวนความเห็นและผู้แปรญัตตินะครับ ก่อนลงมติ  
ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิแสดงตน โปรดเสียบบัตร  
กดปุ่มแสดงตนเลยนะครับ เชิญท่านสมาชิกเสียบบัตรกดปุ่มแสดงตนเลยนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  สมาชิก 
ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิแสดงตนบ้างครับ ถ้ามี ขอเชิญแสดงตนครับ ถ้าไม่มีแล้ว ผมขอปิดการ
ใช้สิทธิเจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ จ านวนผู้เข้าประชุมในขณะนี้ ๓๑๗ ท่าน ถือว่าครบองค์
ประชุมนะครับ 
 
 

































๒๘๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๓๒/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไป 
ขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ใดเห็นควรให้มีการแก้ไข โปรดกดปุ่ม 
เห็นด้วย ท่านผู้ใดไม่เห็นควรให้มีการแก้ไข คือให้คงไว้ตามร่างเดิม โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย 
ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียง โปรดกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนครับ 

(สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าไม่มีขอปิด 
การลงคะแนนครับ เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๔๐ ท่าน เห็นด้วย ๓๓๑ ท่าน 
ไม่เห็นด้วย ๖ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ ท่าน 
 

               - ๑๓๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๒๘๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สาริศา ๑๓๓/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นอันว่าท่ี
ประชุมมีมติเห็นควรให้มีการแก้ไขนะครับ ต่อไปผมจะถามมติจากที่ประชุมว่าจะเห็นด้วยกับ
การแก้ไขของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากหรือเห็นด้วยกับการแก้ไขของกรรมาธิการท่ีขอ
สงวนความเห็นและผู้แปรญัตตินะครับ ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม)  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอเชิญ 
ท่านสมาชิกใช้สิทธิแสดงตน โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีสมาชิกท่าน
ใดท่ียังไม่ได้แสดงตนไหมครับ ถ้ามีก็เชิญครับ ถ้าแสดงตนกันหมดแล้ว ผมขอปิดการแสดงตน 
เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ เป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม ๓๓๓ ท่านครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๒๘๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สาริศา ๑๓๓/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปขอเชิญ
ท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนะครับ ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียง
ข้างมากโปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นหรือผู้แปรญัตติโปรดกด
ปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียงโปรดกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญใช้สิทธิครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีท่านผู้ใดยัง
ไม่ลงคะแนนมีไหมครับ ลงคะแนนกันหมดแล้วผมปิดการลงคะแนนนะครับ เจ้าหน้าท่ี
แสดงผล จ านวนผู้ลงมติ ๓๔๗ ท่าน เห็นด้วย ๒๔๖ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๐๐ ท่าน งดออกเสียง 
๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ไม่มีครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๒๘๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สาริศา ๑๓๓/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นอันว่าท่ี
ประชุมมีมติเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการนะครับ เชิญท่านเลขาธิการสภาด าเนินการ
อ่านมาตราต่อไปครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๒ งบประมาณรายจ่ายของ
หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการมีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
   นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มาตรา ๓๒ 
นะครับเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  
มีการแก้ไข กรรมาธิการขอสงวนความเห็นและมีผู้แปรญัตติสงวนค าแปรญัตติ ก็ปรากฏว่า  
มีรายชื่อท่านผู้ขอสงวนความเห็นแจ้งความจ านง เพื่อขออภิปรายท่านเดียวนะครับ  
คือท่านเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ผมนึกว่าท่านไปเข้าห้องน้ าเลยรีบมาเหลือเกิน เชิญท่านเรืองไกร
ครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ  
ผม เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ก็เรียนเพื่อนสมาชิกครับ ผมไม่ติดใจครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านสมาชิก
ครับ ท่านเรืองไกรไม่ติดใจแล้วนะครับ เมื่อท่านเรืองไกรไม่ติดใจผู้ขอสงวนค าแปรญัตติ 
ไม่ติดใจนะครับ  
  นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ท่านประธานครับสักครู่ครับ 
พอดีมีเพื่อนสมาชิกก าลังไปลงชื่อครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริง 
ท่านสมาชิกถ้าประสงค์ท่ีจะอภิปรายท่านมาลงชื่อไว้ล่วงด้วยนะครับ มันจะได้ด าเนินการไป
ไม่สะดุดครับ 
  นายจิรัฏฐ์  ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิง เทรา)  :  ขอโทษครับท่านประธาน  
ไม่คิดว่าจะรวดเร็วขนาดนี้ครับ ท่านประธานผมขอ ๓ นาทีเร่ืองของ ป.ป.ช. ครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
ท่านจิรัฏฐ์ใช่ไหม 



๒๘๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          สาริศา ๑๓๓/๔ 
 
  นายจิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ (ฉะเชิงเทรา)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ 
ผม จิรัฏฐ์ ทองสุวรรณ์ ผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทรา พรรคก้าวไกลครับ ท่านประธาน 
ผมมีประเด็นนิดเดียวจะได้ประหยัดเวลา ก็คือในส่วนของ กกต. งบประมาณท่ีผมเห็นว่า
น่าจะตัดได้ก็คืองบประมาณท่ีไปสร้ างความตระหนักรู้ เ รื่ องประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกับประชาชนปีละประมาณ ๔๐ กว่าล้านบาท ปีนี้อีก  
๔๐ ล้านบาทถ้วน ผมว่ามันไม่ใช่หน้าท่ี กกท. ในการท่ีจะไปบอกว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไร 
แล้วก็ท่านเป็นแค่กรรมการก็เลยอยากให้ตัดงบตัวออก -------------------------------------------- 
 
               - ๑๓๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๓๔/๑ 
 
ส่วนของ ป.ป.ช. ก็ต้องบอกว่างบประมาณท่ีลงไปท าอาคารท้ังหลายตามแต่ละจังหวัดด้วย
ความท่ี คสช. เข้ามาแก้กฎหมายท าให้ท่านจะต้องมีหน่วยงาน ป.ป.ช. อยู่ทุกพื้นท่ีของ
ประเทศก็อยากให้ลดจ านวนแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายตรงนี้ลงเพราะว่าไม่มีงานเลยครับท่าน
ประธาน ไม่มีงานสักจังหวัด ผมไปเท่ียวมาก็นั่งเล่นเกมนั่งดูกันนะครับเพราะว่ามันไม่มีงาน
จริง ๆ มันไม่จ าเป็นต้องกระจายไปทุกพื้นท่ีอย่างนี้ ในอีกเรื่องหนึ่งท่ีผมอยากจะฝากครับ 
ก็คือเรื่องของ ป.ป.ช. ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับ ผมอภิปรายในส่วนของกลาโหมไปแล้วว่า 
มีใบเสนอราคาของกองทัพบกกับส านักปลัดกลาโหมนะครับ แค่ ๒ หน่วยงานท่ีมีใบเสนอ
ราคาท่ีผมคิดว่าน่าจะปลอมแปลงประมาณเท่านี้ครับแค่ ๒ หน่วยงาน ถ้าเป็นไปได้ ป.ป.ช. 
ไปตรวจสอบหน่อยนะครับ หรือว่าถ้าท่านขอส าเนาจากกลาโหมได้ผมก็คิดว่าท่านประสบ
ความส าเร็จแล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของแคมเพน (Campaign) ท่ีเป็นกระแสเมื่อ
วันสองวันท่ีผ่านมาท่ีให้ดารานักแสดงไปถ่ายรูป เขียนแขน เขียนตัว เขียนหน้ากันว่าพูดหยุด
โกง ก็ต้องฝากว่าอย่าท าอะไรแบบนี้เลยครับ จริง ๆ แล้วมันพังมาตั้งแต่เรื่องของวัคซีน 
ท่ีดีคือวัคซีนท่ีมีแล้วนะครับ มันพังมาหลายรอบแล้ว แล้วก็ไม่เป็นท่ีน่าเชื่อถือเลยว่าจะปราบ
โกงได้จริง ไม่ว่าจะโตไปไม่โกง ไม่ว่าจะไม่ทนโกง ทนไม่โกงอะไรท้ังหลายแหล่ ถ้าเป็นไปได้
ท่านเอาเงินไปท าอย่างอื่นดีกว่า ท่านท าหน้าท่ีของท่านให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ไม่จ าเป็น  
ต้องใช้เงินภาษีประชาชนไปจ้างดารามาสอนให้ประชาชนไม่โกง คดีเก่า ๆ ท่ีท่านท าไว้มีข้อ
ครหาเยอะแยะไปหมดท่านยังจัดการไม่ได้เลย กองทุน ป.ป.ช. มันถูกก่อตั้งขึ้นมาเพราะว่า 
คสช. เป็นคนแก้รัฐธรรมนูญตัวนี้ครับท าให้ท่านมีกองทุนขึ้นมา ๗๒ ล้านบาทนะครับปีนี้ 
เงินภาษีประชาชนท้ังนั้นเลย เป็นไปได้ช่วยหยุดผลาญเถอะครับ ผมขอร้องช่วยหยุดผลาญ
ดีกว่าน่าจะเป็นประโยชน์กว่าครับท่านประธาน ไม่ติดใจครับท่านประธาน 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าท่านจิรัฏฐ์ 
ไม่ติดใจนะครับ แต่ว่ามาตรานี้มีการแก้ไขนะครับถึงแม้กรรมาธิการท่ีสงวนความเห็นและ  
ผู้แปรญัตติไม่ติดใจแต่เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ดังนั้นผมจะขอถามมติ
จากท่ีประชุมว่าจะเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากท่ีมีการแก้ไขหรือไม่ 
ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ 
 



๒๘๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๓๔/๒ 
 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง มีสัญญาณให้
สมาชิกที่มาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอเชิญท่าน
สมาชิกใช้สิทธิแสดงตน โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ  
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีสมาชิก 
ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิแสดงตนไหมครับ ถ้ายังมีก็โปรดใช้สิทธิแสดงตนครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด
การแสดงตน เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ ท่านสมาชิกครับจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในขณะนี้ 
๓๓๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๒๘๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๓๔/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไป ผมขอ
เชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ
โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ คือให้คงไว้ตาม 
ร่างเดิมโปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียง โปรดกดปุ่ม งดออกเสียง 
ขอเชิญใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีท่านสมาชิก
ท่านใดท่ียังไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนมีไหมครับ ถ้ามีก็เชิญนะครับ ถ้าไม่มีผมขอปิด 
การลงคะแนนครับ เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ ท่านสมาชิกครับจ านวนผู้ลงมติ ๓๔๔ ท่าน 
เห็นด้วย ๓๒๓ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๕ ท่าน งดออกเสียง ๕ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๒๘๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๓๔/๔ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการเชิญท่านเลขาธิการอ่านมาตราต่อไป
ครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๓ งบประมาณรายจ่ายของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติ  
ขอสงวนค าแปรญัตติ  
 
               - ๑๓๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๘๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๑๓๕/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มาตรา ๓๓ 
งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการแก้ไขนะครับ มีการสงวน
ความ เห็นและมีสงวนค าแปรญัตติ  เชิญ ท่านกรรมาธิ การ ท่ีขอสงวนความเห็น  
ท่านเรืองไกรครับ ไม่ติดใจแล้วนะครับ  
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ได้ครับท่าน ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณ 
ท่านเรืองไกรครับ ขอบคุณครับท่าน ก็มีท่านสมาชิกท่ีขอสงวนค าแปรญัตติอยู่ ๑ ท่าน 
ท่านวรภพ วิริยะโรจน์ เชิญครับท่าน หรืออาจจะไม่ติดใจแล้ว  
  นายวรภพ วิริยะโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ติดใจครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ติดใจนะ เชิญ
อภิปรายครับ  
  นายวรภพ วิริยะโรจน์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน  
ผม วรภพ วิริยะโรจน์ ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผมขออภิปราย 
ไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการท่ีปรับลดงบท้องถิ่นลง ๑,๓๙๘ ล้านบาทครับ แล้วก็ไม่เห็นด้วย 
กับท่ีกรรมาธิการไม่เพิ่มงบ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทให้กับท้องถิ่นในชั้นกรรมาธิการครับ ท้องถิ่น
ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อยลงมา ๒ ปีติดต่อกันแล้วนะครับ คือตั้งแต่ปีท่ีแล้วแล้วก็ปีนี้ 
ท่ีรัฐบาลบังคับให้มีการลดภาษีท่ีดินสิ่งปลูกสร้างลงแต่ไม่ชดเชยรายได้ให้ครับ และถ้าไปดู
สัดส่วนรายได้ของท้องถิ่นกับรายได้รัฐบาลก็คงท่ีอยู่ท่ี ๒๙ เปอร์เซ็นต์ ๓ ปีแล้วนะครับ  
คือไม่เพิ่มขึ้นเลยตั้งแต่รัฐบาล คสช. ด้วยซ้ านะครับ ในขณะท่ีรัฐบาลส่วนกลางออก พ.ร.ก.  
กู้เงิน ๒ ฉบับ ๑.๕ ล้านล้านบาท แต่ว่าลดงบประมาณของท้องถิ่นลงปีนี้ ๗๓,๐๐๐ ล้านบาท
ครับ ต่อเนื่องจากปีท่ีแล้วลดไปอีก ๘,๒๐๐ ล้านบาท ในงบปี ๒๕๖๔ นี่ยังไม่รวมท่ีรัฐบาล
ส่วนกลางนะครับ ประมาณการรายได้ท้องถิ่นท่ีจัดเก็บได้เองเกินจริงมาตลอด ๑๐-๑๕ 
เปอร์ เซ็นต์ ทุกปี  แล้วก็งบอุดหนุนท่ีเต็มไปด้วยงบฝากแล้วก็งบอุดหนุนเฉพาะกิ จ 
ท่ีรัฐบาลต้องการครับ ดังนั้นการท่ีกรรมาธิการปรับลดงบประมาณของท้องถิ่นลงยิ่งซ้ าเติม  
ภาระและหน้าท่ีของท้องถิ่นในการจัดการกับโควิด (COVID) อย่างเดียวดายในตอนนี้ครับ   
ผมอยากยกตัวอย่างครับ ถ้าอยากจะลดการติดเชื้อของโควิด (COVID) ได้จริงนะครับ 
ปัจจัยท่ีส าคัญท่ีสุดคือการตรวจเชิงรุกครับ ถ้ายึดตามท่ีดับเบิลยูเอชโอ (WHO) ก าหนด 



๒๙๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๑๓๕/๒ 
 
ตัวเลขของผู้ติดเชื้อต่อการตรวจมันต้องน้อยกว่า ๕ เปอร์เซ็นต์ถึงจะลดการควบคุมได้  
ซึ่งถ้าประเทศไทยวันนี้ค านวณออกมามันต้องตรวจเชิงรุกกันถึง ๔๐๐,๐๐๐ รายต่อวัน  
นี่คือให้เห็นครับว่าถ้าเราไปพึ่งบุคลากรสาธารณสุขอย่างเดียวมันไม่มีวันจะเกิดขึ้นได้  
ในการตรวจท่ีปริมาณขนาดนี้ครับ มันต้องพึ่งหน่วยงานของท้องถิ่นเข้ามาด้วย ซึ่งนั่นหมายถึง
อะไร มันต้องมีงบครับ มันต้องมีอุปกรณ์แอนติเจน (Antigen) พีพีอี (PPE) ค่าเสี่ยงภัย 
ให้กับเจ้าหน้าท่ีท้องถิ่นครับ แล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายในการท าโรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักคอย
เจ้าหน้าท่ี หรือแม้แต่กระท่ังการก าจัดขยะติดเชื้อนะครับ ค่าเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าท่ีในการ
จัดการขยะของท้องถิ่นก็ควรจะได้จัดสรรจากรัฐบาล อันนี้ครับท่ีท าให้มันต้องเปลี่ยนวิธีคิดว่า
ท้องถิ่นควรจะเป็นหน่วยงานหลักในการรับมือกับโควิด (COVID) ครับ ท่ีว่าท้ังตรวจเชิงรุก 
คัดกรอง เป็นหน่วยงานในการกระจายยา กระจายวัคซีน เพื่อให้ถึงชาวบ้านมากท่ีสุดครับ  
คืออยากจะให้รัฐบาลลด ละ เลิก ในการกระจุกงบ กระจุกการตัดสินใจไว้ท่ีรัฐบาลส่วนกลาง 
แล้วก็ท้ิงท้ายไว้ให้ประชาชนพิจารณาครับ คือผู้แทนจากทุกพรรคการเมืองอภิปรายทุกครั้ง
ครับ สนับสนุนการกระจายอ านาจครับ แต่พอถึงเวลาท่ีจะต้องลงมติสนับสนุนการกระจาย
อ านาจเพิ่มงบให้กับท้องถิ่น ๑๐,๐๐๐ ล้านบาทนะครับ ก็กลับท าตรงข้ามกับการกระจาย
อ านาจนี้ มันช่างย้อนแย้งครับ จึงขออภิปรายยืนยันครับไม่เห็นด้วยกับการท่ีกรรมาธิการ  
ลดงบท้องถิ่นลง ๑,๓๙๘ ล้านบาท และไม่เห็นด้วยครับ ท่ีกรรมาธิการไม่เพิ่มงบให้กับท้องถิ่น 
และขอค าชี้แจงจากกรรมาธิการด้วยครับ ขอบคุณครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริง 
จากการฟังท่านวรภพอภิปรายท่านก็ไม่ได้ติดใจท่ีจะตัดหรอกครับ ท่านอยากให้เพิ่มด้วยซ้ า
ไปใช่ไหมครับ เพราะว่างบประมาณของท้องถิ่นมีน้อย มีท่านสมาชิกท่ีสงวนค าแปรญัตติ  
ท่านประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ เชิญครับ 
 
               - ๑๓๖/๑ 
 
 
 



๒๙๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๓๖/๑ 
 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๕ ดินแดง ห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย 
ขออนุญาตในการท่ีจะได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องของการท่ีได้เสนอ เพื่อขอปรับลด
งบประมาณในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กรุงเทพมหานคร) เป็นหลัก เพราะว่า 
ถ้าดูในเรื่องของงบประมาณเราจะเห็นว่าในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
มีอยู่ ท่ั วประ เทศ แต่นั ยของผมในความหมายของผมในท่ีนี้  ผมเน้นในส่ วนของ
กรุ ง เทพมหานคร ท่านประธานครับ ท่ีต้องเรียนท่านประธาน ท่ีเน้นในเรื่ อ งของ
กรุงเทพมหานครก็เพราะว่าทุกคนทราบดีว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ 
มีคนอาศัยอยู่อย่างมากมาย มีปัญหานานานัปการ กรุงเทพมหานครมีงบประมาณประกอบ
ไปด้วย ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งเป็นงบประมาณท่ีกรุงเทพมหานครได้ด าเนินการนะครับ 
ในการท่ีบริหารจัดการเรื่องงบประมาณของตัวเองท้ังท่ีจัดเก็บเองและท้ังในส่วนท่ีรัฐบาล
จัดเก็บให้ กับอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของงบประมาณท่ีว่าเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท่ีเราก าลัง
พิจารณากันอยู่ในขณะนี้ กทม. ตั้งงบประมาณแต่ละปี ปีหนึ่งไม่ต่ ากว่า ๘๐,๐๐๐ ล้านบาท 
ท่ีน าไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ถ้ารวมกับเงินอุดหนุนของรัฐบาล
แล้วปีหนึ่งเป็นแสนล้าน แต่สิ่งปัญหาซ้ าซากท่ีประชาชนนะครับถึงฤดูก็ต้องมาเรียกร้อง 
อย่างเมื่อเช้าท่านประธานครับ การแก้ไขปัญหาซ้ าซากไม่รู้ ท่านประธานครับสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้นะครับ เราได้ยินได้ฟังมาอยู่ตลอดเวลาแต่คนท่ีมีนหน้าท่ีรับผิดชอบ งบประมาณ 
ท่ีเราจะจัดสรรให้ไป สภาให้ความเห็นชอบไป ไม่สามารถใช้งบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงานในการน าไปแก้ปัญหา ------------------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๓๗/๑ 
 
 
 
 
 



๒๙๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๓๗/๑ 
 
อย่างนี้ครับ งบประมาณท่ีเราให้ไป คือแน่นอนว่าพวกเราทุกคนต้องการท่ีจะให้ท้องถิ่น
เข้มแข็ง เพราะว่าถ้าเราได้ผู้บริหารท่ีมีความผูกพันและมีความเข้าใจในปัญหาความทุกข์ยาก
ของพี่น้องประชาชน ผมคิดว่าปัญหาต้องได้รับการแก้ไข แต่บังเอิญช่วงนี้มันเป็นความ 
โชคร้ายของคน กทม. ท่ีผู้บริหารมาจากการแต่งตั้ง ไม่ได้มาจากการเลือกตั้ง ท้ังผู้ว่าและสภา 
กทม. ฉะนั้นความผูกพันท่ีมีอยู่กับพี่น้องประชาชนนี้ ผมไม่ได้บอกว่าคนนี้มาจากการเลือกตั้ง
ดีกว่าคนมาจากการแต่งตั้งหรอกครับ แต่การกระท าหรือพฤติกรรมท่ีมันชี้ให้เห็นในขณะนี้  
มันเป็นตัวชี้วัดได้อย่างหนึ่งว่าคุณคิดอย่างไรกับคนกรุงเทพมหานคร ท้ัง ๆ ท่ีคุณมีอ านาจอยู่ 
ในมือล้นฟ้า ท้ังอ านาจและเงินตรา ท่ีมีอยู่  แต่คุณกลับไม่ ใช่ ไปสู่การแก้ ไขปัญหา 
อันนี้เป็นเหตุผลหลักท่ีผมขออนุญาตน าเรียนท่านประธานเพื่อท่ีจะได้น าเสนอเพื่อปรับลด
งบประมาณ ท้ายท่ีสุดแล้วท่ีเพ่ือนสมาชิกขออนุญาตเอ่ยเมื่อสักครู่ งบประมาณ ๑,๓๐๐ กว่า
ล้านบาท ท่ีถูกปรับไปมีท้องถิ่นแค่ ๒ ท้องถิ่นเท่านั้นเอง ก็คือ กทม. กับ อบจ. จันทบุรี 
กทม. ใช้เงินงบประมาณไปเป็นไปตามเป้า มีเงินสะสมของตัวเองเหลืออยู่มาก เรามองว่ามี
ความจ าเป็นท่ีจะต้องหาเงินมาให้รัฐบาลช่วยประชาชนในเรื่องของการดูแลเรื่องของ 
โควิด (COVID) อบจ. จันทบุรี ไม่ยอมมาชี้แจงในชั้นคณะอนุกรรมาธิการ เลยเราไม่ทราบ 
ถึงเหตุผลความจ าเป็นท่ีว่า อบจ. มีความจ าเป็นท่ีจะต้องใช้งบประมาณในการไปแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนอย่างไร อันนั้นเป็นเหตุผลท่ีเราตัดเพราะว่าคนท่ี
รับผิดชอบนายกไม่ยอมมาชี้แจง เพราะว่าผมเป็นอนุกรรมาธิการอยู่ในเล่มของท้องถิ่นด้วย 
เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขออนุญาตน าเรียนท่านประธานว่า ขออนุญาตปรับลดงบประมาณใน
ส่วนตรงนี้ลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ เพื่อน าไปให้รัฐบาลนั้นใช้ช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของโควิด 
(COVID) ให้กับพ่ีน้องประชาชน ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
ต่อไปเชิญท่านสมาชิกท่ีสนใจ เนื่องจากว่ามาตรานี้มีการแก้ไข ท่านสมาชิกก็มีสิทธิท่ี 
จะอภิปรายได้ เชิญท่านณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ เชิญครับ  
  นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ผม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร เขตบางแค พรรคก้าวไกล กรุงเทพมหานคร ท่านประธานครับ วันนี้ผมขออนุญาต  



๒๙๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๓๗/๒ 
 
อภิปรายในวาระท่ี ๒ โดยท่ีผมจะไม่ได้เสนอให้มีการปรับลดงบประมาณตามท่ีเพ่ือนส่วนใหญ่ 
ได้อภิปรายกันในวาระนี้ แต่ผมก าลังจะมาอภิปรายเพื่อแสดงเหตุผลว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งท่ี
คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดงบประมาณ ๑.๔ พันล้านบาท ในส่วนของมาตรา ๓๓ 
หรืองบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพูดง่าย ๆ ผมไม่เห็นด้วยกับการท่ี
กรรมาธิการปรับลดงบท้องถิ่นเพราะว่าผมต้องการท่ีจะคืนงบประมาณ ๑.๔ พันล้านบาทนี้ 
กลับไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเองครับ ท่านประธานครับ ตามบทบัญญัติ 
ในรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ วรรคสอง ได้มีการระบุเอาไว้ว่าในการพิจารณาของสภา
ผู้แทนราษฎร วุฒิสภา หรือคณะกรรมาธิการ การเสนอ การแปรญัตติ หรือการกระท า
ประการใด ๆ ท่ีมีผลให้  ผมขีดเส้นใต้  ค าว่า ท่ีมีผลให้  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา หรือกรรมาธิการ มีส่วนไม่ว่าทางตรงทางอ้อมในการใช้จ่ายงบประมาณจะ
กระท ามิได้ ผมเน้นค าว่า ท่ีมีผลให้ นะครับท่านประธาน เพราะผมเชื่อว่าค าอภิปรายของผม
ในวันนี้คงไม่ส่งผลให้เกิดการพลิกผลโหวต ในสภาแห่งนี้แน่นอนครับ ดังนั้นค าอภิปรายของ
ผมจึงไม่ถือว่าเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๔๔ ครับ ผมต้องการออกมาแสดงเหตุผล
คัดค้านเพื่อให้เป็นบันทึกในท่ีประชุม แล้วก็ให้ประชาชนทางบ้านได้รับทราบข้อมูลว่าท าไม
ผมถึงไม่เห็นด้วยกับการตัดงบประมาณในส่วนนี้ครับ ท่านประธานครับ ตลอดการท าหน้าท่ี 
๓ ปีท่ีผ่านมาของพวกเรา ส.ส. พรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะอยู่ในคณะกรรมาธิการสามัญศึกษา
และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย หรือแม้แต่คณะอนุกรรมาธิการต่าง ๆ พวกเราอภิปรายมาโดยตลอดว่า
จะต้องมีการคืนงบประมาณ กระจายงบประมาณไปให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพราะว่าโครงสร้างงบประมาณแบบรวมศูนย์คือกุญแจดอกแรกที่พวกเราจะต้องสะเดาะออก 
เพื่อปลดล็อกศักยภาพของประเทศท่ีถูกกดทับมาเป็นเวลาช้านาน ------------------------ 
 
               - ๑๓๘/๑ 
 
 
 



๒๙๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๓๘/๑ 
 
ตามนโยบายยุติรัฐราชการรวมศูนย์ท่ีพวกเราได้หาเสียงไว้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ 
การเลือกตั้ง ปี ๒๕๖๒ แต่ท่านประธานครับเป็นท่ีรู้กันแล้วว่าในขั้นตอนของแปรญัตติ 
งบ ๑๖,๐๐๐ ล้านบาทท่ีอนุกรรมาธิการอุตสาห์ตัดมาได้ด้วยความล าบากยากเข็ญตามท่ี ส.ส. 
สุรเชษฐ์ ประวีณวงศ์วุฒิ ได้อภิปรายไปว่าจะท างานเหนื่อยกันขนาดนี้ถ้าจะมาคืนกลับไปให้
พลเอกประยุทธ์หมด ขอไลฟ์ (Live) สดกรรมาธิการได้ไหม เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าปีนี้ 
มีสิ่งไม่ชอบมาพากลหลายอย่างครับ ท้ัง ๆ ท่ีแต่เดิมมีการขอเสนอค าแปรญัตติเดิม 
จาก ส.ส. ของซีกฝั่งรัฐบาลเองท่ีจะมีการคืนงบประมาณบางส่วนให้กับท้องถิ่นเพื่อชดเชย
ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง แต่อยู่ดี ๆ เช้าวันโหวตก็มีการกลับล านะครับ โยกงบประมาณ
ท้ังหมด ๑๖,๐๐๐ ล้านบาทไปให้กับพลเอกประยุทธ์มีอ านาจในการใช้จ่ายแต่เพียงผู้เดียว
ท่านประธานครับ 
  ท่านประธานครับ ในฐานะ ส.ส. เขตบางแค พื้น ท่ีในกรุงเทพมหานคร  
ผมรู้สึกปวดใจเป็นอย่างยิ่งท่ีงบประมาณเงินอุดหนุน ๑.๓ พันล้านบาทในปีนี้ท่ีจะใช้ในการ
แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในเขตกรุงเทพมหานครเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนถูกตัดออก
เกือบท้ังหมดเลยครับท่านประธาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ า 
ต่าง ๆ ท่ีต้องใช้เวลาในการก่อสร้างหลายปีกว่าจะแก้ไขปัญหาได้ กว่าจะเห็นผล กว่าพี่น้อง
ประชาชนจะไม่ต้องทนทุกข์กับปัญหาน้ าท่วมทุก ๆ ปีแบบนี้ หากดูเผิน ๆ ท่านอาจจะคิดว่า
กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณเยอะแล้ว สมควรท่ีจะต้องตัดแล้วก็กระจายไปให้กับ
จังหวัดอื่น ๆ ครับ อันนี้ผมไม่เถียงครับท่านประธาน ถ้าโครงการท่ีถูกตัดเหล่านั้นไม่ ได้เป็น
โครงการเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน อย่างเช่น โครงการก่อสร้าง 
ทางเลียบแม่น้ าเจ้าพระยาท่ีพวกเราก็อภิปรายตัดลดงบประมาณมาหลายปีครับ แต่ส าหรับ
โครงการแบบนี้ท่ีเป็นการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในเขตบางแคของผม  
ชาวบ้านหมู่บ้านเศรษฐกิจ ชาวบ้านท่ีใช้รถในการสัญจรบนถนนเพชรเกษมผ่านไปผ่านมา
บริเวณริมคลองราชมนตรีท่ีมีโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ าแบบนี้ ท่านไม่ควรตัดครับ 
กรรมาธิการไม่ควรตัดครับ ไม่มีใครเข้าใจปัญหาในท้องถิ่นดีกว่าคนในท้องถิ่น จังหวัดอื่น ๆ 
ไม่มีทางเข้าใจหัวอกปัญหาน้ าท่วมของคนในกรุงเทพมหานคร ของ ส.ส. บางแค ของคน  
บางแคที่น้ าท่วมทุกปี ฝนตกทีไรท่วมทุกทีตอนนี้ก็ยังท่วมอยู่นะครับท่านประธาน และอย่างท่ี 



๒๙๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๓๘/๒ 
 
ผมได้น าเรียนไปเมื่อสักครู่ครับ ถ้าท่านจะตัดโดยให้เหตุผลว่าควรเอางบ กทม. ไปให้ 
จังหวัดอื่น อันนี้ผมยังพอรับได้ แต่ปีนี้ตัดออกไม่พอ โยกไปให้พลเอกประยุทธ์ท้ังหมด  
ผมขอใช้เวลาในสภาเพียงเท่านี้เพื่ออภิปรายชี้แจงเหตุผลว่าผมไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับ 
การพิจารณางบประมาณของคณะกรรมาธิการวิสามัญในมาตรานี้ครับ ขอบคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ  (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ  
ท่านกรรมาธิการชี้แจงไหมครับ เชิญครับ 
  นายวิเชียร ชวลิต (กรรมาธิการ)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพครับ 
ท่านสมาชิก ผม วิเชียร ชวลิต สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคพลัง 
ประชารัฐ ในฐานะกรรมาธิการ ตอนแรกว่าจะไม่ได้ขึ้นมาชี้แจง แต่กลัวว่าจะเกิดความเข้าใจ
ผิดกันในประเด็น ๒ เรื่องท่ีส าคัญ เรื่องแรกก็คือว่ากรณีของการปรับลดงบประมาณในส่วน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น คณะกรรมาธิการไม่ได้มีความตั้งใจท่ีจะไปปรับลดหรือดึง
เงินจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ประเด็นส าคัญก็คือจากการตรวจสอบของ
กรรมาธิการ การเบิกจ่ายหรือการใช้เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะในส่วนท่ีปรับลดก็คือเงินเบิกจ่ายค้างท่อจ านวนมาก ก็คือไม่สามารถจะด าเนินการ
ใช้เงินได้ภายในเวลาหรือภายในปีงบประมาณ จึงได้ด าเนินการพิจารณาปรับลด อันนี้เป็น
เหตุผลความจ าเป็นท่ีเราด าเนินการโดยหน่วยงานเองก็ยอมรับ ก็ขออนุญาตเรียนถึงเหตุผลท่ี
กรรมาธิการปรับลดประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่งก็ได้พิจารณาผ่านท่ีประชุมสภาแห่งนี้
แล้วว่าเนื่องจากปีนี้มีสถานการณ์โควิด (COVID) เพราะฉะนั้นเราไม่มีเงินเพียงพอในการท่ีจะ
ไปด าเนินการในการเยียวยาหรือแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) ก็จึงได้มีการแปรญัตติ 
ในงบประมาณ ๑๖ ,๐๐๐ ล้านบาท ไปไว้ ท่ีงบกลางเพื่อแก้ไขปัญหาโควิด (COVID) 
ก็ขออนุญาตกราบเรียนเหตุผลต่าง ๆ เพ่ือโปรดทราบ --------------------------------------------- 
 
               - ๑๓๙/๑ 
 
 
 
 



๒๙๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๓๙/๑ 
 
เพราะฉะนั้นในส่วนของมาตรา ๓๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมาธิการเสียงข้างมาก 
ขอเรียนว่าได้ตัง้รายการไว้ ๗๗,๘๐๙ ล้านบาทเศษ กรรมาธิการปรับลดไป ๑,๓๙๘ ล้านบาท
เศษ ก็จะเหลือ ๗๖,๔๑๐ ล้านบาทเศษ ก็ลดลงจากปี ๒๕๖๔  ๑๖ เปอร์เซ็นต์ ขออนุญาต
กราบเรียนและยืนยันตามท่ีกรรมาธิการได้น ารายงานต่อที่ประชุม ขอบพระคุณครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขออนุญาต
เรียนถามกรรมาธิการท่ีขอสงวนความเห็นและท่านผู้แปรญัตติยังคงติดใจไหมครับ  
น่าจะไม่ติดใจแล้วนะครับ เพราะว่าอภิปรายท่ีไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการเฉย ๆ ขอบคุณมาก
นะครับ ท่านสมาชิกครับ แม้ว่ากรรมาธิการท่ีสงวนความเห็นและผู้แปรญัตติไม่ติดใจ 
แต่เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ดังนั้นผมจะขอถามมติจากท่ีประชุมว่า 
จะเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากท่ีมีการแก้ไขหรือไม่นะครับ ก่อนลงมติ
ผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุม) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอเชิญ 
ท่านสมาชิกเข้าห้องประชุมนะครับ ท่านท่ีเข้ามาแล้วโปรดใช้สิทธิแสดงตน เสียบบัตรกดปุ่ม
แสดงตนนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  สมาชิก 
ท่านใดยังไม่ได้ใช้สิทธิแสดงตน ขอเชิญเลยนะครับ ถ้าแสดงตนเสร็จแล้ว ผมขอปิด 
การแสดงตนนะครับ เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ ท่านสมาชิกครับ ขณะนี้มีท่านสมาชิกเข้าร่วม
ประชุมแล้วก็แสดงตน ๓๓๐ ท่าน ถือว่าครบองค์ประชุมนะครับ 
 
 
 
 
 

































๒๙๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๓๙/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไปขอเชิญ
ท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ  
โปรดกดปุ่มเห็นด้วย ท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ คือให้คงไว้ตามร่างเดิม 
โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียง โปรดกดปุ่ม  งดออกเสียง 
เชิญใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีท่านผู้ใด 
ท่ียังไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไหมครับ ถ้ามีก็ขอเชิญครับ ถ้าไม่มี ผมขอปิดการออกเสียง
ลงคะแนนนะครับ เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๕๖ ท่าน เห็นด้วย ๓๐๐ ท่าน 
ไม่เห็นด้วย ๔๙ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๒๙๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๓๙/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการนะครับ เชิญท่านเลขาธิการ 
อ่านมาตราต่อไปครับ 
  นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๔ งบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ  
มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มาตรา ๓๔ 
เป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยงานอื่นของรัฐ มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวน
ความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ขอเรียนถามกรรมาธิการท่ีขอสงวนความเห็น 
มีท่านผู้ใดยังติดใจท่ีจะอภิปรายไหมครับ 
  (ไม่มีสมาชิกมีความเห็นเป็นอย่างอื่น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่มีนะครับ 
ท่านผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ยังมีท่านผู้ใดท่ีจะอภิปรายไหมครับ 
  (ไม่มีสมาชิกขออภิปราย) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ถ้าไม่ม ี
ก็ขอขอบคุณนะครับ แต่ว่ามาตรานี้ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานครับ มาตราท่ีผ่าน
มานี้มันต้องโหวต ๒ รอบไม่ใช่หรือ ท่านโหวตรอบเดียวแล้วท่านก็ไปเลย 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ไม่ครับ  
นั่นคือท่านผู้สงวนความเห็นและท่านแปรญัตติไม่ได้ติดใจ เราจึงมาโหวตว่ าจะแก้ไขตาม
กรรมาธิการเสียงข้างมากหรือยืนตามร่างเดิมก็ต้องโหวตครั้งเดียวเท่านั้นละครับ ถูกแล้วครับ 
 
               - ๑๔๐/๑ 
 
 
 
 



๒๙๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นภา ๑๔๐/๑ 
 
หรือตามร่างเดิม ยืนตามร่างเดิมก็ต้องโหวตครั้งเดียว เท่านั้นละค รับ ถูกแล้วครับ  
ถ้าไม่มีใครติดใจ ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากมาตรานี้คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ดังนั้น  
ผมจะถามมติจากท่ีประชุมก่อนว่าจะเห็นควรให้มีการแก้ไขหรือไม่ กรณีท่ีประชุมมีมติเห็น
ควรให้มีการแก้ไข ขอโทษทีครับ ประธานก็มึนเหมือนกันนะครับ ท่านสมาชิกครับ มาตรานี้
ถึงแม้ท่านผู้สงวนความเห็นและผู้แปรญัตติไม่ติดใจ แต่ว่ากรรมาธิการได้มีการแก้ไข ดังนั้น 
ผมจะขอถามมติจากท่ีประชุมว่าจะเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการเสียงข้างมากท่ีมีการ
แก้ไขหรือไม่ ก่อนลงมติผมขอตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ 
  (นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง มีสัญญาณ 
ให้สมาชิกท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอเชิญ 
ท่านสมาชิกใช้สิทธิแสดงตน โปรดเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  สมาชิก 
ท่านใดท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิแสดงตนบ้าง มีไหมครับ ถ้ามีก็เชิญครับ ถ้าไม่มี  ผมขอปิดการ 
แสดงตนเจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ เป็นอันว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมจ านวน ๓๕๒ ท่าน ถือว่า 
ครบองค์ประชุมนะครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๐๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นภา ๑๔๐/๒ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ต่อไป 
ผมจะขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนนะครับ ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับร่างของ 
คณะกรรมาธิการ โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใดไม่เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานครับ ท่านประธาน 
อ่านชื่อมาตราด้วยนะครับ อ่านชื่อมาตราด้วยว่ามาตราไหนนะครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ก็ด าเนินการ 
แจ้งมาตราตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนะครับ มาตรา ๓๔ ผมขอเชิญท่านสมาชิกใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ท่านผู้ใดเห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ท่านผู้ใด  
ไม่เห็นด้วยกับร่างของคณะกรรมาธิการ คือให้คงไว้ตามร่างเดิม โปรดกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย  
ท่านผู้ใดเห็นว่าควรงดออกเสียง โปรดกดปุ่ม งดออกเสียง เชิญท่านใช้สิทธิออกเสียง
ลงคะแนนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มีท่านสมาชิก 
ท่านใดท่ียังไม่ได้ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอปิดการลงคะแนนนะครับ  
เจ้าหน้าท่ีแสดงผลครับ ท่านสมาชิกครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๖๗ ท่าน เห็นด้วย ๓๔๓ ท่าน 
ไม่เห็นด้วย ๑๗ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๔ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๐๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นภา ๑๔๐/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เป็นอันว่า 
ท่ีประชุมมีมติเห็นด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ ต่อไปเชิญท่านเลขาธิการอ่าน  
มาตรา ๓๕ ต่อไปเลยครับ 
  นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๕ งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย 
ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มาตรา ๓๕ 
งบประมาณรายจ่ายของสภากาชาดไทย ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น 
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ขอเรียนถามท่านผู้แปรญัตติท่ีขอสงวนค าแปรญัตติครับ 
ท่านยังติดใจท่ีจะอภิปรายไหมครับ ถ้าไม่มีท่านผู้สงวนค าแปรญัตติติดใจ เชิญท่านเลขาธิการ 
อ่านมาตราต่อไปครับ 
 
               - ๑๔๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๔๑/๑ 
 
  นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๖ งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการใน
พระองค์ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปร
ญัตติ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  มาตรา ๓๖ 
งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการในพระองค์ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวน
ความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ ขอสอบถามท่านกรรมาธิการท่ีขอสงวน
ความเห็นนะครับ ท่านพิจารณ์จะเป็นผู้แปรญัตติสงวนค าแปรญัตตินะครับ อย่างนั้นก็เชิญ
ท่านพิจารณ์ครับ  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
ท่านประธานครับ ก่อนท่ีผมจะเริ่มอภิปรายผมอยากจะขอใช้เวลาหารือกับท่านประธานสัก
เล็กน้อย ท่านประธานครับ เนื่องจากว่าผมได้มีการขอท่านประธานในการใช้ภาพประกอบ
การอภิปราย แล้วก็ได้รับทราบว่าท่านประธานได้วินิจฉัยแล้ว แล้วก็ไม่อนุญาต ทีนี้อย่างนี้
ครับท่านประธาน ผมอยากจะขอเรียนปรึกษาท่านประธานแบบนี้ครับ ภาพสไลด์ (Slide)  
ท่ีผมน าขอนี้มีท้ังหมด ๓ ชิ้นด้วยกัน รายละเอียดแล้วก็เนื้อหาข้อมูลท้ังหมดท่ีปรากฏในท้ัง  
๓ ภาพนั้น ผมน าข้อมูลมาจากเอกสารขาวคาดแดง ตั้งแต่ปีประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบัน  
ซึ่งเป็นข้อมูลท่ีปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ (Website) ของส านักงบประมาณท่ีเผยแพร่ต่อ
สาธารณะ สามารถดาวน์โหลด (Download) เห็นได้นะครับ ด้วยเหตุนี้จึงอยากจะเรียน 
ท่านประธานเพื่อให้ได้ทบทวนว่าตัวสไลด์ (Slide) ท้ัง ๓ หน้าท่ีผมได้ขอเอาไว้จะสามารถ
น ามาประกอบการอภิปรายได้หรือไม่ ผมเรียนย้ าท่านประธานว่าข้อมูลท้ังหมดท่ีผมใช้นั้น  
ผมน ามาจากเอกสารขาวคาดแดงตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ถึงปัจจุบันครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่ีจริง 
ท่านประธานชวนก็ได้มีการอธิบายชี้แจงไปแล้วนะครับ อย่างนั้นผมขออธิบายชี้แจง 
ท่านพิจารณ์เพิ่มเติมอีกนะครับว่า การท่ีเอกสารถึงแม้ว่าเอกสารบางส่วนของท่านท่ีเสนอ 
ขออนุญาตมานั้นจะเป็นเอกสารท่ีมีอยู่ในสมุดขาวคาดแดงของงบประมาณก็จริง แต่ว่าในการ
ท าภาพประกอบต่าง ๆ ท่ีมีนั้น เจ้าหน้าท่ีกองประชุมแล้วก็ทางฝ่ายกฎหมายของสภา 
ผู้แทนราษฎรได้มีการตรวจสอบดูอย่างละเอียดแล้ว ผมอยากจะเรียนท่านสมาชิกครับว่า  



๓๐๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๔๑/๒ 
 
ผมเองก็ล าบากใจในเรื่องนี้มาก แต่เมื่อเจ้าหน้าท่ีอ้างเหตุผล อ้างข้อกฎหมาย อ้างข้อบังคับ
ประกอบ ผมก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริง จริง ๆ แล้วประธานไม่อยากจะมีปัญหากับท่านสมาชิก
หรอกครับ อะไรท่ีอนุญาตได้เราอนุญาต คือในการจะอ้างว่าเอกสารพวกนี้ลงในเว็บไซต์ 
(Website) อะไรแล้วก็ตาม แต่นอกจากข้อบังคับของเราบังคับเอาไว้แล้วยังไม่พอนะครับ 
สถานีวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์รัฐสภามีพระราชบัญญัติเขียนเอาไว้ชัดเจน ในประเด็นนี้
เจ้าหน้าท่ี ก่อนขึ้นบัลลังก์นี่ผมได้เชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องไปหารือท่ีห้องท่านประธานชวน
นะครับ ผมไม่ได้ตัดสินใจโดยพลการ เรียนท่านด้วย ได้หารือกันอย่างรอบคอบแล้ว  
คือสถานีวิทยุและโทรทัศน์ของรัฐสภานั้นมันมีข้อจ ากัด ถ้าหากว่าการออกอากาศไป  
การเผยแพร่ภาพเหล่านั้นไปมันเป็นเรื่องเสี่ยง เป็นเรื่องหมิ่นเหม่ท่ีจะไปเกี่ยวข้องกับสถาบัน
นั้น ไม่มีหลักประกันจากใครเลยท่ีว่าสถานีวิทยุโทรทัศน์นั้นจะไม่ถูกปิด ตัวนี้คือสิ่งท่ีเจ้าหน้าท่ี
เขาวิตกกั งวลนะครับ ฉะนั้ นผมอนุญาต ประธานอนุญาตให้ ท่านอภิปรายครับ 
อย่างของท่าน ส.ส. ผู้ทรงเกียรติท่านหนึ่ง ผมจ าชื่อท่านไม่ได้ ณัฐนันท์หรืออะไรนี่  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านณธีภัสร์กระมังครับ 
 
               - ๑๔๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๔๒/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ใช่ ๆ ก็ไม่ได้
อนุญาตเรื่องภาพ หรือเรื่องเอกสาร แต่การอภิปรายก็เปิดให้ท่านอภิปรายเพราะท่าน
อภิปรายท่านควบคุมตัวเอง แต่ภาพท่ีออกไปมันควบคุมไม่ได้แล้วนะครับ ฉะนั้นเห็นใจ
เจ้าหน้าท่ี เห็นใจทางประธานด้วย เปิดโอกาสให้ท่านอภิปรายได้เต็มท่ี เชิญครับ 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานด้วยความ
เคารพครับ ท่ีผมต้องเรียนปรึกษาเรียนถามท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง ก็เพื่ออยากจะเรียน  
ถามว่าท่านประธานได้เห็นภาพสไลด์ (Slide) ด้วยตัวท่านเองแล้วหรือยัง หรือว่าเป็นเพียงแค่
เจ้าหน้าท่ีท่ีตรวจสอบ เพราะว่าก็ในฐานะท่ีท่านประธานเองก็เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
เป็นผู้แทนราษฎรเหมือนตัวของกระผมนะครับ ผมก็เลยคิดว่าถ้าท่านประธานอาจจะลอง 
ได้ใช้การวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ดูในเนื้อหา เพราะผมก็ต้องเรียนย้ าต่อท่านประธานว่า
เนื้อหาท้ังหมดท่ีปรากฏในแผ่นสไลด์ (Slide) ท้ัง ๓ แผ่น เป็นการเอาข้อมูลมาจากเอกสาร
ขาวคาดแดงท้ังสิ้น แล้วก็ต้องเรียนย้ าว่าเอกสารขาวคาดแดงท้ังหมดก็ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์
ของส านักงบประมาณนะครับ ผมคิดว่าถ้าหากว่าท่านประธานจะยืนยันนะครับว่าไม่สามารถ
ท่ีจะให้ใช้สไลด์ (Slide) ดังกล่าวได้ ก็เป็นสิทธิและก็เป็นอ านาจของท่านประธาน ซึ่งผมก็คง
จะต้องรับฟังแล้วก็เคารพต่อการตัดสินใจของท่านประธานนะครับ แต่ผมก็เรียนท้ิงท้ายเอาไว้
เท่านี้ครับว่าข้อมูลท้ังหมดที่ผมจะน ามาแสดงนั้นก็มาจากเอกสารขาวคาดแดงครับ 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ประธาน
ยืนยันในค าวินิจฉัย เพราะได้เป็นบรรทัดฐานไว้แล้ว  
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ  
ผมขออนุญาตประท้วงท่านประธานครับ 
  (นายธีรัจชัย พันธุมาศ ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญครับ 
ประท้วงผิดข้อบังคับข้อไหนครับ 
  นายธีรัจชัย พันธุมาศ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ข้อท่ีประธานต้องควบคุม 
การประชุมนะครับ ในส่วนของข้อท่ี ๙ ดูแล ความเรียบร้อยในการประชุม แล้วก็ 
ความเรียบร้อยในการดูแลการประชุม รัฐธรรมนูญ มาตรา ๓ ระบุว่ารัฐสภาต้องปฏิบัติ 
ให้เป็นหน้าท่ีให้เป็นตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของ 



๓๐๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๔๒/๒ 
 
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน ท่านประธานบอกว่าชี้แจงกับท่านพิจารณ์ 
ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับบอกว่าเจ้าหน้าท่ีได้อ้างกฎหมายต่าง ๆ แลเกรงว่าจะเกิดการ  
กระทบกระเทือน ท่านประธานไม่ได้บอกเลยว่ากฎหมายมาตราอะไร และกฎหมายอะไร  
ในการพิจารณางบประมาณหน่วยงานทุกหน่วยงานท่ีเป็นผู้รับงบประมาณ โดยหลักแล้ว
จ าเป็นท่ีจะต้องให้ ฝ่ายนิติบัญญัติซึ่ งเป็นฝ่ายตรวจสอบได้ตรวจสอบอย่างละเอียด 
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
มาตรา ๓ และหลักนิติธรรม ในส่วนหลักนิติธรรมมีหลัก ๆ ๒ หลักนะครับ คือ ๑. หลักความ
เสมอภาค และหลักความจ าเป็น ในส่วนหลักความเสมอภาคก็คือว่าเมื่อมาอยู่ในเล่มนี้ ๔๒ 
มาตรา จะต้องสามารถตรวจสอบได้ทุกอัน เพราะทุกหน่วยงานท่ีรับไปก็คือภาษีของ
ประชาชน ดังนั้นเอกสารทุกอันผมยังไม่ได้เห็นเอกสารท่ีท่านพิจารณ์ได้ส่งให้ทางท่าน
ประธานนะครับ แต่เมื่อเอกสารท่ีออกมาเป็นเอกสารท่ีเผยแพร่ท่ัวไปตามสื่อสาธารณะ  
และพิมพ์เป็นเล่มท่ีเกิดขึ้นมา ท าไมถึงจะต้องไม่ให้ทางท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
ได้ท าหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีในฐานะผู้แทนปวงชนชาวไทย ในฐานะคนท่ีเป็นสมาชิกรัฐสภา  
แล้วก็ได้ท าตามหลักนิติธรรม และตามรัฐธรรมนูญด้วย ท่านไม่ได้ชี้แจงเลยครับ ผมคิดว่า 
ในการใช้ดุลพินิจตาม ข้อบังคับ ข้อ ๖๙ วรรคสองครับ ท่ีจะไม่ให้อนุญาต ท่านต้องไม่ใช่
อนุญาตตามอ าเภอใจนะครับ อนุญาตต้องมีหลักด้วยว่าใช้กฎหมายอะไร แล้วมันขัดต่อหน้าท่ี
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือไม่ และมันขัดต่อหลักนิติธรรมตามมาตรา ๓ หรือไม ่
ไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับ ผมอยากให้ท่านทบทวนอีกคร้ังหนึ่งครับ 
 
               - ๑๔๓/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๐๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๔๓/๑ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เข้าใจ 
แล้วครับ ผมเรียนชี้แจงท่ีท่านประท้วงนะครับว่าข้อบังคับ ข้อ ๖๙ วรรคสอง ก็ชัดเจนอยู่แล้ว 
และสถานีวิทยุกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์เขามี พ.ร.บ. คุ้มครองอยู่ เดี๋ยวท่านไป
ศึกษาอีกทีก็ได้ แต่วันนี้ประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับ คือไม่ได้ห้ามท่านสมาชิกจะอภิปราย 
ไม่ได้ห้ามท่านสมาชิกจะอภิปรายในการตรวจสอบเพียงแต่ว่าห้ามเสนอภาพบางภาพ 
ท่ีมันหมิ่นเหม่เท่านั้นครับ เพราะฉะนั้นประธานวินิจฉัยแล้วครับ 
  (นายรังสิมันต์ โรม ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานขออนุญาตประท้วง
ตามมาตรา ๙ ในกรณีท่ีท่านประธานต้องด้วยความเคารพนะครับ ไม่เป็นกลาง ผม 
รังสิมันต์ โรม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลนะครับท่านประธาน ท่ีต้องประท้วงเรื่องนี้
เพราะผมเองก็เป็นท่านหนึ่งท่ีได้รับผลกระทบจากการวินิจฉัยของท่านประธาน แล้วผมคิดว่า
การวินิจฉัยของท่านประธานตัดโอกาสท่ีพวกเราจะได้ชี้แจง แล้วถ้าเกิดว่าดูในสไลด์ (Slide) 
ถ้าท่ีประชุมในห้องนี้ได้เห็น สไลด์ (Slide) ของเรามีแต่ตัวเลข มีแต่ในเรื่องของถ้อยค า 
ท่ีเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามขาวคาดแดง ซึ่งผมขออนุญาตอธิบายท่านประธาน  
นิดเดียวได้ไหมครับ ก่อนท่ีท่านประธานจะวินิจฉัย ผมอยากให้ท่านประธานได้ทบทวน  
ผมมี ๔ ประเด็น ท่ีอาจจะเป็นเหตุเป็นผลในการชี้แจงนิดเดียวท่านประธาน การยื่นสไลด์ 
(Slide) ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการยื่นเพื่ออภิปรายเป็นไปตามข้อบังคับการประชุม  
ซึ่งเป็นอ านาจของท่านประธานในการวินิจฉัย การยื่นสไลด์ (Slide) ตรงนี้ข้อความดังกล่าว
จะขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับ ข้อ ๖๙ หรือไม่ ซึ่งข้อบังคับ ข้อ ๖๙ กล่าวสั้น ๆ ง่าย ๆ ก็คือว่า
จะต้องไม่มีการเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จ า เป็น ประเด็นก็คือว่าในสไลด์ (Slide)  
อย่างของผมเอง ผมขออนุญาตนิดเดียวเป็นแค่ตัวเลขแบบนี้ครับ ค าถามก็คือว่าผมไม่ได้  
เอ่ยถึงพระมหากษัตริย์ไม่มีค าว่า พระมหากษัตริย์ แม้แต่ค าเดียว การอภิปรายตรงนี้  
เป็นการอภิปรายเกี่ยวข้องกับส่วนราชการในพระองค์ ซึ่งการอภิปรายส่ วนราชการ 
ในพระองค์เป็นหน่วยรับงบประมาณตามมาตรา ๓๖ ท่ีเราก าลังพิจารณางบประมาณ  
ค าถามก็คือว่าท าไมส่วนราชการในพระองค์การอภิปรายตรงนี้ถึงขัดข้อบังคับ  ข้อ ๖๙  
วรรคสองได้ ท้ัง ๆ ท่ีไม่ได้มีการเอ่ยถึงพระมหากษัตริย์โดยไม่จ าเป็น 
 



๓๐๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๔๓/๒ 
 
   นายศุภชัย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านรังสิมันต์ ครับ มีท่านสมาชิกประท้วงครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ส่วนราชการในพระองค์เป็นหน่วย
ธุรการครบั ไม่เท่ากับพระมหากษัตริย์ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาต
ประท้วง 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านจึงต้องเรียนกับประธานว่า 
เร่ืองนี้เป็นสิทธิหน้าท่ีท่ีผมจ าเป็นต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนได้ทราบถึงเร่ืองนี้ 
   นายศุภชัย  โพธิ์ สุ  ( รองประธานสภาผู้ แทนราษฎร คน ท่ีสอง )   :   
ท่านรังสิมันต์ครับ  
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ผมขอนิดเดียวท่านประธานจะจบ
แล้วครับ เพื่อให้ท่านประธานได้ลองพิจารณานะครับ ถือว่าเป็นการอุทธรณ์ของผมแล้วกัน
ท่านประธาน ผมสั้น ๆ นิดเดียวว่าสิ่งท่ีผมท าท้ังหมดเป็นไปด้วยตามกฎหมายซึ่งหน่วยรับ
งบประมาณท่ีชื่อว่า ส่วนราชการในพระองค์ อยู่ในส่วนท่ีเราต้องท าหน้าท่ี ประเด็นก็คือว่า  
ถ้าท่านท าแบบนี้จะยิ่งส่งผลเสีย ไม่ส่งผลดีต่อสถาบันใด ๆ เลยครับ จะยิ่งท าให้เกิดข้อครหา
และตั้งค าถาม ไม่ใช่แค่ต่อส่วนราชการในพระองค์  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ท่านรังสิมันต์
ครับ มีท่าน ส.ส. ประท้วงครับ เชิญท่านคารมครับ 
  นายคารม พลพรกลาง (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม  
นายคารม พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ จังหวัดร้อยเอ็ด ในฐานะ
เป็นสมาชิกท่ีนั่งฟังการอภิปรายงบประมาณมา ๓ วัน ผมประท้วงท่านประธานตามข้อ ๙ 
การควบคุมการประชุม ผมก็พยายามอยู่ว่าท่านเป็นกลางหรือท่านเอียงไหนไหม  
  ประเด็น ๒ ก็คือว่าถ้าเราไม่เชื่อประธาน ประธานตัดสินใจไปแล้วจะเชื่อใคร 
การตัดสินใจของประธานในการบอกว่าท่านท าหน้าท่ีถูกต้องแล้ว แล้วยืนยันว่าอะไรท่ีท าได้
หรือไม่ได้แล้ว ท่านก็ต้องเดินหน้า ผมจึงยังยืนยันว่าท่านต้องท าหน้าท่ีให้เข้มแข็งครับ  
ท่านต้องเข้มแข็งกว่านี้ ขอบคุณครับ 
 



๓๐๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๔๓/๓ 
 
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  ขอบคุณครับ 
แต่ว่าท่ีจริงแล้วผมก็เปิดโอกาสให้ท่านสมาชิกได้ประท้วงแล้วก็ให้ท่านสอบถาม ผมก็ชี้แจง  
ก็อยากจะเรียนท่านสมาชิกครับว่าประเด็นนี้ประธานได้วินิจฉัยแล้วนะครับ ถือว่า 
เป็นเด็ดขาดแล้ว ฉะนั้นจะโต้แย้งกันด้วยเหตุผลเราก็อธิบายกันได้แล้ว ผมขออนุญาตเรื่องนี้
จบนะครับ เชิญท่านพิจารณ์จะอภิปรายต่อไหมครับ ท่านจะอภิปรายไหมครับ  
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานขอบพระคุณ
นะครับ ท่ีท่านได้วินิจฉัยผมรับฟังด้วยความเคารพนะครับ แต่ว่ าไม่แน่ใจว่าข้อบังคับ 
มันอนุญาตหรือเปล่าถ้าผมจะบอกให้ท่านประธานถอนค าพูด ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่  
ท่านประธานใช้ค าว่า เอกสารท่ีผมจะแสดงนี่หมิ่นเหม่ ผมย้ าท่านประธานเป็นครั้งท่ี ๓ ว่า
เอกสารท่ีผมจะแสดงนั้นเป็นเนื้อหาแล้วก็เป็นตัวเลขเป็นข้อมูลจากเอกสารขาวคาดแดง 
ท่ีปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ (Website) ของส านักงบประมาณนะครับ ดังนั้นเรียนท่านประธาน
ด้วยความเคารพครับ ไม่มีความหมิ่นเหม่แต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตามผมต้องรับฟัง  
และเคารพในการตัดสินใจของท่านประธานนะครับ แต่ผมเรียนย้ าท่านประธานว่าไม่มีอะไร
หมิ่นเหม่จากเอกสารท่ีผมจะแสดงนะครับ เอาล่ะครับ ท่านประธานครับ  
  นายศุภชัย โพธิ์สุ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีสอง)  :  เชิญ 
ท่านอภิปรายเลยนะครับ 
 
               - ๑๔๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๐๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สาริศา ๑๔๔/๑ 
 
  นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เริ่มต้นการอภิปราย
ส าหรับมาตรา ๓๖ งบประมาณในส่วนราชการในพระองค์ปีนี้ได้รับจัดสรรท้ังสิ้น ๘,๗๖๑ 
ล้านบาท ลดลงจากท่ีเคยตั้งไว้เมื่อปีงบประมาณท่ีแล้วปี ๒๕๖๔  ๒๒๐ ล้านบาทหรือ
ประมาณ ๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตัวผมเองได้สงวนค าแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลง  
๑,๕๐๐ ล้านบาทครับท่านประธาน โดยผมจะขอใช้เวลาท่ีจะอภิปรายถึงเหตุผลท่ีไปท่ีมา
อย่างนี้ครับ เมื่อปีท่ีแล้วตอนท่ีเราพิจารณางบประมาณในปี ๒๕๖๔ ตัวผมเองก็ได้เป็น
กรรมาธิการ แล้วก็ได้พิจารณางบประมาณส่วนราชการในพระองค์ด้วยนะครับ แล้วผมก็ 
จ าได้เป็นอย่างดีครับว่าเมื่อตอนถึงคิวล าดับท่ีจะเป็นการชี้แจงของหน่วยงานนะครับ  
ก็ไม่ได้มีผู้แทนจากหน่วยงานมาชี้แจง แล้วก็เป็นท่านผู้อ านวยการส านักงบประมาณท่ีชี้แจง
แทน ซึ่งการชี้แจงก็ต้องเรียนว่าเป็นการตอบค าถามเพียงสั้น ๆ ครับ ในปีนั้นนะครับ
กรรมาธิการสัดส่วนของพรรคก้าวไกลได้ตั้งค าถามเงียบง่ายครับประธานว่า เหตุใด
งบประมาณของส่วนราชการในพระองค์นั้นจึงสูงขึ้นทุกปีนะครับ โดยเฉพาะในปี ๒๕๖๔ 
ท่ีสูงขึ้นมากเป็นช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมาเท่านั้นนะครับ ซึ่งทางส านักงบประมาณก็ตอบเพียงสั้น ๆ 
ว่าเกิดจากการโอนงบบุคลากรมาจากกระทรวงกลาโหม ทางกรรมาธิการก็สอบถามต่อว่า 
เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้นในเมื่อเรายังพบเห็นว่าในกระทรวงกลาโหมยังมีงบประมาณอยู่ประมาณ 
๑,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งเป็นงบท่ีสนับสนุนในการถวายอารักขา ถวายความปลอดภัยโดยก็ได้ขอ
เอกสารชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับถึงในรายลเอียดของงบประมาณในส่วนนี้  
ซึ่งก็เป็นการขอเอกสารเพิ่มเติมท่ีไม่แตกต่างอะไรกับการขอเอกสารนะครับในชั้นกรรมาธิการ
ท่ีจะขอกับหน่วยงานอื่น ๆ ทางส านักงบประมาณก็ได้บอกว่าท่ีผ่านมานั้นไม่มีการท าเอกสาร
ชี้แจงนะครับ แต่ก็จะจัดท าให้ ซึ่งก็ต้องเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าถึงวันนี ้
แล้วก็ยังไม่เคยได้รับเอกสารชี้แจงแม้แต่หน้าเดียวครับ พอมาถึงปีนี้ในช่วงการพิจารณา
งบประมาณผมก็ได้ทราบมานะครับว่าทางผู้อ านวยการส านักงบประมาณก็จะเป็นตัวแทน  
ในการตอบค าถามของส่วนราชการในพระองค์เหมือนเดิม ซึ่งผมก็รู้สึกห่วงใยครับ  
ท่านประธาน ในตอนนั้นท่ีผมต้องห่วงใยเพราะว่าปีนี้เป็นปีท่ีไม่ปกติ ปีงบประมาณนี้ประเทศ
อยู่ในสภาวะท่ีมีปัญหาทางการคลัง อยู่ในภาวะท่ีก าลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ  
อันเนื่ องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -๑๙ (COVID-19)  และในสภาวะ ท่ี 
การจัดเก็บภาษี การจัดเก็บรายได้ของรัฐน่าจะไม่เป็นไปตามเป้าครับ ดังนั้นการใช้ภาษี 



๓๑๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง)          สาริศา ๑๔๔/๒ 
 
จากพี่น้องประชาชนทุกบาททุกสตางค์ต้องโปร่งใส ต้องตรวจสอบ ได้ครับ แต่สิ่ง ท่ี 
ส านักงบประมาณได้ชี้แจงในครั้งนี้ก็เป็นเพียงการชี้แจงเพียงปากเปล่า โดยให้ข้อมูลว่า 
ส่วนราชการในพระองค์มีบุคลากร ๑๔,๒๗๕ อัตราและใช้งบประมาณด้านบุคลากร ๘,๐๙๘ 
ล้านบาท หรือคิดเป็น ๙๒ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรท้ังหมด ท่านประธาน 
ผมต้องเรียนว่าจากการชี้แจงของทางส านักงบประมาณนั้น ผมคิดว่ามีปัญหาแล้วก็มีประเด็น
ท่ีจะต้องการความกระจ่างเพิ่มเติมครับ แล้วผมต้องเรียนว่าผมไม่ เชื่อในข้อมูล ท่ี 
ส านักงบประมาณชี้แจงมา แล้วซึ่งก็เป็นเหตุผลท่ีผมต้องขอปรับลด ผมไล่เลียงอย่างนี้ครับ
ท่านประธาน ผมไปย้อนดูนะครับ ซึ่งจริง ๆ จะมีสไลด์ (Slide) ท่ีจะแสดงให้เห็นว่า 
ท่ีผมไปย้อนดูในเอกสารขาวคาดแดง ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ไล่เลียงมาในปี ๒๕๕๙ และ 
ปี ๒๕๖๐ เป็นปีงบประมาณท่ีเรายังไม่มีการออกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ 
ในพระองค์ พุทธศักราช ๒๕๖๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นั้นผมพบว่าภายใต้ ๓ หน่วยงานหลัก 
ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปอยู่ภายใต้ส่วนราชการในพระองค์แล้ว ได้แก่ส านักพระราชวัง 
ปี ๒๕๖๐ นั้นมีงบประมาณอยู่ ๓,๔๐๐ กว่าล้านบาท ส านักราชเลขาธิการ ๕๐๐ กว่าล้านบาท 
กรมราชองครักษ์ ๘๐๐ กว่าล้านบาท โดยทุกหน่วยงานท่ีผมเรียนนั้นในเอกสารขาวคาดแดง 
มีการระบุถึงรายจ่ายชัดเจนครับว่าจ่ายเงินเดือนบุคลากรเท่าไร ค่าสาธารณูปโภคเท่าไร 
เช่ารถกี่คัน ถวายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระองค์กี่บาท มีระบุชัดเจนครับ 
แล้วท าไมล่ะครับท่านประธานตั้งแต่เอกสารงบประมาณขาวคาดแดงของปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๔๕/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๑๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นววันท์ ๑๔๕/๑ 
 
ส านักงบประมาณจึงแสดงข้อมูลเหลือแค่เพียงบรรทัดเดียว ในชั้นกรรมาธิการนะครับ  
แทนท่ีจะชี้แจงด้วยเอกสารท่ีมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ยังคงเป็นบรรทัดเดียวแล้วก็เป็นเพียง
การอธิบายด้วยวาจาเพียงสั้น ๆ นี่ เป็นค าถามท่ีส านักงบประมาณต้องชี้แจงครับ  
ท่านบกพร่องต่อหน้าท่ีในการจัดท าเอกสารงบประมาณหรือไม่ เพราะในอดีตย้อนกลับไปดู 
ปี ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ล้วนแล้วแต่มีรายละเอียดของงบประมาณท้ังสิ้น ถ้าไม่สามารถ
ชี้แจงเป็นเอกสารได้ผมก็ต้องขออนุญาตท่ีจะตั้งข้อสงสัยแล้วก็ไม่เชื่อในค าชี้แจงของ 
ส านักงบประมาณไว้ก่อนครับท่านประธาน เพราะเมื่อเราดูตัวเลขต้องเรียนว่างบประมาณปีนี้ 
๘,๗๐๐ กว่าล้านบาท ถ้า ๙๒ เปอร์เซ็นต์นั้นเป็นงบบุคลากรท้ังหมดนั่นแปลว่าส่วนราชการ
ในพระองค์นั้นจะเหลืองบประมาณเพื่อใช้จ่ายในการปฏิบัติงานเพียงแค่ ๖๖๓ ล้านบาท 
ซึ่งไม่สมเหตุสมผลครับท่านประธาน เพราะอะไรครับเมื่อเราไปดูในปีงบประมาณในปี ๒๕๖๐ 
ล าพังส านักพระราชวังมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อปฏิบัติงานถวายความสะดวกแก่
พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ๑,๗๐๐ กว่าล้านบาท ซึ่งเป็นงบประมาณ 
ท่ีไม่ได้รวมงบบุคลากรเลย ถ้าหากว่าตัดรายจ่ายท่ีเกี่ยวกับค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่ารถ 
จาก ๑,๗๐๐ นั้นจะเหลือประมาณ ๑,๒๐๐ ล้านบาท ซึ่งจะเป็นเงินอุดหนุนต่าง ๆ ยกตัวอย่าง
ค รั บ ท่ า น ป ร ะ ธ า น ต า ม เ อ ก ส า ร ข า ว ค า ด แ ด ง ปี  ๒ ๕ ๖ ๐  เ ป็ น เ งิ น อุ ด ห นุ น 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในพระราชฐานท่ีประทับ ค่าใช้จ่ายในพระองค์เป็นเงินอุดหนุนเงินปีของ
พระบรมวงศานุวงศ์เป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพระราชฐาน สรุปแล้วครับท่านประธาน 
ในปี ๒๕๖๐ แค่ส านักพระราชวังเพียงแค่หน่วยงานเดียวใช้งบประมาณในการปฏิบัติงาน 
๑,๗๐๐ ล้านบาท แต่พอมาปี ๒๕๖๕ จากค าชี้แจงของส านักงบประมาณกลายเป็นงบ 
ส าหรับการด าเนินการนั้นเหลือเพียงแค่ ๖๖๓ ล้านบาทดังนั้นผมยืนยันครับท่านประธานว่า
ข้อมูลนี้ผมคิดว่าเชื่อถือไม่ได้ครับ เมื่อเป็นเช่นนั้นผมจึงต้องขอเสนอเพื่อปรับลดงบประมาณ 
๑,๕๐๐ ล้านบาท โดยผมอาศัยข้อมูลและการค านวณเท่าท่ีผมมีอยู่คืออะไรครับท่านประธาน 
ผมกลับไปดูตัวเลขของงบประมาณเมื่อปี ๒๕๖๓ เพราะเป็นปีงบประมาณท่ีเกิดขึ้นหลังจาก 
มีออกพระราชก าหนดโอนก าลังพลครับ ในปีนั้นส่วนราชการในพระองค์ได้รับงบประมาณ 
๗,๖๘๕ ล้านบาท จากปีนั้นเป็นปีฐานครับ หากตัดลดหรือปรับลดลงเท่ากับงบประมาณ
แผ่นดินในปี ๒๕๖๕ นี้คือ ๕.๖๖ เปอร์เซ็นต์ตามสัดส่วนนะครับ จะท าให้งบประมาณ 
ในภาพรวมปี ๒๕๖๕ส าหรับส่วนราชการในพระองค์นั้นอยู่ท่ี  ๗,๒๕๐ ล้านบาทเท่ากับ 



๓๑๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นววันท์ ๑๔๕/๒ 
 
ปรับลดลง ๑,๕๐๐ ล้านบาท ดังนั้นผมยืนยันครับท่านประธาน หากว่าส านักงบประมาณ 
ไม่สามารถท่ีจะชี้แจงด้วยเอกสารถึงท่ีไปท่ีมาอย่างท่ีผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับ 
ผมก็ขอยืนยันท่ีจะปรับลดตามนั้นครับ ขอบพระคุณครับ 
  (การประชุมด าเนินมาถึงตอนนี้ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร 
ได้กลับมาขึ้นบัลลังก์ เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่าน 
ผู้แปรญัตติท่านท่ี ๒ คุณรังสิมันต์ โรม ขอเชิญครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธาน ผม รังสิมันต์ โรม 
บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอแปรญัตติตัดงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ตาม
มาตรา ๓๖ ลงเป็นจ านวนเงิน ๓ ,๕๖๘ ล้านบาท หรือคิดเป็น ๔๐.๗๒ เปอร์เซ็นต์  
ท่านประธานครับ ส่วนราชการในพระองค์ปรากฏขึ้นครั้งแรกในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จนถึง
ปีนี้เป็นปีท่ี ๕ แล้ว ในปีท่ีผ่าน ๆ มามีการตั้งงบแต่ละปีเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๐ เปอร์เซ็นต์  
ในทุก ๆ ปี และแม้ในปีนี้งบประมาณของส่วนราชการในพระองค์จะลดลงไปกว่า ๒๐๐  
ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ ๒.๔ เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ลดน้อยกว่างบท้ังประเทศท่ีลดลงไป 
๕.๖ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ครับในบางปีส่วนราชการในพระองค์ก็มีการเบิกจ่ายเกินจริง  
เกินกว่าท่ีตั้งเอาไว้ บางปีถึง ๒๗ เปอร์เซ็นต์ บางปีเกินถึง ๕๒ เปอร์เซ็นต์ จากปี ๒๕๖๑ 
ถึงปี ๒๕๖๔ มีการใช้งบประมาณไปแล้ว ๓๒,๐๐๐ ล้านบาท ท่านประธานครับส่วนราชการ 
ในพระองค์นั้นขอตั้งขึ้นตาม ---------------------------------------------- ----------------- 
 
               - ๑๔๖/๑ 
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สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๑๔๖/๑ 
 
พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศใช้ในยุค คสช. ก าหนดให้
โอนกิจการต่าง ๆ จาก ๕ หน่วยงานด้วยกัน ได้แก่ ส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง 
กรมราชองครักษ์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ซึ่งอยู่ใต้สังกัด
ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ ๕. ส านักงานนายต ารวจราชส านักประจ าซึ่งอยู่ 
ใต้สังกัด สตช. โดยสรุปท้ัง ๕ หน่วยงาน ก่อนท่ีจะมีการโอนกิจการเข้ามาในปี ๒๕๕๙  
เคยได้รับงบประมาณอยู่ท่ี ๖,๓๐๐ ล้านบาทครับ ซึ่งพอตั้งส่วนราชการในพระองค์ขึ้นมาแล้ว
ปีแรก ๆ งบประมาณก็ได้รับใกล้เคียงกัน แต่ปรากฏว่าเวลาผ่านไปงบประมาณก็มีการเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ  ถึงปัจจุบันก็ถือว่าเพิ่มมามากกว่า ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ล้านบาทแล้ว มันเป็นไปได้
อย่างไรกันครับท่ีการโอน ๕ หน่วยงานเข้ามาจัดโครงสร้างใหม่ ซึ่งจริง ๆ แล้วควรจะช่วยใน
การประหยัดงบประมาณ กลับกลายเป็นการเพิ่มของงบประมาณอย่างมหาศาล ยิ่งไปกว่านั้น
ครับ ถ้าเราลองมาดูในงบส่วนนี้ของส านักปลัดกลาโหมซึ่งเป็นต้นสังกัดเดิมของหน่วย
บัญชาการถวายความปลอดภัย มาเทียบก่อนกับหลังมีส่วนราชการในพระองค์ จะเห็นว่า 
ในปี ๒๕๕๙ ผลผลิตท่ีชื่อว่าการถวายความปลอดภัย แม้จะมีท้ังรถบุคลากร งบด าเนินงาน 
งบรายจ่ายอื่น ก็ยังอยู่แค่ประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท แต่พอปี ๒๕๖๑ เมื่อมีการโอนกิจการ
ไปแล้วกลับพบว่ามีงบในชื่อท านองเดียวกัน แต่กลายเป็นแค่เพียงเงินอุดหนุนนะครับ 
ซึ่ งสูงถึง ๒ ,๘๐๐ ล้านบาท หรือปีล่าสุดครับก็ยังมีงบส่วนนี้อยู่  ๑ ,๒๐๐ ล้านบาท 
ท่านประธานโอนกิจการไปแล้วไม่ใช่หรือครับ แต่ท าไมถึงยังต้องมีการสนับสนุนกิจการนี้อีก 
แล้วท าไมแค่เงินอุดหนุนถึงได้สูงยิ่งกว่างบท่ีเคยใช้ในทุก ๆ ด้านของหน่วยงานนี้ก่อนท่ีจะ 
ส่วนราชการในพระองค์ ส่วน สตช. ครับจริงอยู่ว่าไม่ได้มีแค่ต ารวจราชส านักท่ีมีภารกิจ 
ถวายความปลอดภัย ยังมีหน่วยอื่น ๆ ด้วย แต่การท่ีโอนกิจการของหน่วยนี้ออกไปโดยเหตุ
และผลแล้วนะครับ งบส่วนนี้ของ สตช. ก็ควรจะลดลง ซึ่งในปี ๒๕๕๙ ลดอยู่ท่ี ๕๐๐ ล้านบาท 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ลดลงไปอยู่ ท่ี ๒๕๐ ล้านบาท ก็ควรจะเป็นเช่นนั้น แต่ปรากฏว่า 
ปี ๒๕๖๓ งบกลับพุ่งขึ้นสูงถึง ๘ เท่า เป็น ๒,๑๐๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๕ ท่านประธานเอา
เข้าจริงแล้วงบกิจการท่ีเรียกว่าราชการในพระองค์ท่ีเคยเข้าใจว่ามันถูกโอนไปอยู่ในก้อน 
๘,๗๐๐ ล้านบาทของส่วนราชการในพระองค์ แท้จริงแล้วมันยังมีเงินท่ีอยู่นอกส่วนราชการ 
ในพระองค์ด้วย ยังมีงบท่ีค้างอยู่ในหน่วยงานเดิมแต่ใช้เงินสูงยิ่งกว่าเดิมมาก ซึ่งเราอาจจะ  



๓๑๔ 
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รวมเบ็ดเสร็จได้ประมาณ ๑๒,๐๐๐ ล้านบาท จริง ๆ แล้วนะครับท่านประธานผมไม่ได้มี  
ปัญหาอะไรกับการท่ีกลาโหมหรือ สตช. จะเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจถวายความปลอดภัย 
หากสามารถชี้แจงรายละเอียดได้อย่างสมเหตุสมผลจะมีงบส่วนนี้ก็ได้ แต่ประเด็นคือ 
เมื่อเราโอนกิจการ ๕ หน่วยงานเข้าไปอยู่ในส่วนราชการในพระองค์ การจัดสรรงบประมาณ 
เพื่อกิจการเหล่านั้นก็ควรโอนไปด้วย แต่ปรากฏว่าในส่วนของส านักปลัดกลาโหมกับ สตช. 
การจัดสรรตรงนี้กลับยังอยู่แถมเพิ่มขึ้นด้วยซ้ า ในขณะท่ีส่วนราชการในพระองค์ท่ีตั้งมาใหม่  
ก็ไม่เคยใช้เงินน้อยไปกว่ายุค ๕ หน่วยงานเลยแม้แต่น้อย แต่ละปีมีแต่โป่งพองขึ้นไม่หยุด
หย่อน ถ้าอย่างนั้นเราเอาการจัดสรรตรงนี้กลับมาให้ส านักปลัดกลาโหมกับ สตช. รับผิดชอบ
ท้ังหมดภายใต้การตรวจสอบของสภาไม่ดีกว่าหรือครับ ลองคิดดูว่าระหว่างหน่วยงานท่ีอย่าง
น้อยยังแสดงรายละเอียดในเอกสาร ยังส่งคนของตัวเองมาชี้แจงกับหน่วยงานท่ีมีรายละเอียด
แค่ ๗ บรรทัด มีสาระส าคัญจริง ๆ แค่บรรทัดเดียว มีความพยายามท่ีจะไม่ชี้แจงอยู่
ตลอดเวลา ในฐานะของผู้แทนท่ีต้องมาดูแลภาษีของประชาชนย่อมชัดเจนว่าผมควรจะเลือก
ตัดจากหน่วยไหนมากกว่ากัน ท่านประธานครับด้วยเหตุผลท้ังหมดนี้ผมจึงขอแปรญัตติ  
ให้ตัดงบส่วนราชการในพระองค์โดยให้อิงกับ ๓ หน่วยงานท่ีได้โอนกิจการมาท้ังหมดจริง ๆ 
ซึ่งก็คือส านักราชเลขาธิการ ส านักพระราชวัง และกรมราชองครักษ์ เราก็จะได้งบ  
ส่วนราชการในพระองค์ท่ีควรจะเป็น แล้วส่วนท่ีเกินออกมาก็ตัดออก ก็จะเท่ากับว่า 
เราตัดออกไป ๓,๕๖๘ ล้านบาทหรือคิดเป็น ๔๐.๗๒ เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ครับท่านประธาน 
ในห้องของกรรมาธิการมีคนของส านักงบประมาณมาชี้แจงแทนในเรื่องของส่วนราชการ  
ในพระองค์ว่าจาก ๑,๘๐๐ ล้านบาท จริง ๆ ๘,๐๐๐ ล้านบาทถูกใช้ส าหรับบุคลากร 
๑๔,๐๐๐ คน -------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๔๗/๑ 
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ส่วนอีก ๗๐๐ ล้านบาท เป็นงบด าเนินงาน ดังนั้นผมขอถามรายละเอียดเพิ่มเติมว่าท่ีว่ามี 
๑๔,๐๐๐ คน มียศและต าแหน่งระดับใดบ้าง ระดับละกี่คน ได้เงินเดือนคนละเท่าไร มีภารกิจ
อะไร ซ้ าซ้อนกับของกลาโหมและ สตช. หรือไม่ และแต่ละปีรับเพิ่มมากี่คน ท าไมจึงท าให้งบ
ก้าวกระโดดได้ถึงขนาดนี้ ขนาดท่ีว่าแค่งบด้านบุคลากรอย่างเดียวยังเยอะยิ่งกว่างบทุก ๆ 
ด้านของหน่วยงานท้ัง ๕ เดิมเสียอีก หากท่านชี้แจงไม่ได้ผมก็ขออนุญาตท่านประธานว่า 
ผมขอตัดยืนยันตัด ๔๐.๗๒ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งผมยืนยันว่าตัวเลขนี้นะครับไม่ได้เป็นตัวเลข 
ท่ีมากจนเกินไปไม่ได้ท าให้สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องมาใช้ชีวิตอย่างล าบากยากเข็ญ 
เหมือนคนยากจนในประเทศนี้ สิ่งท่ีท าไปท้ังหมดนี้เป็นเพียงแค่การจัดสรรทรัพยากร 
ท้ังหมดท่ีมีอยู่ เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขของทุกภาคส่วนในท่ามกลางวิกฤติโควิด-๑๙ (COVID-19) 
ท่ีประเทศไทยก าลัง เผชิญ ซึ่ งจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อท้ังประชาชนและสถาบัน
พระมหากษัตริยด์้วยเพียงเท่านั้นเอง ขอบคุณครับท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ไม่ต้องท า
อะไรนะครับ เพียงแต่ว่าพยายามหลีกเลี่ยงอย่าไปเอ่ยถึงสถาบันครับ ท่านผู้แปรญัตติ  
ท่านท่ี ๓ นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ขอเชิญเลยครับ 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ดิฉัน เบญจา แสงจันทร์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล  
ท่านประธานคะงบประมาณของส่วนราชการในพระองค์ตามมาตรา ๓๖ ท่ีขอจัดสรรเข้ามา 
๘ ,๗๖๑ ล้านบาท ดิฉันได้ขอแปรญัตติเพื่อปรับลดงบประมาณลง ๑๕ เปอร์ เซ็นต์ 
เป็นจ านวนเงิน ๑,๓๑๔ ล้านบาท ด้วยเหตุผลท่ีดิฉันจะอภิปรายดังต่อไปนี้ ท่านประธานคะ 
งบประมาณของส่วนราชการในพระองค์นั้นนับวันจะยิ่งสูงมากขึ้นเรื่อย ๆ จนน่าตกใจมาก 
ถึ งแม้ว่ างบของปี  ๒๕๖๕ ท่ีก าลั งพิจารณากันอยู่นี้ จะลดลงจากปีก่อนประมาณ 
๒.๔ เปอร์เซ็นต์แล้วก็ตามนะคะ แต่ก็ยังลดลงน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของงบประมาณ ในปีนี ้
ท่ีลดลงไปท้ังหมด ๕.๖ เปอร์เซ็นต์ แล้วถ้าเราลองเทียบกับปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ซึ่งเป็น 
ปีแรกท่ีมีการตั้งงบประมาณให้กับส่วนราชการในพระองค์ ดิฉันพบว่าในปี ๒๕๖๕ นี้ 
ส่วนราชการในพระองค์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นจากเมื่อปี ๒๕๖๑ ถึง ๔,๕๖๕ ล้านบาท  
หรือเพิ่มขึ้นมากกว่า ๑๐๘ เปอร์เซ็นต์ ภายใน ๔ ปีเลยนะคะ ท่านประธานทราบไหมคะ  
เงินงบประมาณจ านวน ๘,๗๖๑ ล้านบาท ท่ีส่วนราชการในพระองค์ได้รับในปี ๒๕๖๕ นั้น 
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มากกว่างบประมาณของบางกระทรวงถึง ๗ กระทรวงเลยค่ะ โดยมีจ านวนมากเป็น ๒ เท่า
ของกระทรวงอุตสาหกรรมและมากเป็น ๓ เท่าของกระทรวงพลังงานค่ะ และยังไม่นับว่า 
ในมาตรา ๕ วรรคห้า ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการในพระองค์ได้ก าหนดให้ส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการในพระองค์ต ามท่ี
ได้รับแจ้งจากส่วนราชการในพระองค์อีกด้วย ซึ่งกฎหมายข้อนี้เองท่ีเป็นสาเหตุให้หน่วยงาน
ต่าง ๆ ของรัฐต้องตั้งงบประมาณหลายส่วนไว้ส าหรับด าเนินโครงการท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์โดยตรงด้วยค่ะ และอย่างท่ีท่านประธานและกรรมาธิการทุกท่านทราบดีอยู่
แล้วว่าปีนี้ส่วนราชการในพระองค์ก็ไม่ได้ส่งผู้แทนมาชี้แจงงบประมาณค่ะ เอกสารท่ีชี้แจง  
ท่ีเคยขอไปเมื่อปีก่อนก็ไม่มีการน าส่งสภานะคะ ปีนี้ก็มีเอกสารงบประมาณแค่ ๗ หน้า ที่แทบ
จะไม่ได้บอกอะไรให้เรารับรู้ เลยค่ะ ลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะท่านประธาน  
เพราะก่อนท่ีจะมีการจัดตั้งส่วนราชการในพระองค์  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์เดิม อย่างเช่นส านักพระราชวัง ส านักราชเลขาธิการ กรมราชองครักษ์  
ก็ไม่มีเคยมีการระบุรายละเอียดการใช้งบประมาณไว้ค่ะว่าน าไปจ่ายค่าน้ าค่าไฟไปเท่าไร  
มีการเช่ารถกี่คัน ใช้เป็นค่าก่อสร้างอะไรบ้าง หรือถวายเงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายให้กับ
องค์พระมหากษัตริย์เป็นจ านวนเท่าไร งบประมาณเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องท่ีเป็นความลับค่ะ 
หรือไม่มีความจ าเป็นท่ีจะต้องปกปิดอะไรเลยนะคะ ซึ่งเรื่องนี้นะคะหากจะให้ดิฉันกล่าวโทษ
ว่าใครเป็นหน่วยงานแรกที่ดิฉันจะต้องกล่าวถึง ดิฉันก็ขอกล่าวโทษไปท่ีส านักงบประมาณค่ะ 
เพราะส านักงบประมาณนั้นมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะ แต่กลับไม่ยอมจัดท าเป็นเอกสารเพื่อชี้แจง 
ให้กับสภาได้รับทราบ ---------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๔๘/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๑๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๔๘/๑ 
 
มีแต่เพียงการชี้แจงในกรรมาธิการงบประมาณเท่านั้น เป็นการชี้แจงแบบปากเปล่าค่ะ ส่วน
ราชการในพระองค์มีบุคลากรอยู่ ๑๔,๒๗๕ คน ใช้งบประมาณบุคลากร ๘,๐๙๘ ล้านบาท 
ซึ่งหากเราเช่ือในส่ิงท่ีผู้อ านวยการส านักงบประมาณชี้แจง นี่ก็จะเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมากนะ
คะ เพราะอะไรท่านทราบไหมคะ เพราะว่าถ้าส่วนราชการในพระองค์มีจ านวนบุคลากรถึง 
๑๔,๐๐๐ กว่าคนจริง ๆ แล้ว นั่นเท่ากับว่ามีจ านวนมากกว่าข้าราชการประจ าในแต่ละ
กระทรวงนับสิบกระทรวงเลยค่ะ อย่างกระทรวงแรงงานมีข้ าราชการอยู่ ๕,๙๑๙ คน 
กระทรวงพาณิชย์มีข้าราชการอยู่ ๓,๕๔๔ คน หรือแม้แต่กระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ท่ีต้องดูแลพี่น้องประชาชนท้ังประเทศ แต่มีข้าราชการอยู่ ๓,๐๕๔ คน
เท่านั้น ถ้าสิ่งท่ีส านักงบประมาณชี้แจงมานั้นเป็นความจริงต้องบอกว่านี่คือเรื่องท่ีน่ าตกใจ 
และมันไม่สมเหตุสมผลมาก ดิฉันไม่เข้าใจว่าเหตุใดหน่วยงานส่วนราชการในพระองค์ 
ท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติภารกิจราชการในพระองค์เพื่อถวายองค์พระมหากษัตริย์และพระบรม 
วงศานุวงศ์ท าไมจึงจ าเป็นท่ีจะต้องมีบุคลากรมากถึงเพียงนั้น กรรมาธิการท่ีนั่งอยู่ ณ ท่ีนี้
สามารถชี้แจงได้หรือไม่คะว่าบุคลากร ๑๔,๐๐๐ กว่าคน มีหน้าท่ีและภารกิจท าอะไรบ้าง 
มีจ านวนท่ีเหมาะสมกับการจัดสรรงบประมาณแล้วหรือไม่ นอกจากนี้เมื่อบุคลากรเหล่านี้  
พ้นจากราชการไปจะกลายเป็นภาระต่องบประมาณแผ่นดินในอนาคตมากขนาดไหนกันคะ 
ท่านประธานคะ ดิฉันทราบดีเป็นอย่างยิ่งว่าสภาผู้แทนราษฎรกระอักกระอวนใจมากแค่ไหน
ในการท่ีจะพิจารณางบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะงบส่วน
ราชการในพระองค์ และปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะ ความกระอักกระอวนใจนี้ เกี่ยวข้องกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ท่ีตราขึ้นหลังจากรัฐประหารโดย 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติในสมัย คสช. ปัญหานี้ท าให้สภาไม่สามารถพิจารณาหรือตรวจสอบ
งบส่วนราชการในพระองค์ได้อย่างปกติเหมือนส่วนราชการอื่น ๆ เป็นเพราะกฎหมายฉบับนี้
บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการในพระองค์ รวมถึงการบริหารบุคคล งานบุคคลของ
ส่วนราชการนี้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย ฉะนั้นหากสภาผู้แทนราษฎรจะเข้าไปตรวจสอบ
งบส่วนนี้ก็ย่อมท่ีจะสุ่มเสี่ยงท่ีจะกระทบกระเทือนต่อพระราชสถานะใช่ไหมท่านประธานคะ 
ด้วยเหตุนี้สิ่งท่ีดิฉันได้อภิปรายมาท้ังหมดนี้ ดิฉันจึงขอให้ปรับลดงบประมาณของส่วนราชการ
ในพระองค์ลงท้ังสิ้น ๑๕ เปอร์เซ็นต์ ค่ะ และเพื่อป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นมาในระยะยาว 
ดิฉันจึงขอให้สภาเสนอให้มีการทบทวนวิธีการจัดสรรงบประมาณแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ 



๓๑๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๔๘/๒ 
 
เพื่อให้เหมาะสมกับพระราชสถานะตามสมควร ขณะเดียวกันก็ต้องสอดคล้องกับสังคม
ประชาธิปไตยสมัยใหม่ ดังเช่นในนานาอารยประเทศท่ีมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอยู่ใต้
รัฐธรรมนูญ นอกจากนี้ยังควรทบทวน พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการในพระองค์ท่ีออกมาในยุค 
คสช. เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้อาจจะขัดต่อหลักการเดอะ คิงค์ แคน ดู โน ลอง (The King 
Can Do No Wrong) ค่ะ หรือพระมหากษัตริย์ไม่ทรงกระท าผิด ซึ่งมีการยึดมั่นในหลักการ
ส าคัญนี้เท่านั้น เราจึงจะท าให้พระมหากษัตริย์ทรงด ารงอยู่ในสถานะท่ีเป็นท่ีเคารพสักการะ
ตามรัฐธรรมนูญทรงราชไม่ทรงรัฐ เพราะพระองค์ทรงปกเกล้าแต่ไม่ปกครอง สุดท้ายค่ะ  
ท่านประธานคะสิ่งท่ีดิฉันได้อภิปรายไปท้ังหมด เพื่อขอปรับลดงบประมาณและชี้แจงว่า 
ความจงรักภักดีและการพิทักษ์รักษาสถาบัน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณเบญจาครับ 
ต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ ไม่เอ่ยสถาบันกษัตริย์ครับ ต้องหลีกเลี่ยง ขออภัยด้วยครับ 
ต้องหลีกเล่ียงไม่เอ่ยสถาบันกษัตริย์ครับ 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  จบแล้วค่ะ ท่านประธานคะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เข้าใจครับ แต่ว่าเตือนไว้
ครับ 
  นางสาวเบญจา แสงจันทร์ (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ 
ท่านประธาน ก็คือดิฉันอยากจะจบลงท้ายด้วยว่าสิ่งท่ีดิฉันได้อภิปรายไปท้ังหมดเป็นการขอ
ปรับลดงบประมาณ แล้วก็ต้องการชี้แจงว่าความจงรักภักดี แล้วก็การจะพิทักษ์รักษาสถาบัน
เราไม่อาจวัดกันด้วยท่ีจ านวนงบประมาณ ไม่อาจวัดกันด้วยจ านวนข้าราชบริพาร ไม่อาจจะ
ไปวัดกันด้วยพระบรมฉายาลักษณ์หรือซุ้มเฉลิมพระเกียรติ หรือจ านวนเครื่องบินพระท่ีนั่ง 
และไม่อาจจะวัดกันได้ด้วยการใช้มาตรา ๑๑๒ ไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะ ----------------- 
 
               - ๑๔๙/๑ 
 
 
 



๓๑๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๔๙/๑ 
 
แต่ว่ามันอยู่ท่ีความยินยอมพร้อมใจแล้วก็ความรักความศรัทธาท่ีประชาชนมอบให้แก่สถาบัน 
ท่ีจะสามารถด ารงอยู่ในจิตใจของพวกเขาได้อย่างแท้จริง ไม่ว่าจะในยามสุขหรือยามทุกข์เฉก
เช่นในปัจจุบันนี้ ท่านประธานคะ ขอบพระคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ แต่ว่า 
ขอเรียนพวกเราว่าต้องพยายามหลีกเลี่ยงนะครับ สภาเองก็ต้องคุ้มครองพวกเรา  
แต่ขณะเดียวกันพวกเราก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงว่ากฎหมายได้เขียนไว้อย่างไรนะครับ  
ผมพยายามขอร้องพวกเราเพราะว่าก็เป็นหน้าท่ีของเราทุกคนท่ีอยู่ภายใต้การปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพราะฉะนั้นเราต้องเคารพในสิ่ง
เหล่านี้ครับ ต่อไปเป็นท่านผู้แปรญัตติอีกท่านหนึ่งนะครับ นางสาวสุทธวรรณ สุวรรณ  
ณ อยุธยา ขอเชิญเลยครับ 
  นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา (นครปฐม)  :  กราบเรียนประธานสภา
ผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ดิฉัน สุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
นครปฐม อ าเภอบาง เลนดอนตูม และพุทธมณฑล พรรคก้าวไกลค่ะ ดิฉันขอแปรญัตติ 
โดยขอปรับลดงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ คิดเป็นจ านวนเงิน
ประมาณ ๘๗๖ ล้านบาท เนื่องจากงบสูงเกินไปและท่ีผ่านมามีการเบิกจ่ายเกิน ส่วนราชการ
ในพระองค์ปี ๒๕๖๕ อย่างเพื่อน ๆ ได้อภิปรายไปแล้วมีการตั้งไว้คือ ๘,๗๖๑ ล้านบาท 
ถึงแม้จะลดลงจากปี ๒๕๖๔ แล้ว แต่ในสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังนับว่าสูงมากเราลองเทียบกับ
ต่างประเทศดูนะคะ ประเทศในยุโรปท่ีร่ ารวยกว่าเราท่ีปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเหมือนกันกับเรา  มีการตั้ งงบประมาณท่ีเรียกว่า 
เงินรายปีหรือเงินอุดหนุนส่วนกษัตริย์ไว้ค่ะ อย่างสวีเดน ๒๖๖ ล้านบาท สเปน ๓๓๐ ล้านบาท 
เดนมาร์ก ๔๓๓ ล้านบาท เบลเยียม ๔๙๙ ล้านบาท นอร์ เวย์  ๑ ,๖๓๒ ล้านบาท 
เน เธอร์แลนด์  ๑ ,๘๖๗ ล้ านบาท สหราชอาณาจักร  ๓ ,๕๖๕ ล้ านบาท และไทย 
๘,๗๖๑ ล้านบาท จริง ๆ ดิฉันมีกราฟท่ีจะเอามาขึ้นให้ดูนะคะ ในกราฟนี้ ก็คือเป็นข้อมูล 
พวกนี้เลย แต่ว่าไม่ได้รับอนุญาตก็เลยต้องอธิบายละเอียดเล็กน้อยค่ะจากตัวอย่างท่ียกมา
งบประมาณในลักษณะเดียวกันของไทยสูงกว่าทุกประเทศประมาณ ๒.๔๕ เท่าของ ๓๒.๙ 
เท่า ดิฉันมาเทียบให้เห็นนะคะ ประเทศไทยงบ ๘,๗๖๑ ล้านบาท ในขณะท่ีจีดีพี (GDP) 
ปี ๒๕๖๓ ๑.๗ ล้านล้านบาท สัดส่วนงบต่อ จีดีพี (GDP) คิดเป็น๐.๐๕๒ เปอร์เซ็นต์ 



๓๒๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๔๙/๒ 
 
สหราชอาณาจักรงบ ๓,๕๖๕ ล้าน ปี ๒๕๖๓ จีดีพี (GDP) ๘๙.๗ ล้านล้านบาท สัดส่วนงบ 
ต่อจีดีพี (GDP) คิดเป็น ๐.๐๐๔ เปอร์เซ็นต์ จะเห็นได้ว่าเมื่อเทียบเป็นตัวเลขตรง ๆ ก็ห่างกัน
ถึง ๒.๔๕ เท่าแล้ว และยิ่งถ้าเทียบกับขนาดเศรษฐกิจต่างกันถึง  ๑๓ เท่าเลยทีเดียวค่ะ 
นอกจากงบจะสูงแล้ว เมื่อไปดูเร่ืองการเบิกจ่ายตั้งแต่มีหน่วยรับงบนี้ขึ้นมาก็พบว่า ปี ๒๕๖๑ 
ตั้งงบประมาณไว้ ๔ ,๑๙๖ ล้านบาท เบิกจ่ายจริง ๖ ,๓๙๑ ล้านบาท เบิกจ่ายไปถึง 
๑๕๒.๓๑ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตอนนั้นมีหมายเหตุว่าเป็นการรับโอนกิจการอ านาจหน้าท่ีและเงิน
งบประมาณตาม พ.ร.บ. จัดระเบียบราชการในพระองค์ ปี ๒๕๖๐ และต่อมาในปี ๒๕๖๒ 
งบประมาณท่ีตั้งไว้คือ ๖,๘๐๐ ล้านบาท มีการเบิกจ่ายไป ๖,๘๐๐ ล้านบาท คิดเป็น 
 ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ในปี ๒๕๖๓ งบประมาณท่ีตั้งไว้คือ ๗,๖๘๕ ล้านบาทมีการเบิกจ่ายไป 
๙,๘๑๔ ล้านบาท คิดเป็น ๑๒๗.๗๐ เปอร์เซ็นต์ ก็ยังมีการเบิกจ่ายเกินเหมือนปี ๒๕๖๑ 
ดิฉันมีข้อสงสัยว่าท าไมถึงมีการเบิกจ่ายเกิน ท้ัง ๆ ท่ีงบประมาณท้ังหมดไม่มีงบลงทุน  
แต่เป็นงบรายจ่ายประจ า ซึ่งต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณไว้ล่วงหน้าแล้ว เช่น 
งบบุคลากรท่ีต้องมีอัตราก าลังและอัตราเงินเดือนท่ีชัดเจนอยู่แล้วค่ะ ดูจากการเบิกจ่าย
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าเป็นการเบิกจ่ายท่ีมีประสิทธิภาพมากเมื่อเทียบกับหน่วยรับงบอื่น ๆ 
ท่ีเบิกแค่ ๕๐-๖๐ เปอร์เซ็นต์ แต่นี่ เบิกได้ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์หรือเกินร้อยไปเลยค่ะ 
นอกจากนั้นในมาตรา ๕ วรรคสามของ พ.ร.บ. จัดระเบียบส่วนราชการในพระองค์ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ยังระบุว่ารายได้ของส่วนราชการในพระองค์ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
หมายความว่าเมื่อสภาผ่านงบไปแล้วต่อให้ใช้หนี้หมดก็ไม่จ าเป็นต้องส่งคืนคลังค่ะ ดังนั้น  
ส่วนราชการในพระองค์จึงมีผลเบิกจ่ายเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ หรือมากกว่า ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ 
ทุกปีใช่หรือไม่ ดิฉันอยากทราบค าตอบจากคณะกรรมาธิการค่ะ --------------------------------- 
 
               - ๑๕๐/๑ 
 
 
 
 



๓๒๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๕๐/๑ 
 
ท่ีส าคัญไปกว่านั้นส่วนราชการในพระองค์นั้นไม่จ าเป็นท่ีจะต้องรายงานเอกสารงบการเงิน  
ให้สภาได้รับทราบ ดังนั้นสภาจึงไม่อาจรู้ว่าสุดท้ายแล้วมีเงินคงเหลือส าหรับใช้เป็นเงิน 
นอกงบประมาณเท่าไร ซึ่งเรื่องนี้จะแตกต่างจากกองทุนและองค์การมหาชนท่ีต้องมีการ
ชี้แจงสถานะทางการเงินให้สภารับทราบนะคะ ท าให้สามารถพิจารณาว่าหน่วยงานควรได้รับ
งบประมาณแค่ไหน เมื่อพิจารณาเงินคงเหลือสะสมและภาระหนี้ผูกพันท่ีต้องจ่ายค่ะ 
จากท่ีกล่าวมาท้ังหมดจะเห็นได้ว่ามีปัญหาหลัก ๆ อยู่ ๔ ประการ คือ ๑. งบสูงเกินไป 
๒. งบสูงและยังมีการเบิกจ่ายเกิน ๓. ถ้าใช้งบไม่หมดไม่ต้องคืนคลัง และ ๔. ไม่ต้องรายงาน
งบการเงินและรายงานประจ าปีค่ะ การท าให้หน่วยรับงบนี้มีความพิ เศษยิ่งท าให้ถูกสังคม 
ตั้งค าถามมากเป็นพิเศษเช่นค่ะ หลาย ๆ ท่านอาจจะคิดว่าการให้งบส่วนราชการในพระองค์
เยอะ ๆ จะถือเป็นการถวายความจงรักภักดีหรือจะเป็นผลดีต่อสถาบันนะคะ แต่ดิฉันอยาก
ชวนให้คิดได้อีกมุมหนึ่งค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณสุทธวรรณพูดดี 
แล้วครับเรื่องงบประมาณ แต่ว่าหลีกเลี่ยงท่ีจะวิจารณ์ว่าไปวิจารณ์การถวายความจงรักภักดี 
อย่าไปพูดถึงเร่ืองนั้นครับ เอางบประมาณนะครับ 
  นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา (นครปฐม)  :  ดิฉันแค่อยากจะ
ชี้ให้เห็นว่าการจัดงบประมาณเช่นนี้ท่ีส านักงบประมาณชี้แจงให้เราฟังอาจจะไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศอยู่ในขณะนี้ แล้วก็อาจจะท าให้สถาบันเสื่อมเสียพระเกียรติด้วย 
ดิฉันก าลังชี้แจงเรื่องความหวังดีนะคะท่านประธาน ดิฉันอยากเห็นสถาบันมั่นคงแข็งแรง
ภายใต้รัฐธรรมนูญ ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขค่ะ 
สภาผู้แทนราษฎรต้องช่วยกันท าให้งบส่วนราชการในพระองค์มีความเหมาะสม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ นี่เป็นการท าหน้าท่ีอย่างดีท่ีสุดท่ีเราท าได้ ปกป้องสถาบันในขณะท่ีเราเป็น  
ฝ่ายนิติบัญญัติค่ะท่านประธาน ดิฉันอยากวิงวอนให้สภาช่วยกันท าให้การพิจารณางบ  
ส่วนราชการในพระองค์โปร่งใส แต่ในเมื่อปีนี้ยังไม่มีการแสดงรายละเอียดท่ีชัดเจน ดิฉัน 
จึงขอปรับลดงบประมาณส่วนราชการในพระองค์ลง ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ กรรมาธิการ
จะชี้แจงอะไรไหมครับ 
  (ไม่มีกรรมาธิการขออภิปราย) 



๓๒๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ     สุทธิกานต์ ๑๕๐/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่มีใครชี้แจงนะครับ 
มีท่านผู้แปรญัตติทั้งหมด ๔ ท่าน ได้พูดครบท้ัง ๔ ท่าน 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ขออนุญาตครับ
ท่านประธาน ผม รังสิมันต์ โรม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณรังสิมันต์ เชิญครับ 
  นายรังสิมันต์ โรม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม รังสิมันต์ โรม 
แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ เมื่อสักครู่ท่ีมีการแปรญัตติแล้วก็มีการอภิปราย ๔ ท่าน 
ใช้เวลารวมกัน ๒๘ นาที เกือบครึ่งชั่วโมง มีหลากหลายค าถามมากเลยครับท่านประธาน จริง 
ๆ ก็เลยอยากจะเรียนท่านประธานไปถึงกรรมาธิการ ผมคิดว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่ง 
ท่ีจะต้องมีการอธิบายสักหน่อย เพราะว่าตัวข้อมูลเอกสารต่าง ๆ เราไม่ได้รับเลย รายละเอียด
โครงการต่าง ๆ เมื่อกี้ผมเองคนเดียวผมนั่งนับค าถามได้ประมาณ ๑๐ ค าถามครับ ดังนั้น
อยากจะฟังกรรมาธิการช่วยกรุณาชี้แจงสักนิด เข้าใจว่าท่านเองก็มีการพูดถึงในเรื่องของ
งบประมาณ ๘,๐๐๐ ล้านบาท ท่ีใช้กับ ๑๔,๐๐๐ คน ท่ีเป็นบุคลากร อยากจะทราบ
รายละเอียดจริง ๆ ครับ ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญกรรมาธิการครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ 
ผม เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะกรรมาธิการ รายละเอียดท่ีฟังมาเกือบครึ่งชั่วโมง  
รวมท้ังเรื่องความประพฤติ มารยาทท่ีท่านประธานได้ตักเตือน ผมเองก็ฟังกระจ่างดีครับ  
รู้ว่าเถยจิตเป็นอย่างไร ไม่มีอะไรชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ใครจะ 
ชี้แจงไหม ไม่มีนะครับ ไม่มีความประสงค์ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับ สมาชิกครับโดยท่ีมาตรานี้ 
ไม่มีการแก้ไขนะครับ แต่ว่ามีผู้สงวนความเห็น ดังนั้นก็จ าเป็นต้องขอมติจากท่ีประชุมนะครับ 
ขอเชิญท่านสมาชิกเข้ามาครับ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
 
               - ๑๕๑/๑ 



๓๒๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นภา ๑๕๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอเชิญสมาชิกที่เข้ามาแล้ว
กดบัตรแสดงตน เพื่อตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พร้อมพอสมควรนะครับ  
ขอปิดการแสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตน ๓๖๐ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๒๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นภา ๑๕๑/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เนื่องจากไม่มีการแก้ไข  
แต่มีผู้สงวนความเห็น ดังนั้นจึงต้องขอความมติท่ีประชุมว่าจะเห็นด้วยกับร่างท่ีกรรมาธิการ  
ไม่แก้ไขหรือไม่ ถ้าเห็นด้วย กดปุ่ม เห็นด้วย ถ้าผู้ใดเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นก็กดปุ่ม  
ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียงกรุณากดปุ่ม งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมพอสมควร
แล้วนะครับ ขอปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๓๙๒ ท่าน เห็นด้วย ๓๓๗ ท่าน ไม่เห็นด้วย  
๔๗ ท่าน งดออกเสียง ๓ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๒๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    นภา ๑๕๑/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติที่ประชุมเห็นด้วยตามท่ี 
กรรมาธิการไม่แก้ไขนะครับ เชิญเลขาธิการต่อ 
  นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าท่ีแทน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  ชื่อหมวด ๔ งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติของสงวนค าแปรญัตติ 
  มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการ มีการแก้ไข 
มีกรรมาธิการของสงวนความเห็น และมีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๗ งบประมาณ 
รายจ่ายส าหรับแผนงานบูรณาการมีกรรมาธิการสงวนความเห็น ๔ ท่าน มีผู้แปรญัตติ  
๖ ท่าน ก็จะขออนุญาตให้กรรมาธิการผู้สงวนความเห็นได้ชี้แจงก่อน เชิญ นางสาวรังสิมา 
รอดรัศมี แล้วก็เป็น พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง แล้วก็เป็น คุณหมอวาโย อัศวรุ่งเรือง แล้ว
เป็น คุณเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ จะได้เตรียมตัวนะครับ เชิญครับ 
  นางสาวรังสิมา รอดรัศมี (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน นางสาวรังสิมา รอดรัศมี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ 
จังหวัดสมุทรสงคราม ในฐานะรองประธานกรรมาธิการ มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่าย
ส าหรับแผนงานบูรณาการ ดิฉันขอปรับลด ๕ เปอร์ เซ็นต์  ท่ีดิ ฉันขอปรับลดนี้ 
เพราะว่าหน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณไปมี ๑๑ กระทรวง ๑๙ หน่วยงาน แล้วก็๓ หน่วยงาน
ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง แล้วก็หน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแล
ของนายกรัฐมนตรี ๑ หน่วยงานของรัฐสภา ๒ หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ 
ทีนี้ดิฉันก็สงสัยว่างบประมาณท่ีทางหน่วยงานท่ีได้รับไปนี้ท่ีเกี่ยวกับมาตรา ๓๗ นี้ ดิฉัน 
จะขอพูดเฉพาะแผนงานบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งในงานนี้ปีนี้
ได้รับงบประมาณ ๔๘๗,๒๘๑,๗๐๐ บาท ------------------------------------------------------------ 
 
               - ๑๕๒/๑ 
 
 
 



๓๒๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๕๒/๑ 
 
ดิฉันก็สงสัยว่าหน่วยงานของราชการมีท้ังหมด ๒๐ กระทรวง แต่ว่าท าไมบูรณาการแค่  
๑๑ กระทรวง ๑๙ หน่วยงาน แล้วก็จะมี ๓ หน่วยงานท่ีไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 
๑ หน่วยงานของรัฐสภา แล้วก็  ๒ หน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการ  
แล้วกระทรวงอื่นไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันหรืออย่างไร ถึงได้ไม่เอากระทรวงท่ีเหลือนี้ 
อย่างเช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
ท่องเท่ียวและกีฬา หรือว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือกระทรวงกลาโหม 
เพราะฉะนั้นดิฉันก็มาดูว่างบประมาณท่ีตั้งไปนี้ เป้าหมายของการตั้งงบประมาณ เขาบอกว่า
ประเทศไทยปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ ดิฉันว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เป้าหมายท่ีตั้งนี้ 
เพราะว่าปัจจุบันนี้การทุจริตคอร์รัปชัน มีมากมายมหาศาล ยิ่งตอนนี้เป็นภาวะวิกฤตโ 
ควิด-๑๙ (COVID-19) การทุจริตคอร์รัปชัน ท่านก็จะได้ดูจากข่าว อย่างเช่น การซื้อเตียง 
๕๐๐ บาท แต่หน่วยงานท่ีมาซื้อให้ออกใบเสร็จถึง ๑,๕๐๐ บาท ต่อ ๑ เตียง แล้วก็ถุงยังชีพ
ท่ีแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน ขณะนี้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก เป็นวิกฤตของ
ประเทศเลย แทนท่ีผู้ท่ีมีอ านาจหรือนักการเมืองท่ีมาอาสารับใช้พี่น้องประชาชน หาวิกฤต
เป็นโอกาสมาโกงกินส่วนต่างภาษีของพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นถ้าเป้าหมายของท่าน
บอกว่าประเทศไทยจะปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดิฉันคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ 
ประการท่ี ๒ บอกว่าทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริต ดิฉันก็มา
ดูว่าทุกภาคส่วน ดิฉันมองว่าปัจจุบันการทุจริตมีทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกระดับ ไม่ว่าจะ
เป็นกระทรวงศึกษาธิการ ดิฉันก็ได้อภิปรายในชั้นงบประมาณไปแล้ว ดิฉันก็ฝากไปทาง
กระทรวงศึกษาธิการ แม้กระท่ังกระทรวงศึกษาธิการเองยังมีการทุจริตคอร์รัปชัน แล้วก็จะ
ให้มีการปลกูจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมเร่ืองความซื่อสัตย์สุจริต ดิฉันก็เลยมองว่า
การท่ีจะให้ครูสอนอย่างเดียวมันก็ไม่ประสบความส าเร็จนะคะ ดิฉันก็คิดว่าพ่อแม่ 
มีส่วนส าคัญมากในการท่ีจะปลูกฝังลูกหลานตัวเองว่าเกิดมาแล้วเป็นหนี้แผ่นดิน 
เกิดมาบนแผ่นดินเมื่อเราโตขึ้นแล้วเราต้องไม่โกงแผ่นดิน เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝาก
ทาง ป.ป.ช. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องว่าควรท่ีจะเน้นไปท่ีพ่อแม่ แล้วก็เวลาท่ีแม่มีการตั้งครรภ์
ควรท่ีจะเอาเขามาสอนอบรมให้ความรู้ว่าลูกเกิดมาต้องปลูกฝังอย่างไรเพราะดิฉันมองว่าพวก
ท่ีขี้โกงนี่ส่วนใหญ่มันจะเป็นกรรมพันธุ์ พ่อแม่โกงก็จะสอนให้ลูกโกง แล้วพอออกลูกมาแล้ว
เป็นลูกผู้ชาย ไปมีเมียก็ได้เมียท่ีขี้โกงนะคะ ออกลูกมาลูกก็ขี้โกงอีกเป็นผู้หญิงมีผัว ผัวก็โกง 



๓๒๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๕๒/๒ 
 
มีลูก ลูกก็โกง เพราะฉะนั้นดิฉันว่าคนเรามันต้องศีลเสมอกันมันถึงจะได้กัน ถ้าศีลไม่เสมอกัน
มันคงจะท าไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นคนท่ีโกงมันก็จะโกงเป็นกรรมพันธุ์ เพราะฉะนั้นดิฉัน 
ก็อยากจะฝากว่าพ่อแม่ ครอบครัว มีความส าคัญอย่างยิ่งนะคะ อีกประการหนึ่ง เป้าหมาย
คือประชาชนมีความเชื่อมั่นในการด าเนินงานของส านักงาน ป.ป.ช.  ---------------------------- 
 
               - ๑๕๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๒๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๕๓/๑ 
 
ดิฉันหมดใจไปแล้วนะคะ กับ ป.ป.ช. ดิฉันก็อภิปรายในคณะกรรมาธิการว่าฉันหมดใจกับ 
ป.ป.ช. เพราะว่าจังหวัดดิฉัน อบจ. ทุจริต ๒-๓ นายกแล้ว ๑๐ กว่าปีแล้วเดินเรื่องมานี่ยังไม่
ประสบความส าเร็จเลย ดิฉันก็มานั่งคิดว่าการท างานของ ป.ป.ช. มันช้า มันไม่ทันใจกับการ
ทุจริตคอร์รัปชันตอนนี้มันขึ้นเป็นดอกเห็ดเลยนะคะ แล้วก็คนท่ีมีเส้นมีสาย มีการวิ่งเต้นล้ม
คดีบอกว่าตัวเองมีพวกมีพ้อง ไม่สามารถที่จะด าเนินคดีกับเขาได้ จนป่านนี้ ๑๐ กว่าปีก็ไม่ได้
นะคะ ดิฉันมาพูดนี้รู้สึกจะเป็นสมัยท่ี ๓ แล้ว ก็ยังไม่ได้เรื่อง เพราะฉะนั้นดิฉันก็อยากจะฝาก
นะคะว่าคนท่ีเป็นนักการเมืองต้องเอาให้หนักนะคะถ้าทุจริตคอร์รัปชัน เพราะว่าอาสามาแล้ว
จะมาพัฒนาประเทศชาติ แต่ไม่ใช่อาสามาแล้วมาช่วยกันโกงกินประเทศชาตินะคะ 
เพราะฉะนั้นดิฉันเห็นว่างบประมาณแผ่นดิน ปีนี้งบของบูรณาการทุจริตคอร์รัปชัน 
๔๘๗,๒๘๑,๗๐๐ บาท ปีต่อ ๆ ไปก็ยังมีแผนบูรณาการ โครงการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชัน 
ตั้งเอาไว้นะคะ ๘ ปี ปี ๒๕๖๓ ถึงปี ๒๕๗๐ อีกพันกว่าล้านบาทนะคะ แล้วก็โครงการป้องกัน
การทุจริต ๑๓ ปีนะคะ ปี ๒๕๕๘ ถึงปี ๒๕๗๐ อีก ๓,๔๙๔ ล้านบาท เพราะฉะนั้น 
เงินมากมายมหาศาลหลายพันล้านบาท แต่กับการท่ีท าโครงการแล้วเงินงบประมาณ 
ตั้งมากมายแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน เพราะฉะนั้นปีต่อ ๆ ไป ก็ขอให้ตัด
งบให้ลงให้มากกว่านี้นะคะ เพราะว่าท าไปแล้วตั้งงบแล้วไม่สามารถท่ีจะแก้ปัญหาได้ 
เพราะฉะนั้นในปีนี้ดิฉันจึงขอปรับลดงบประมาณลง ๕ เปอร์เซ็นต์ค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไป พันต ารวจเอก 
ทวี สอดส่อง ครับ  
  พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ ผม พันต ารวจเอก ทวี สอดส่อง ผมสงวนความเห็นขอปรับลดงบประมาณ 
แผนบูรณาการ ๒๕ เปอร์เซ็นต์ คือเป็นเงิน ๕๑ ,๐๔๔ ล้านบาทเศษ ท่านประธาน 
ท่ีเคารพครับ อันนี้คือรากเหง้าของความล้มเหลวเรื่องงบประมาณ ความจริงควรจะตัด
ท้ังหมด แต่ ในคณะกรรมาธิการเราก็มีความเห็นว่าควรจะตัด ท้ังหมดหลายท่าน  
แผนบูรณาการถูกสถาปนาขึ้นจากในยุค คสช. โดยพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ  
มาตรา ๑๖ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ โดยแผนบูรณาการคือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้ก าหนด 
ขึ้นมา โดย ผอ. ส านักงบประมาณเสนอ จากนั้นก็จะไปตั้งเป็นแผนบูรณาการแผนบูรณาการ
หลังจากสถาปนากฎหมายในยุคดังกล่าวขึ้นมาก็จะมีแผนบูรณาการแต่ละปีไม่เท่ากัน เช่น 



๓๒๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๕๓/๒ 
 
ปี ๒๕๖๑ มี ๒๙ แผน ปี ๒๕๖๒ มี ๒๔ แผน ปี ๒๕๖๓ ๑๕ แผน ปี ๒๕๖๔  ๑๔ แผน 
และปีนี้ปี ๒๕๖๕ ๑๑ แผน แผนบูรณาการท่ีเกิดขึ้น พอบูรณาการและยกเลิกไปถามว่า
ประสบความส าเร็จไหม จริง ๆ ก็คือเป็นการเอาเงินของแต่ละหน่วยมามัดรวมกัน  
โดยไม่มีบูรณาการจริง แล้วก็ไม่มีการประเมินผล แม้แต่ในกฎหมายบอกว่ามีการประเมินผล  
ผมยกตัวอย่างเช่น เมื่อปี ๒๕๖๔ เรามีแผนบูรณาการท่ียกเลิกไป คือแผนบูรณาการพัฒนา
เอสเอ็มอี (SMEs) คือแผนช่วยเอสเอ็มอี (SMEs) ปีนี้เลิก แต่มีมาหลายปี เวลาแผนบูรณาการ
เลิกก็คือประสบความส าเร็จ แต่นี่แผนบูรณาการเลิก เอสเอ็มอี (SMEs) ของเราล่มสลาย  
แล้วก็ตายไปจากนโยบายบูรณาการ เรายังมีแผนบูรณาการเมื่อปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ---------- 
 
               - ๑๕๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๕๔/๑ 
 
คือแผนบูรณาการเรื่องการศึกษาท่ีเราเห็นว่ามีความส าคัญมาก เพราะจะมีอนาคตก็เรื่อง
การศึกษาเราก็ได้ยกเลิกไป ดังนั้นแผนบูรณาการท่ีผมกราบเรียนก็คือเป็นสิ่งท่ีเอาคน 
ไม่รับผิดชอบมารวมกัน เพราะว่าเจ้าของหน่วยเขาจะมีพระราชบัญญัติกฎหมายของตัวเอง 
เขาต้องรับผิดชอบเวลามีบูรณาการเขาก็จะส่งรองมาแล้วเอาเงินมารวมกัน แล้วท่ีส าคัญก็คือ
ไม่มีการประเมินผล ถ้ามีการประเมินผลว่าส า เร็จแล้วเลิกบูรณาการเอสเอ็มอี (SMEs)  
คือตัวอย่าง วันนี้เราจะเห็นว่าเอสเอ็มอี (SME) ล่มสลายไปหมด แล้วมีแผนบูรณาการ 
หลาย ๆ เรื่องก็ล่มสลายไปหมด ยิ่งบูรณาการปัญหายิ่งเยอะขึ้น ดังนั้นผมจึงคิดว่าเรื่องนี้  
เป็นเร่ืองส าคัญอย่างเช่น ท่าน ส.ส. รังสิมา ขออนุญาตเอ่ยนามนะครับ ได้พูดเรื่องแผนทุจริต
คอร์รัปชัน ทุจริตคอร์รัปชันท่านไปดูในแผนบูรณาการไม่มีกรมบัญชีกลางมา ท้ังท่ี
กรมบัญชีกลางเราถูกกล่าวหาทางท้องถิ่นบางแห่งบอกว่าเป็นสนามฮั้วท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก  
ก็ไม่เอามาบูรณาการ แล้วเรายังมีเกี่ยวกับคณะท างานท่ีเรียกว่าเอาเงินไป เขาเรียกว่า
คณะท างานเกี่ยวกับเรื่องโครงการข้อตกลงคุณธรรม เอาไปปีหนึ่ง ปี ๒๕๖๕ ๑๖๕ ล้านบาท 
เอาไปท าอะไร อาจจะมากกว่าแผนบูรณาการนี้อีก ดังนั้นผมจึงคิดว่าการท่ีรัฐบาลตัดสินใจ 
มีแผนบูรณาการและโดยใช้พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณปี ๒๕๖๑ ท่ีมาตั้งไว้แล้วให้มี 
แผนบูรณาการ คือเป็นแผนจากข้างบนลงข้างล่างคือเป็นแผนท่ีจะดึงงบประมาณจากหน่วย
ต่าง ๆ มา เพราะในแผนบูรณาการนี้มีข้อก าหนดว่าคุณสามารถใช้เงินในแผนเดียวกันได้ 
ดังนั้นมีกลุ่มท่ีใช้เงินในแผนเดียวกันได้มี ๓ กลุ่ม ก็คือแผนบุคลากรสามารถใช้รวมกันได้ ๒. 
แผนบูรณาการ ๓. งบกลางท่ีมี ๑๑ รายการ ก็คือนายกรัฐมนตรีสามารถเอามาใช้รวมกันได้ 
ดังนั้นแผนบูรณาการเมื่อไม่ประสบความส าเร็จเพราะทุกคนมารวมกัน ไม่มีการรับผิดชอบ
และไม่มีพระราชบัญญัติที่จะก าหนดโทษของผู้กระท าไม่ส าเร็จซึ่งเดี๋ยวในส่วนของแต่ละแผน
บูรณาการเชื่อว่ามีสมาชิกหลายท่านคงจะพูดถึงนะครับ อย่างเช่น บูรณาการภาคใต้ 
เราจะเห็นได้เลยว่ายิ่งบูรณาการคนยิ่งยากจน จังหวัดท่ียากจนท่ีสุดก็คือจังหวัดปัตตานี 
รองลงมาก็จังหวัดนราธิวาส ท้ังท่ีมีเงินถาโถมไปเยอะ เพราะมันเป็นแหล่งท่ีไม่ต้องมีความ
รับผิดชอบคือความมั่นคงของผู้บูรณาการไม่ใช่ความมั่นคงของประชาชน อันนี้คือ 
เป็นตัวอย่างผมจึงขอเสนอให้ตัด ๒๕ เปอร์เซ็นต์ แต่ในปีหน้าควรจะตัดท้ังหมดให้เหลือ 
แต่บูรณาการท่ีมีกฎหมายก าหนด เช่น ภาคใต้ก็มีกฎหมาย ศบต. เขตเศรษฐกิจพิเศษ  
 



๓๓๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ             จิตตานันท์ ๑๕๔/๒ 
 
ภาคตะวันออกก็มีกฎหมาย หรือยาเสพติดก็มีกฎหมายของตัวเองแล้ว ไม่ควรท่ีจะเอาเงินของ
แต่ละคนมามัดรวมกันแล้วไม่มีความรับผิดชอบนะครับ ขอบพระคุณมากครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปกรรมาธิการ  
วาโย อัศวรุ่งเรือง  
  นายวาโย อัศวรุ่งเรือง (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานครับ กราบเรียน 
ท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพครับ กระผม วาโย อัศวรุ่งเรือง สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะกรรมาธิการผู้สงวนความเห็นครับ  
ท่านประธาน ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ ์ขออนุญาตน าสไลด์ (Slide) ขึ้นนะครับ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นายวาโย อัศวรุ่งเรือง (กรรมาธิการ)  :  ในแผนบูรณาการในมาตรา ๓๗ นี้
ครับท่านประธานถือว่าล าบากกับผู้อภิปราย ผมเองในฐานะท่ีเป็นกรรมาธิการแล้วก็เป็น  
อนุกรรมาธิการท่ีอยู่ ในห้องบูรณาการด้วยนะครับ มีแผนบูรณาการหลายแผนเลย  
ท่านประธานครับ หน่วยงานเกี่ยวข้องเต็มไปหมด ไม่เหมือนห้องอื่นท่ีสามารถแยกอภิปราย 
ทีละมาตราได้ อนุกรรมาธิการนี้อภิปรายได้มาตราเดียว ล าบากพอสมควรนะครับ  
ผมขออนุญาตยกแผนบูรณาการมาให้ดูกันเป็นตัวอย่าง ๒ แผนครับท่านประธาน  
คือแผนเรื่องแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ เรียกย่อ ๆ กับแผนในเรื่องของการจัดการ 
ให้เกิดรัฐบาลดิจิทัลขึ้นมา เอาแค่นี้ก่อนครับ ๒ อัน  
  แผนแรกผมยกตัวอย่างมาให้ดู ๒ หน่วยงานนะครับท่านประธาน คือ 
แผนรัฐบาลดิจิทัลในส่วนของจิสด้า (GISTDA) เทคโนโลยีอวกาศแล้วก็สถาบันมาตรวิทยา 
จิสด้ า  (GISTDA) มี งบประมาณท่ีเข้ ามาสู่ คณะอนุกรรมาธิการแผนบูรณาการ ๒ 
เข้ามา ๑๒๒ ล้านบาทครับท่านประธาน ------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๕๕/๑ 
 
 
 
 



๓๓๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๕๕/๑ 
 
ปีท่ีแล้วเข้ามาแค่ ๑๔ ล้านบาทเท่านั้นเองครับ หมายความว่าอย่างไรครับ หมายความว่า 
ในวิกฤติโควิด (COVID) งบของจิสด้า (GISTDA) ท่ีเข้ามาในแผนบูรณาการเพิ่มขึ้น 
 ๑๐๘ ล้านบาทท่านประธานครับ คิดเป็น ๘๘.๕ เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธาน เราต้องดูเลย
ครับเขาเอาไปท าอะไรถูกต้องไหมครับ มันเพิ่มขึ้นมากมายมหาศาล จิสด้า (GISTDA) 
งบท่ีขอท าในปี ๒๕๖๕ เอาหลัก ๆ อันนี้อันล่างผมโอเค (OK) นะครับ เรื่องระบบสนับสนุน 
เรื่องหมอกควัน ฝุ่นละอองอันนี้โอเค (OK) เพราะว่าวิกฤติการณ์ท่ีผ่านมาเราเห็นครับ 
แต่ตัวบนครับท่านประธานตัว ๑๐๙ ล้านบาท ผมตีเป็น ๑๑๐ ล้านบาทแล้วกัน เอาไป 
ท าอะไร เอาไปท าอันนี้ครับท่านประธาน เอาไปท าแพลตฟอร์ม (Platform) ข้อมูลมหาภาค
เชิงพื้นท่ีครับ เท่าท่ีพูดคุยในอนุกรรมาธิการหลัก ๆ ก็คือเอาไปท าภาพถ่ายพื้นท่ีภูมิประเทศ
เป็นเกี่ ยวกับเรื่ องของจี โอกราฟิก ดาตา (Geographic Data)  ภาพถ่ายดาวเทียม 
ร้อยกว่าล้านบาทท่านประธานครับ ในภาวะวิกฤติแบบนี้ ผมไม่ได้บอกว่าเร่ืองนี้ไม่ส าคัญครับ
ท่านประธาน มีความส าคัญครับในการท่ีจะท าให้ประเทศไทยเรามีข้อมูลพื้นฐานฟันเดเมนทัล 
ดาต้า (Fundamental Data) ท่ีเกี่ยวกับเรื่องของภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์ แผนท่ีสามารถท า
ให้เราก้าวไปสู่เรื่องวันแมป (One map) ได้ จากปัญหาท่ีแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวกับเรื่องป่า 
เรื่องพื้นท่ีของประชาชนมีแผนท่ีท่ีมันทับซ้อน ตรงนี้จะแก้ปัญหาได้เป็นโครงการท่ีดีมากครับ
ท่านประธาน แต่ผมรู้สึกว่ามาผิดท่ีผิดเวลาไปหน่อย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติเป็นสถาบัน
ท่ีอาจจะไม่เป็นท่ีรู้จักในหมู่ประชาชนท่ัวไปนัก แต่ในกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยรู้จักกันดี 
ผมก็ติดตามงานของสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติอยู่เหมือนกัน การประชุมเนคเทค (NECTEC) 
ผมก็มีเคยติดตามดูในยูทูบ (YouTube) ก็มี ปีนี้ เข้ามาครับประธาน ๒๓.๘ ล้านบาท 
ขอซื้ออะไรครับ รายการเดียวเลยครับประธาน คือท าระบบควบคุมการถ่ายทอดเวลา
มาตรฐาน นั่งคุยกันอยู่น่าจะสักครึ่งค่อนชั่วโมงนี้ สรุปก็คือว่าท่ีเขาจะไปซื้อคือเรียกว่า 
อะตอมมิก คล็อก (Atomic Clock) ครับท่านประธาน คือซื้อนาฬิกาอะตอม (Atom) 
เพื่อเอาไปเทียบราคามาตรฐาน หลายท่านก็อาจจะสงสัยผมตอบแทนสถาบันมาตรวิทยา
แห่งชาติให้ว่าเขาจะเอาไปท าอะไร เขาจะเอาไปเพื่อรองรับเทคโนโลยี  ห้าจี (5G)  
ท่านประธานครับ เพราะว่านาฬิกาปัจจุบันนี้นะครับ มันไม่ใช่แค่ว่าดูในนาฬิกาตัวเอง 
หรือดูในโทรศัพท์แล้วมันถือว่าใช้ได้นะครับ เวลามันเป็นข้อมูลท่ีเขาเรียกว่า มีความสัมพัทธ์
ครับท่านประธาน แต่ละจุดของโลกหรือวัตถุท่ีความเร็วไม่เท่ากัน เวลามันมีการยืดหด 



๓๓๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๕๕/๒ 
 
ตามกลศาสตร์ควอนตัม (Quantum) เพราะฉะนั้นแล้วการท่ีเราจะรองรับประเทศ 
ให้เข้าสู่เทคโนโลยีห้าจี (5G) ได้ เวลามันต้องคลาดเคลื่อนไม่เกินไปกว่านาโน (Nano) หรือว่า
ระดับพิโกเซคเกิล (Picosecond) เลยนะครับ แต่อย่างท่ีผมเรียนท่านประธานว่าผมไม่แน่ใจ
ว่าในปีหน้าเราจะเอานาฬิกานี้มาเพื่อรองรับเทคโนโลยี เทเลเมดิซีน (Telamedicine) 
ในลักษณะท่ีเป็นเทเลเซอเจอรี (Telesurgery) ท่ีคุณหมอสามารถผ่าตัดครึ่งค่อนซีกโลก 
แล้วมันเรียลไทม์ (Real time) จริง ๆ แกปไทม์ (Gap Time) ผ่าตัดมันน้อยมากจริง ๆ 
ผมยังไม่แน่ใจว่าการซื้อนาฬิกา ๒๐ กว่าล้านบาทในปีหน้ามันคุ้มค่าหรือไม่ มาท่ีแผนบูรณา
การภาคใต้ท่านประธานครับ ผมยกมา ๒ หน่วยงานครับ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
กับกรมการปกครองครับ ส านักงานศิลปวัฒนธรรมงบเข้ามาไม่เยอะครับท่านประธาน 
ผมยกตัวอย่างมาเป็นให้ดู ๕ ล้านกว่าบาทเท่านั้นเอง แต่เอาไปจัดอบรม ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
ยังคิดว่ ายั งจะจัดได้  อันนี้พีก  (Peak)  เลยครับ ขอจัดแฟชันโชว์  (Fashion show) 
ท่านประธานครับ แถมยังเขียนว่าขอจัดแฟชันโชว์ (Fashion show) ท่ีไอคอนสยามหรือ
เซ็นทรัลเวิร์ดหรือสยามเซ็นเตอร์ครับ ซึ่งผมก็งง อันนี้ท่านประธานครับงงแล้วว่าอยู่บูรณา
การอะไรใช่ไหมครับ นี่บูรณาการแก้ปัญหาชายแดนใต้นะครับ มาจัดแฟชันโชว์ (Fashion 
show) ท่ีไอคอนสยาม ผมงงครับท่านประธาน กรมการปกครองท่านประธานครับ 
เหมือนกับเป็นเหล่าทัพเหล่าท่ี ๕ นอกจากมีกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ 
มีต ารวจแล้ว ยังมีกองทัพอาสาอีกครับท่านประธาน ผมนี่ชื่นชมพี่น้องอาสานะครับ 
แล้วผมเองก็เป็นแฟนคลับของ สน.อส. ด้วยชื่นชอบอาวุธปืนนะครับ ก็เป็นแฟนคลับ 
อยู่ติดตาม แต่ว่ากรมการปกครองก็ยังขนอาวุธขนกระสุนลงไปท่ีภาคใต้ นี่เราจะไปแก้ปัญหา
ภาคใต้ด้วยวิธีการแบบนี้จริง ๆ หรือครับท่านประธาน เราจะเอาปืนเราจะเอากระสุนลงไป 
ให้พี่น้องท่ีภาคใต้จริง ๆ หรือครับ ท าไมเราไม่เอาเทคโนโลยี เราไม่เอาดินสอ ปากกา  
เราไม่เอาหนังสือ ไม่เอาห้องเรียนลงไปให้เขาครับ แล้วท่านประธานดูราคาครับ --------------- 
 
               - ๑๕๖/๑ 
 
 



๓๓๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๕๖/๑ 
 
กรมการปกครองขอเสนอซื้อกระสุน ๙ มม. นัดละ ๒๒ บาท ๘๕ สตางค์ ต ารวจครับ สตช. 
ซื้อนัดละ ๒๐ ครับ อันนี้บูใต้เหมือนกันนะครับคือ สตช. เข้าก่อนนะครับ แล้วกรมการ
ปกครองเข้ามามันเลยเห็นการเปรียบเทียบครับ ผมไม่ได้ไปเก่งกาจหามาจากไหนหรอกครับ
ท่านประธานครับ อาสาขอซื้อหมวกกันกระสุน ๖๕๘ ใบ ใบละ ๒๘,๐๐๐ บาท ภาพทางขวา
นี่ใครครับ ทางขวานี่ทหารอากาศรับ ซื้อใบละ ๒๕,๐๐๐ บาท กรมการปกครองขอซื้อเสื้อ
เกราะครับ เสื้อเกราะ ๒,๐๐๐ ตัว ๆ ละ ๔๖,๐๐๐ บาท จ าตัวเลข ๔๖,๐๐๐ บาทครับ 
รายการนวัตกรรมไทยถูกสุด ๑๘,๐๐๐ บาทครับ เป็นระดับเดียวกันครับท่านประธาน 
เสื้อเกราะระดับ ๓ เหมือนกัน แพงสุดก็ ๓๓,๐๐๐ อันนี้พีค (Peak) สุดครับท่านประธาน 
ซื้อปืน ๙ มม. ๕๔๒ กระบอก ซื้อรวม ถ้าในระยะเวลา ๓ ปีนี้  ถ้าซื้อรวมรวมแล้ว 
๑,๖๐๐ กระบอก ขอซื้อกระบอกละ ๕๕,๐๐๐ ท่านประธานรู้ไหม สตช. ขอซื้อเท่าไร 
สตช. ขอซื้อ ๑๓,๐๐๐ ครับ สไลด์ถัดไป ท่านประธานดูครับ ต ารวจซื้อปืนกระบอกละ 
๑๓,๐๐๐ กรมการปกครองขอคิมเบอร์ (Kimber) ผมไม่รู้ว่าจะไปซื้อเสสแบร์ (Les Baer) 
หรือเปล่านะ ๕๕,๐๐๐ บาท กระสุนต ารวจซื้อนัดละ ๒๐ บาท กรมการปกครองซื้อนัดละ 
๒๒.๘๕ บาท เสื้อเกราะกรมการปกครองซื้อ ๔๖,๐๐๐ รายการของนวัตกรรมไทยอยู่ 
๑๘,๐๐๐-๓๓,๐๐๐ บาทเองนะครับ สุดท้ายหมวกกันกระสุนครับ กรมการปกครอง 
ขอซื้อ ๔๘,๐๐๐ บาท ทหารเขายังซื้อแค่ ๒๕,๐๐๐ บาทเลยครับท่านประธาน ทหารเขายัง
ไม่ท าแบบนี้เลยครับ เพราะฉะนั้นจากที่ผมยกตัวอย่างมาท้ังหมดก็เสนอปรับลดในแผนบูรณา
การไป ๖,๒๔๕,๓๑๗,๗๒๒ บาทครับ ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เนื่องจากมาตรานี้มีผู้แปร
ญัตติหลายท่านนะครับ สมาชิกได้รับทราบเพื่อจะได้เตรียมตัว เข้าใจว่ามีเวลาเป็นชั่วโมง  
นะครับ ท่านกรรมาธิการท่านต่อไป นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ขอเชิญครับ 
  นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
ท่ีเคารพค่ะ ศิริกัญญา ตันสกุล ผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ขอสงวน
ความเห็นในมาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการโดยจะขอเจาะ 
ในโครงการในแผนบูรณาการบริหารจัดการน้ าค่ะ ส าหรับโครงการท่ีดิฉันต้องการท่ีจะอธิบาย
เพื่อขอปรับลดงบประมาณลงเป็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการน้ า โขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะท่ี ๑ ค่ะท่านประธาน 



๓๓๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๕๖/๒ 
 
โครงการนี้เป็นโครงการท่ีเคยเป็นโครงการของทางชลประทานท่ีต่อเนื่องมาจากโครงการของ 
สทนช. อีกทีหนึ่ง จริง ๆ แล้วมีการเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ ท่ีได้เริ่มมีการประเมิน 
ความเหมาะสมและประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แต่ว่าตัวอีไอเอ (EIA) สุดท้าย 
ท่ีเพิ่งเสร็จนี่เพิ่งเสร็จในปี ๒๕๖๓ ค่ะ โดยมีการประเมินว่าโครงการนี้จะต้องใช้เงินลงทุน
ท้ังสิ้น ๑.๙ ล้านล้านบาท ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๐ กว่าปีด้วยกัน ซึ่งเป็นโครงการท่ีส าคัญ
แล้วก็หลายฝ่ายต้องการนะคะ แล้วก็คิดว่ามีความจ าเป็นท่ีเราอาจจะต้องท าการศึกษาเรื่องนี้
ในเรื่องของการผันน้ าค่ะ แต่มันมีปัญหาอยู่ท่ีว่าโครงการนี้ อันดับ ๑ ดิฉันขอปูพื้นก่อนนะคะ 
สไลด์ถัดไป อาจจะต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีชลประทานก่อนนะคะ 
เพราะว่าท่ีผ่านมาอีไอเอ (EIA) ท่ีเริ่มต้นขึ้นศึกษาเพียงแต่หัวงานเท่านั้นโดยท่ียังไม่ได้ศึกษา 
ในพื้นท่ีชลประทาน ซึ่งโครงการนี้จะต้องตัดผ่านป่าสงวนเพื่อการอนุรักษ์ถึง ๑,๐๐๐ ไร ่
แล้วก็ท่ีดินประชาชนอีก ๑๐,๐๐๐ ไร่ เมื่อไรก็ตามท่ีโครงการนี้เริ่มต้นจะต้องน ามาซึ่งความ
ขัดแย้งมหาศาลในพื้นท่ีอย่างแน่นอนนะคะ และดิฉันมีเหตุผล ๓ ประการด้วยกันท่ีจ าเป็นท่ี
จะต้องขอเล่ือนโครงการนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นการศึกษาผลกระทบในเบื้องต้นออกไปก่อนนะคะ 
  เหตุผลท่ี ๑ ก็คือว่าการศึกษาของ สทนช. เป็นการคาดการณ์ด้วยการน า
ข้อมูลเก่าท่ีไม่เป็นปัจจุบันนะคะ สทนช. ใช้ข้อมูลอ้างอิงสถิติระดับน้ าโขง ระหว่างปี ๒๕๒๑ 
ถึง ๒๕๕๘ ซึ่งหลาย ๆ คนท่ีอยู่ในพื้นท่ีจะทราบว่าท่ีผ่านมาได้มีการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่
หลายเขื่อนท่ีในประเทศจีน ไม่ว่าจะเป็นเขื่อนเสี่ยววาน ความจุสูงถึง ๑๕,๑๓๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ไม่ว่าจะเขื่อนนัวจาตู้ ความจุ ๒๓,๗๕๓ ลูกบาศก์เมตร หรือแม้แต่ในประเทศลาวก็มีเขื่อนไซ
ยะบุรีท่ีเพิ่งจะสร้างเสร็จไปสด ๆ ร้อน ๆ ในปี ๒๕๖๓ ------------------------------------ 
 
              - ๑๕๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๓๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๑๕๗/๑ 
 
ท าให้สถิติของปริมาณน้ าในแม่น้ าโขงท่ีปากน้ าเลยมันยังมีความไม่แน่นอนอยู่อย่างมากนะคะ 
และการใช้การประมาณการด้วยข้อมูลสถิติท่ีเก่าก็จะท าให้การศึกษามันยังไม่เป็นปัจจุบัน
แล้วก็อาจจะไม่สะท้อนความเป็นจริงท่ีเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะ นอกจากนี้ยังมีการอ้างอิง
รายงานท่ีเป็นรายงานฉบับเก่าไม่ว่าจะเป็นรายงานท่ีจัดท าขึ้นในปี ๒๕๔๘ ๒๕๕๑ ๒๕๕๓ 
หรือว่า ๒๕๕๔ ซึ่งอาจจะท าให้ไม่อาจพิสูจน์ได้ว่าการคาดการณ์ในอดีตด้วยข้อมูลในอดีต
แบบนี้จะน ามาสู่การคาดการณ์ของแม่น้ าโขงท่ีปากน้ าเลยในอนาคตในปี ๒๕๖๓ ท่ีมี 
ความถูกต้องแม่นย าและน่าเชื่อถือได้นะคะ นอกจากนี้แม่น้ าโขงในช่วงปี ๒๕๖๓ เอง 
ยังมีความผันผวนเป็นอย่างมากนะคะ ในผลการศึกษาของ สทนช. มีการระบุว่าการมีเขื่อน
เกิดขึ้นในจีนและในลาวจะส่งผลให้น้ าในแม่น้ าโขงในหน้าแล้งมีปริมาณมากขึ้นและน้ า 
จะมีปริมาณลดลงในหน้าฝน แต่เหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ เป็นต้นมาก็เป็นท่ีแน่ชัด
แล้วว่าระดับน้ าโขงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างผิดธรรมชาติค่ะ ขึ้นและลดอย่างรวดเร็ว 
ในหน้าแล้งท้ัง ๆ ท่ีสถานีวัดระดับน้ าเชียงแสน เชียงคาน แล้วก็โขงเจียมไม่ได้เป็นไปตามท่ี 
สทนช. คาดการณ์เลยแม้แต่น้อย แม้แต่ในบางเวลา สทนช. จะอ้างว่าเป็นเพราะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่าคลื่นความร้อน แต่นั่นก็แสดงว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่า
การศึกษาของ สทนช. นั้นยังไม่มีความครอบคลุมถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ รวมท้ังอิทธิพลจากเขื่อนในประเทศจีนแล้วก็ประเทศลาวเลยแม้แต่น้อยค่ะ 
  ประการต่อมาค่ะ น้ าท่ีประเทศไทยปล่อยท้ิงลงแม่น้ าของนั้นมีสัดส่วน 
ท่ีมากกว่าน้ าท่ีจากประเทศจีนท่ีไหลลงโขงมากด้วยซ้ า แต่ว่าเราก็ยังคิดว่าเราอยากท่ีจะ 
ผันน้ าจากโขงขึ้นมา ท้ัง ๆ ท่ีเราปล่อยน้ าลงแม่น้ าโขงมากกว่าท่ีเราคิดจะผันขึ้นมาเสียอีก 
เราก าลังจะใช้โครงการท่ีมีมูลค่าสูงถึง ๑.๙ ล้านล้านบาทท่ีจะใช้ระยะเวลาก่อสร้างถึง ๑๗ ปี 
เพื่อท่ีจะผันน้ าโขงให้ได้ ๗ เปอร์เซ็นต์ ในขณะท่ีน้ าท่าจากภาคอีสานมีท่ีปล่อยลงแม่น้ าโขง
นั้นสูงถึง ๑๘ เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยท่ีท่ีโครงการนี้มันจะเกิด 
ความคุ้มค่าขึ้น แต่ว่าอย่างไรก็ตามค าตอบท่ีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมันมีการศึกษาความเป็นไป
ได้เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง แต่เราจะศึกษาความเป็นไปได้นี้ได้ก็ต่อเมื่อเรามีชุดข้อมูลในอดีต  
ท่ีได้รวมถึงความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในระยะปัจจุบันเข้าไปแล้ว การท่ีเราเพิ่ งมี 
เขื่อนไซยะบุรีเกิดขึ้นในปี ๒๕๖๓ และก าลังมีชุดข้อมูลจากปี ๖๓ ถึงปี ๖๕ ยังไม่เพียงพอต่อ
การศึกษาความผันผวนของระดับแม่น้ าโขงแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรว่าควรจะต้องมีการ  



๓๓๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           บุศกร ๑๕๗/๒ 
 
เล่ือนโครงการนี้ออกไปเพื่อเรามีชุดข้อมูลของระดับปริมาณแม่น้ าโขงให้มากเพียงพอเสียก่อน 
ไม่ได้มีความต้องการท่ีจะต่อต้านการเกิดขึ้นของการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการนี้ 
แต่อย่างใด ก็ขอให้ชะลองบ ๑๒๕ ล้านบาทส าหรับการศึกษาโครงการนี้ออกไปนะคะ 
  ต่อมาค่ะมีอีกโครงการหนึ่งในแผนบูรณาการการบริหารจัดการน้ าโครงการ
แก้มลิงค่ะ ถึงแม้ว่าจะมีการถ่ายโอนภารกิจของการดูแลแหล่งน้ า ท่ีมีปริมาตรน้ า 
๒ ล้านลูกบาศก์เมตรลงมาให้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แต่กรมชลประทานก็ยังขยันท่ี
จะท าโครงการท่ีเป็นแหล่งน้ าขนาดเล็กออกมาเร่ือย ๆ นะคะ ดิฉันไปเจอโครงการแก้มลิงของ
กรมชลประทานมากถึง ๑๐๘ โครงการ แล้วมากกว่าครึ่งเป็นโครงการท่ีมีปริมาณกักเก็บน้ า
ต่ ากว่า ๒ ลูกบาศก์เมตรท้ังนั้น ไม่ใช่แค่ต่ ากว่า ๒ ลูกบาศก์เมตร มีบางแห่งปริมาตรกักเก็บ
เพียงแค่ ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นเอง แต่มีราคาท่ีสูงมาก อย่างเช่นโครงการแก้มลิง
หนองกุดใสปริมาตรกักเก็บ ๓๐,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ว่ามีราคาสูงถึง ๓๐ ล้านบาท 
หรือว่าจะเป็นโครงการแก้มลิงหนองกระเปาพร้อมอาคารประกอบ ๔๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
แต่ว่าใช้เงินถึง ๔๕ ล้านบาท ค าถามของดิฉันก็คือว่าพันธกิจพวกนี้มันควรท่ีจะต้องถ่ายโอน
ให้กับท้องถิ่นแล้วใช่หรือไม่ ท าไมกรมชลประทานยังคงจะมาจัดการกับแหล่งน้ าขนาดเล็ก
เหล่านี้อยู่ ถ้ามันเป็นงานยากงานท่ีท้องถิ่นท าเองไม่ได้ แต่ในขณะเดียวกันชลประทาน 
ก็ยังจะต้องจ้างท่ีปรึกษามาคุมงาน มาออกแบบ มาจัดท าให้อยู่เหมือนกัน ท าไมท้องถิ่น 
จะท าแบบเดียวกันกับชลประทานไม่ได้ถ้ามีงบประมาณเพียงพอ -------------------------------- 
 
               - ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๓๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๕๘/๑ 
 
จากรายละเอียดการจัดเก็บเบ้ืองต้นให้เราเห็นแล้วว่าบางโครงการมีงบประมาณท่ีค่อนข้างสูง
มากนะคะ ท าให้ดิฉันขอให้มีการทบทวนแล้วก็ตัดโครงการท่ีเป็นโครงการขนาดเล็กเหล่านี้
ออกไปนะคะ ท้ัง ๑๐๘ โครงการ มูลค่า ๔,๐๐๐ ล้านบาทค่ะ ขอบพระคุณค่ะ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปศาสตราจารย์โกวิทย์ 
พวงงาม ครับ 
  ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา
ท่ีเคารพ กระผม ศาสตราจารย์โกวิทย์ พวงงาม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 
พรรคพลังท้องถิ่นไท ในฐานะกรรมาธิการ กระผมได้สงวนค าแปรญัตติในแผนบูรณาการ 
ท้ัง ๑๑ แผนบูรณาการ มีงบประมาณท้ังสิ้น ๒๐๔ ,๑๗๙ ล้านบาท ผมขอปรับลด 
๓ เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณของแผนบูรณาการท้ังหมด ท่านประธานครับด้วยเหตุผล 
ท่ีผมเห็นว่าการจัดท าแผนบูรณาการนั้นส่วนหนึ่งมีความซ้ าซ้อนกับกิจกรรมในหน่วยงานปกติ 
ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าแผนบูรณาการนั้นมักจะเป็นงานท่ีไปแบ่งกันท าในหน่วยงานต่าง ๆ 
แบ่งงานกันท าในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการบูรณาการ ท่านประธานครับ
ผมยกตัวอย่างสักแผนงานบูรณาการ ๑ เพื่อให้ เห็นภาพก็คือแผนงานบูรณาการ 
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย ซึ่ งมีหน่วยงานประมาณ ๕ กระทรวง 
๑๑ หน่วยงานระดับกรม ไม่ว่าจะเป็นส านักนายกรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุดมศึกษา กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงแรงงาน เป็นต้น 
ซึ่งกระทรวงเหล่านี้ก็กระจายงานไปท าในลักษณะท่ีแบ่งงานกันท าอย่างท่ีผมกล่าวไปแล้ว 
ผมจึงปรับลดไปเพราะว่าเข้าใจว่าแผนงานท้ังหมดของแผนบูรณาการไม่ได้ท าตามหลักการ
ของการบูรณาการท่ีได้ก าหนดไว้ เช่นเป็นโครงการท่ีต้องเชื่อมโยงครอบคลุมกิจกรรมหลาย
พื้นท่ีหรือหลายจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินการในกิจกรรมนั้น ผมยกตัวอย่างเช่น 
เรื่องของผู้สูงอายุ ผมว่าหน่วยงานเรามีกรมผู้สูงอายุอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากระจายไปให้หน่วย
ต่าง ๆ ได้ท างาน ซึ่งแผนบูรณาการนั้นจะต้องกระท า เขาเรียกว่าท ามาสเตอร์แพลน 
(Master Plan) ร่วมกันในการวางแผนงาน วางเป้าหมายวางวัตถุประสงค์ร่วมกันในเรื่องท่ี
เป็นงานท่ีจะต้องให้ครอบคลุมแล้วก็เกิดผล ผมจึงกราบเรียนท่านประธานว่าข้อเสนอ 
ท่ีผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อสังเกตไว้ในปีต่อไปสัก ๒ เรื่อง เรื่องท่ี ๑ ผมเห็นด้วยกับกรรมาธิการ
ท่านทวี สอดส่อง ท่ีได้เสนอให้มีการทบทวนและมีการประเมินผลแผนบูรณาการท่ีด าเนินการ 



๓๓๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๕๘/๒ 
 
ไปแล้วว่าเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้หรือไม่ อย่างไร และเป็นไปตามหลักการของการ
บริการหรือไม่ เพราะผมเห็นในข้อสังเกตของกรรมาธิการซึ่งต้องขอชมเชยว่าได้เขียน
ข้อสังเกตไว้ว่าการจัดท างบประมาณแผนบูรณาการท่ีด าเนินการมาเป็นปี ท่ี ๓ นั้น 
ยังคงมีปัญหาและอุปสรรคในเรื่องของการก าหนดการวางแผนและการจัดสรรงบประมาณท่ี
ให้เป็นไปตามนโยบายของการบูรณาการ นี่คือส่วนท่ี ๑ ในส่วนท่ี ๒ ผมคิดว่าถ้าจะเดินงาน
เรื่องแผนบูรณาการ ผมคิดว่าแน่นอนจะต้องมีเจ้าภาพหลักท่ีจะต้องท าการประชุมและการ
วางแผนของแผนบูรณาการอย่างชัดเจนและควรจะปรับชื่อหรือว่ารีออ ร์แกไนซ์  
(Reorganize) เรื่องแผนบูรณาการใหม่ก็คือในการปรับเพื่อให้เป็นการบริการอย่างแท้จริง 
ผมยกตัวอย่างเช่นแผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ าอย่างนี้นะครับ  ----------------- 
 
               - ๑๕๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญท่ัวไปประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๑๕๙/๑ 
 
เพราะว่าผมเห็นว่าการจัดการน้ ามันมีความเชื่อมโยงในแม่น้ าท่ีเชื่อมกันหลายพื้นท่ี 
หลายจังหวัด ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้กระทรวงท่ีเป็นเจ้าภาพหลักแม่น้ าท่ีเชื่อมกันหลายพื้นท่ี
หลายจังหวดั ผมคิดว่าเรื่องแบบนี้กระทรวงท่ีเป็นเจ้าภาพหลักจะต้องน ากระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 
ท่ีเขียนไว้ในเอกสารเราพบว่ากระทรวงท่ีคาดหวังให้บูรณาการน้ า เช่น ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย 
รวมถึงกระทรวงสาธารณสุข และรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น เพราะฉะนั้นกระทรวงเจ้าภาพอาจจะ
เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จะต้องมาวางมาสเตอร์แพลน (Master 
Plan) ร่วมกัน เพื่อจะท าให้มีเป้าหมายร่วมว่าจะท าการจัดการน้ าในระดับท่ี เชื่อมโยงกัน
ตรงไหนอย่างไร แล้วก าหนดวัตถุประสงค์ ก าหนดผลผลิตร่วม อันนี้ก็คือสิ่งท่ีผมคิดว่านี่คือสิ่ง
ท่ีผมอยากจะท าเป็นข้อสังเกตไว้ แล้วก็คิดว่าการปรับลดงบ ๓ เปอร์เซ็นต์เพื่อจะดูว่าสิ่งใดท่ี
ไม่ควรท่ีจะท า มีความซ้ าซ้อนกันก็ให้ยกเลิกไป นี่คือสิ่งท่ีผมอยากจะเรียนท่านประธานผ่าน
ไปยังผู้เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณปีต่อไปด้วยครับ ขอบคุณท่านประธานครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปกรรมาธิการเรืองไกร 
เชิญครับ  
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณท่านประธานครับ  
กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ เพื่อนสมาชิกครับ ผม เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ 
ตอนนี้เวลา ๒๓.๑๗ นาฬิกา เอกสารท่ีผมสงวนความเห็นมีตั้งแต่หน้า ๓๑๔-๓๖๗ บวกลบ
แล้ว ๕๔ หน้า หน้าละ ๑ นาที ก็ชั่วโมงพอดี ผมขอเริ่มจะได้ไม่เสียเวลา ท่านประธานครับ 
แผนงานบูรณาการในมาตรา ๓๗ ส าหรับปี ๒๕๖๕ ลดลงไปกว่าปีท่ีแล้ว แล้วก็บางแผนก็มี
การยกเลิกแผนงาน ผมเห็นหมดล่ะครับ แล้วการดูแผนงานบูรณาการถ้าจะเอามาลงในร่าง 
พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่าย จะไปดูเล่มแผนบูรณาการไม่รู้เรื่องเลย เพราะเป็นผังรวม  
จะต้องดูเล่มแรก ๆ ท่ีเขียนงบประมาณ ซึ่งมี ท้ังแผนงานบุคลากร แผนงานพื้นฐาน 
แผนงานยุทธศาสตร์ แล้วก็แผนงานบูรณาการ รวมกับเงินอุดหนุน จะอุดหนุนท่ัวไป  
อุดหนุนเฉพาะกิจ ไล่ เป็นข้อ ๆ ไป ทีนี้แผนงานบูรณาการหนึ่ ง ท่ีแปลกก็คือเรื่อง 
การทุจริตคอร์รัปชัน ตามรัฐธรรมนูญนี่ควรจะให้องค์กรอิสระบูรณาการกัน ถ้าผมจ าไม่ผิด  



๓๔๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญท่ัวไปประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๑๕๙/๒ 
 
มาตรา ๒๒๕ แต่ไม่ใช่ ก็องค์กรอิสระมาบูรณาการกับคนท่ีถูกตรวจสอบซึ่งเป็นเรื่องแปลก  
ท่านประธานครับ ท่ีแปลกอีกอย่างหนึ่งเมื่อผมดูแผนงบประมาณแต่ละปี ความเป็น 
นักตรวจสอบ นักบัญชี เราก็มาดูวิธีลงบัญชี มันไม่ตรงกันเลยครับ แผนบูรณาการก็เขียนไป 
ให้ค าจ ากัดความไปว่า ตั้งแต่ ๒ แผน มีหน่วยงานเจ้าภาพ แล้วก็เขียนให้มันโยงใยยุ่งยาก 
บางเรื่องไม่น่าจะบูรณาการได้ เช่น ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน บางเรื่องก็เขียนไปถนนหนทางบ้าง 
ทางหลวง ทางหลวงชนบท โยธาธิการ อันนี้สับสน แต่วิธีดูผมเคยถามในชั้นกรรมาธิการ 
ลองท าตารางให้ผมดู เขาเรียกตาราง ๒ ทาง ดูงบการเงินแต่ละปี ดูงบประมาณรายจ่าย 
ท่ีเบิกจ่ายไปแต่ละปี ค้างท่อ โอนเหลื่อมปี ผูกพัน ก็ลงไปปกติ ไม่เคยลงด้วยแผนโครงการเลย 
ไม่เคยมีเลย เพราะฉะนั้นการก าหนดแผนงานบูรณาการอาจจะเป็นแค่พูดให้เห็น ว่า 
มันคือแผนบูรณาการ แต่เวลาเราจะตรวจสอบมันก็คือตรวจสอบงบการเงินแต่ละหน่วย  
แต่ละหน่วยรับงบประมาณ ตามท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายวินัยการเงินการคลัง ตามท่ีบัญญัติไว้
ในกฎหมายวิธีการงบประมาณ ตรงนี้ก็อยากจะสรุปภาพรวมให้ท่านประธานและ 
เพื่อนสมาชิกได้เห็นกรอบมิติในมุมมองท่ีเวลาผมท างานผมจะต้องท ารายงานตรวจเงิน  
งบการเงินหน่วยงานของรัฐ ---------------------------------------------------------------------------- 
 
              - ๑๖๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๖๐/๑ 
 
ท างบการเงินรวม ท างบการเงินแผ่นดิน ท่ีอธิบายเป็นพรีเซนเทชัน (Presentation) 
ท าการสอนการบรรยายอันนี้เคยท ามาหมดแล้วครับ แต่เวลาท างบการเงินมันอีกมิติหนึ่ง 
เพราะมันมีมาตรฐาน มาตรฐานการบัญชีท่ัวไป มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ มีบัญชีเฉพาะกิจ  
ท่ีขออนุญาตแบงก์ชาติเห็นควร เราก็เห็นมาเยอะแยะ แต่ว่าผมก็อยากจะสรุปให้ฟังว่า 
ผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับแผนงานบูรณาการ ผมถึงแสดงความเห็นไว้ว่าผมแทบจะตัดออก
ท้ังหมดเลย เพื่อให้เห็นว่าตั้งมาแล้วมันลงบัญชีไม่ได้หรอก ไม่ได้ลงเลยนะครับ แต่ด้วยท่ี
เพื่อนสมาชิกอธิบายแต่ละความแต่ละอะไรแล้ว แล้วเราก็ใช้เวลามาพอสมควร ใน ๕๔ 
หน้า ท่านประธานครับ ผมสรุปให้ง่าย ๆ ว่า แนวความคิดต่าง ๆ นี้ สุดท้ายนี้มันจะจบท่ี สตง. 
ไปจบท่ีคนสอบบัญชีเราก็ดูไปตรวจไป ถูกต้องไหม ผิดมติ ครม. ไหม ทุจริตคอรัปชันไหม 
เสร็จแล้วจะต้องแจ้งหน่วยรับงบประมาณอย่างไร ส่ง ป.ป.ช. หรือไม่ นี่คือขั้นตอน
กระบวนการจากความเห็นของท่านท้ังหลายผมอธิบายความ ขั้นตอนตามระบบระเบียบ
ราชการจะได้เข้าใจให้ดียิ่งขึ้น แล้วก็ขอบคุณท่ีหลาย ๆ ท่านสนใจรายการต่าง ๆ ก็อยากจะ
ฝากไว้ว่ารายการท่ีผมยกขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นว่าผมดู ท้ังหมดจริง ๆ คนเดียวด้วย 
ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ต่อไปก็จะเป็นผู้แปรญัตติ 
มี ๖ ท่าน จะได้เตรียมตัวนะครับ ขออย่างเดียวครับ กรุณาอภิปรายแบบแปรญัตตินะครับ 
ถ้าอภิปรายแบบรับหลักการก็จะใช้เวลามาก เพราะฉะนั้นอภิปรายแบบแปรญัตติก็จะใช้เวลา
ไม่มากครับ ขอเชิญ นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา ครับ 
  นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  เรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ดิฉัน แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ  
พรรคภูมิใจไทยค่ะ ดิฉันได้ขอแปรญัตติมาตรา ๓๗ แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณ ๗,๑๔๔,๓๑๙,๖๐๐ บาท ขอปรับลดงบประมาณ 
๑๐ เปอร์เซ็นต์ ขอสไลด์ (Slide) ด้วยนะคะ 
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาวเพชรดาว โต๊ะมีนา (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ด้วยเหตุผล ๔ ประเด็น
หลักตามสไลด์ (Slide) ถัดไปเลยค่ะ โดยเหตุผลท่ี ๑ นิยามของความมั่นคงใหม่ในโลกนี้ 
มีความหมายท่ีหลากหลายและครอบคลุมคุณภาพชีวิตของประชาชน การสร้างสันติภาพ 



๓๔๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๖๐/๒ 
 
ยั่งยืนจังหวัดชายแดนภาคใต้ควรออกแบบนโยบายหรือโครงการต่าง ๆ ท่ีให้น้ าหนักกับความ
มั่นคงในหลากหลายมิติ ท้ังคุณภาพชีวิต รายได้ของประชาชน สิ่งแวดล้อมที่ดี การศึกษาท่ีใช่ 
ไม่ใช่การทหารเพียงอย่างเดียว 
  เหตุผลท่ี ๒ มูลค่าการแก้ไขปัญหา ท่านประธานท่ีเคารพคะ ปัญหาอันยืดเยื้อ
เรื้อรังในจังหวัดชายแดนภาคใต้งบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีจัดสรรในแผนบูรณาการประมาณ 
๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท แม้ว่าจะลดจากปีท่ีแล้ว ๑๓.๘ เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ยังมีงบปกติค่ะ 
ถ้าดูตามสไลด์ (Slide) ว่างบปกติของกระทรวงต่าง ๆ ยังมีมากถึง ๒๖,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
รวมแล้วในปี ๒๕๖๕ ก็จะมีมากถึง ๓๑,๐๐๐ กว่าล้านบาทค่ะ สไลด์ (Slide) ถัดไปค่ะ 
สไลด์ (Slide) นี้จะเห็นงบประมาณท่ีใช้แก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
เป็นต้นมา แผนบูรณาการเพิ่งเริ่มในปี ๒๕๖๐ จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา 
งบประมาณไม่เคยต่ ากว่า ๓๐,๐๐๐ ล้านบาทต่อไป รวม ๑๗ ปี มากถึง ๔๘๔,๑๓๗ ล้านบาท 
จ านวนเงินนี้จะเกือบเท่าเงินกู้โควิด-๑๙ (COVID-19) ท่ีเรากู้รอบท่ี ๒ ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะ 
เหตุผลท่ี ๓ ตัวชี้วัดท่ีเน้นแต่เรื่องสันติภาพเชิงลบ เมื่อส ารวจดูแผนบูรณาการการแก้ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ แม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาปรากฏอยู่บ้างแต่ตัวชี้วัดส าคัญของ
แผนบูรณาการก็ยังคงเป็นการลดความรุนแรง สันติภาพเชิงลบถ้าเรามองในภาพใหญ่ของ
งบประมาณทั้งหมดเราจะพบว่าหน่วยงานท่ีรับงบประมาณมากท่ีสุด ๓ อันดับแรกนั้น ------- 
 
               - ๑๖๑/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๖๑/๑ 
 
ก็คือ กอ.รมน. ตามด้วยส านักงานต ารวจแห่งชาติและกองทัพบก ความมั่นคงทางการทหาร
งบประมาณ กอ.รมน. ในปีท่ีแล้วประมาณ ๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท งบประมาณปี ๒๕๖๕ 
๑,๔๐๐ กว่าล้านบาท ในงบบูรณาการของ กอ.รมน. นี้มีข้อสังเกตว่า กอ.รมน. ได้ขอ
งบประมาณมากถึง ๖๔๐ กว่าล้านบาท เป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี เพื่อสร้างรั้วป้องกัน
ชายแดนบริเวณอ าเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สร้างความสงสัยให้ประชาชนจ านวนมาก  
มีการอ้างว่าประชาชนในพื้นท่ีให้การยอมรับ แต่เมื่อลงพื้นท่ีกลับพบว่าเป็นอย่างอื่นในขณะท่ี
ในชั้นอนุกรรมาธิการ ก็พบว่าโครงการนี้คือการป้องกันริมตลิ่งและติดตั้ งกล้องวงจรปิดและ 
มีรั้วบางส่วน ค าถามส าคัญคือท าไมการสร้างเขื่อนกันตลิ่งเป็นหน้าท่ีของ กอ.รมน. ไม่ใช่ของ
สุไหง-โกลก กรมโยธาธิการและผังเมือง ขณะเดียวกันจังหวัดนราธิวาสมีประสบการณ์
คล้ายคลึงกันท่ีได้มีการสร้างก าแพงทึบชายแดน อ าเภอสุไหงโกลก มีชาวบ้านร้องเรียนอยู่
เป็นระยะ ๆ ค่ะ บ้านหลังหนึ่งตามในสไลด์ (Slide) ตั้งแต่มีก าแพงทึบหน้าบ้านต้องเปิดไฟ
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และทราบว่าการจัดกระบวนการรับฟังเสียงของประชาชนในพื้นท่ี 
ท่ีมีปัญหาและช่วงนั้นก็ไม่มีผู้แทนราษฎร 
  เหตุผลสุดท้ายค่ะท่านประธานท่ีเคารพคะ สันติภาพเชิงบวกมีหลายมิติค่ะ 
ความมั่นคงด้านสุขภาพ งบบูรณาการภาคใต้  กระทรวงสาธารณสุขมีจ านวนน้อยมาก 
๒๒ ล้านบาท ซึ่งน้อยกว่าปีท่ีแล้วถึง ๕๐ เปอร์เซ็นต์ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีตัวเลข 
คนติดเชื้อโควิด (COVID) สูงมาก เป็นพื้นท่ีเสี่ยง อัตราตายก็สูง มีการปฏิเสธการฉีดวัคซีน 
นอกจากนี้ยังพบว่าเด็กจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพลังส าคัญในอนาคตผอมซีดพัฒนาการ  
ไม่สมวัยฟันผุแล้วก็ไม่ฉีดวัคซีน เพราะฉะนั้นประเด็นสุขภาพควรอยู่ในแผนบูรณาการด้วย 
  ถัดไปความมั่นคงด้านเศรษฐกิจประชากรจังหวัดภาคใต้นับแสนคนไปท างาน
ท่ีประเทศมาเลเซีย ในอุตสาหกรรมอาหาร การระบาดของโควิด (COVID) ท าให้หลายคน
ต้องล้มเลิกกิจการตกงานเดินทางกลับบ้าน แต่เมื่อส ารวจในแผนบูรณาการก็พบว่าไม่มีแผน
เหล่านี้รองรับ ถัดไปความมั่นคงด้านการศึกษา งบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและ
กระทรวง อว. มากกว่า ๕๐๐ ล้านบาท แต่ว่าการจัดการศึกษาในพื้นท่ีไม่ได้ตอบสนองความ
ต้องการ หลักสูตรอิสลามศึกษาท่ีสอนในโรงเรียนนั้น ไม่เคยมีการปรับปรุงมาตลอด ๑๗ ปี 
มีความต้องการของนักการศึกษา อยากให้มีการปรับปรุงแต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนอง 
ขอเพิ่มเติมประเด็นการศึกษากับหน่วยงานความมั่นคงขออนุญาตเสนอหลักสูตร 



๓๔๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๖๑/๒ 
 
ท่ีเป็นประโยชน์เป็นการสร้างอาวุธทางปัญญา ท่ีเคยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานความ
มั่นคง นั่นคือหลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุขชายแดนใต้ ทราบจากท่านพลเอก เอกชัย  
ศรีวิลาศ ว่าหลักสูตรนี้ได้หยุดมาแล้ว ๓ ปี ดิฉันเสียดายค่ะ เพราะโครงการดี อย่างนี้ 
หน่วยงานความมั่นคง ควรได้มีการสานต่อ ท่านประธานท่ีเคารพดิฉันขออนุญาตฝากเรียน
ท่านประธานไปยังเจ้าภาพแผนบูรณาการว่าควรท่ีจะวางแผนใหม่เปลี่ยนตัวชี้วัดใหม่  
เพิ่มมิติการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ลดความซ้ าซ้อนของการท างานเปลี่ยนแนว
ทางการพัฒนาแผนงานให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมจริง ๆ ไม่ใช่เพียงบนแผ่นกระดาษ เป้าหมาย
เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืนเอสดีจี (SDGs) ขององค์การสหประชาชาติเป็นวาระส าคัญของโลก 
ถึงเวลาท่ีเราต้องเอาเป้าหมายเหล่านี้มาปรับใช้ในแผนบูรณาการค่ะ สุดท้ายสรุปแล้ว  
ดิฉันเห็นว่างบประมาณนี้มีความซ้ าซ้อน ซ้ าซาก ลักลั่น ไม่ตอบโจทย์นิยามความมั่นคงใหม่
เพื่อความสันติภาพท่ียั่งยืน หวังว่างบประมาณปี ๒๕๖๖ ต่อไป คงจะดีกว่านี้จึงขอตัดลด
งบประมาณ ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณณัฐวุฒิ บัวประทุม เชิญครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ ผม 
ณัฐวุฒิ บัวประทุม แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกลครับ ผมเป็นผู้แปรญัตติ ขอตัดลด
งบประมาณในส่วนของมาตรา ๓๗ ท่ีเกี่ยวข้องกับแผนบูรณาการ การขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงท้ังสิ้น ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับ อย่างไรก็ตามท่านประธานครับ 
ในวาระท่ี ๑ ผมได้อภิปรายไว้ว่าผมมีอยู่ ๔ โจทย์ใหญ่ ท่ีต้องการจะให้มีการตัดลด
งบประมาณครับ 
  โจทย์ท่ี ๑ ก็คือการใช้งบประมาณท่ีไม่ได้สร้างเสริมสันติสุขในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ซ้ าร้ายกลับเป็นการแบ่งแยกกลับเป็นการตอกย้ ากลับเป็นการพยายามจะแบ่งแยก
เรื่องของพหุวัฒนธรรม เรื่องของการเดินทางการเชื่อมโยงต่าง ๆ ---------------------------- 
 
               - ๑๖๒/๑ 
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สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๖๒/๑ 
 
ซึ่งปรากฏว่าทางกรรมาธิการได้กรุณาครับ มีการปรับแก้การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 
ริมแม่น้ าโก-ลก โดยปรับเป็นการแก้เฉพาะการสร้างเขื่อนเท่านั้น แต่จะไม่มีการสร้างก าแพง
ปิดกั้นการติดต่อต่าง ๆ แล้ว อันนี้เป็นประการท่ี ๑ ท่ีผมเห็นด้วยครับ 
  ประการท่ี ๒ ท่ีผมตั้งโจทย์ไว้เป็นเรื่องของโครงการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
การตามล่าหาความจริง การสร้างสันติสุขท่ีมีการเปลี่ยนชื่อต่าง ๆ ซึ่งประเด็นนี้เพื่อนสมาชิก
จากพรรคประชาชาติท่ีผมได้ปรึกษาหารือด้วย ท่านจะเป็นผู้อภิปรายและมีรายละเอียด 
ท่ีชัดเจนกว่าผมครับ 
  ประการท่ี ๓ ก็คือกรณีในส่วนของการใช้งบประมาณในลักษณะการคัดกรอง
การแบ่งแยก การท าให้ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสนามทดลอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
งบในส่วนของ กอ.รมน. และในส่วนของศูนย์บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่ีเรียกว่า  
ศอ.บต. นั้น ก็ปรากฏว่ามีเพื่อนสมาชิกได้อธิบายไปพอสมควรแล้ว  
  ประการท่ี ๔ คืองบประมาณท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเสริมสร้างสันติสุข 
การลดความเหลื่อมล้ าและการเปิดโอกาสของการเท่าเทียมกัน ซึ่งประเด็นนี้ผมได้อภิปราย 
ในวาระท่ี ๑ ค่อนข้างมาก ถึงแม้จะยังไม่เห็นในรายละเอียดในวาระท่ี ๒ แต่ผมเชื่อมั่นว่า 
มีเพื่อนสมาชิกหลายคนท่ีจะอภิปรายได้ดีกว่าผม ฉะนั้นประเด็นหลายประเด็นท่ีผมอยากจะ
อภิปรายนั้นมีท้ังท่านท่ีอภิปรายแล้ว อย่างเช่น คุณหมอเพชรดาว โต๊ะมีนา เมื่อสักครู่นี้  
มีเพื่อน ส.ส. ผม คุณหมอวาโยได้อภิปรายแล้ว และมีอีกหลายท่านท่ีจะอธิบายต่อไป 
ผมไม่ลงในรายละเอียดครับ แต่ในภาพรวมยังยืนยันท่ีจะขอตัดลดงบประมาณในส่วนของ
แผนบูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงอีก ๑๐ เปอร์เซ็นต์ครับ ขอบคุณครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณดะนัย มะหิพันธ์ ครับ 
  นายดะนัย มะหิพันธ์  (อ านาจเจริญ)  :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายดะนัย มะหิพันธ์ พรรคเพื่อไทย จังหวัดอ านาจเจริญ
ท่านประธานครับ ผมขอแปรญัตติเสนอตัดงบประมาณแผนบูรณาการต่อต้านการทุจริต 
และประพฤติมิชอบไว้ ๔ เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธาน ในแผนนี้ตั้งไว้ ๔๘๗,๒๘๑,๗๐๐ บาท 
ซึ่งกรรมาธิการได้ตัดลงไป ๘,๓๕๒,๘๐๐ บาท คิดเป็นแค่ ๑.๗ เปอร์เซ็นต์ครับท่านประธาน 
ท่านประธานครับ ในแผนนี้ตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าประเทศไทยต้องปลอดการทุจริตและ 



๓๔๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๖๒/๒ 
 
ประพฤติมิชอบ เป้าหมายสั้น ๆ ครับ ซึ่งในเป้าหมายไม่ได้บอกเชิงปริมาณและคุณภาพไว้เลย
ว่าจะสิ้นสุดเมื่อไร จะท าอย่างไรถึงจะรู้ว่าการจัดท าแผนบูรณาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ครั้งนี้ประสบความส าเร็จ แนวทางการด าเนินงานครับท่านประธาน บอกว่าปลูกฝังวิธีคิด  
ปลูกจิตส านึก ให้มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมท่ีซื่อสัตย์สุจริต เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ 
ท้ัง ๑๕ หน่วยงานท่ีได้ด าเนินการบูรณาการแผนนี้จะต้องด าเนินการตามแนวทางท่ี 
แผนก าหนด แต่ท่านประธานครับถามว่าการสร้างเครื่องมือวัดความส าเร็จท่ีจะให้ทราบว่า
เป้าหมายท่ีท่านตั้งไว้ แต่ละหน่วยงานจะให้ความส าเร็จในเรื่องของแผนบูรณาการ 
เป็นอย่างไร อันท่ี ๑ ครับ 
  อันท่ี ๒ หน่วยงานท่ีเขาไม่ได้รับงบประมาณนี้ แสดงว่าทุกหน่วยงานได้รับ
การปลูกฝังวิธีคิด ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมท่ีซื่อสัตย์สุจริตแล้วใช่ไหม 
เขาถึงไม่ได้รับงบประมาณเหล่านี้ ท่านประธานครับ ท าไมทุกองค์กร ทุกหน่วยงานจะต้อง
สร้างและปลูกฝังจิตส านึกเหล่านี้ด้วยตัวเองไม่ได้หรือ ท าไมต้องมาก าหนดเป็นแผนบูรณาการ 
ท่ีต้องใช้งบประมาณตั้ง ๔๘๗ ล้านบาท นั่นแสดงว่าหน่วยงานทุกหน่วยงานตอนนี้ยังมีปัญหา
เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบอยู่ใช่ไหมครับ ผมจึงเห็นว่างบประมาณเหล่านี้ท่ีจริงแล้ว
สามารถตัดได้เลยครับ ในหน่วยงานแต่ละหน่วยงานเขาสามารถท่ีจะบูรณาการท าให้เป็น
ปัจจุบัน และท าให้เป็นจิตนิสัยของหน่วยงานได้ อันนี้ก าหนดให้เป็นนโยบายของชาติเลย  
ได้ไหมครับ ก าหนดให้เป็นคนไทยทุกคนต้องมีพฤติกรรม ------------------------------------------ 
 
               - ๑๖๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๓/๑ 
 
ต้องรับผิดชอบ ต้องมีจิตส านึกในเรื่ องของวัฒนธรรมในการทุจริตประพฤติมิชอบ 
เราสร้างอย่างนั้นไม่ได้หรือครับ แล้วท าไมจะต้องมาก าหนดนโยบายแล้วจัดงบประมาณลงไป
ตั้ง ๔๐๐ กว่าล้านบาท ผมอยากจะให้ตัดงบประมาณเหล่านี้น าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้อง
ประชาชนท่ีเขาเดือดร้อน บุคคลเหล่านั้นก็ซื่อสัตย์สุจริต แต่เงินท่ีเขาน่าจะได้รับกลับต้องมา
ใช้กับงบประมาณสิ่งเหล่านี้ ท่านประธานครับ การปลูกฝังจิตส านึก การปลูกฝังวัฒนธรรม
ต้องท ามาตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่เกิด ครอบครัวคือองค์กรท่ีส าคัญท่ีสุดท่ีจะสร้างสิ่งเหล่านี้ 
ถ้าเราเริ่มต้นได้จากตรงนั้นเราไม่ต้องมาสร้าง มาก าหนดงบประมาณให้เกิดการใช้จ่าย
ประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์สูงสุด ผมจึงอยากจะเรียนฝากท่านประธานผ่านไปถึงหน่วยงาน
ในการท่ีจะคิดเรื่องเหล่านี้ว่าอะไรท่ีเราไม่สามารถท่ีจะต้องตัดงบประมาณมาใช้ได้ก็น่าจะ
ประหยัดงบประมาณครับท่านประธาน ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ครับ  
  นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ (นราธิวาส)  :  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผม 
กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส เขต ๔ ประกอบด้วย อ าเภอ
บาเจาะ อ าเภอยี่งอ อ าเภอรือเสาะ และอ าเภอศรีสาคร พรรคประชาชาติ ท่านประธานครับ 
ผมได้ยื่นค าแปรญัตติขอปรับลดงบประมาณในมาตรา ๓๗ ก็คือแผนบูรณาการ แต่ว่า 
ผมขอปรับลดเฉพาะในส่วนของแผนบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ เหตุผลท่ีผมขอปรับลดงบประมาณ ๒๐ เปอร์เซ็นต์  
จากงบประมาณท้ังหมดท่ีทางฝ่ายบริหารได้ยื่นเข้ามาสภาแห่งนี้ ๗,๑๔๔ ล้านบาทเศษนั้น  
ด้วยเหตุผลท่ีผมอยากจะกราบเรียนท่านประธาน ก็คือว่าท่านประธานอยู่ในสภาแห่งนี้มา
นานเกือบตลอดท้ังชีวิต คงได้ยินการอภิปรายงบประมาณการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้มาโดย ตลอดเมื่อสักครู่หมอเพชรดาวก็แสดงให้เห็นแล้วว่าตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ 
ท่ีมีแผนบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ รัฐบาลหมดงบประมาณกับแผนบูรณาการ 
ในการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัด ๔๘๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาทจนถึงวันนี้  แต่มาวันนี้ผมดู 
แผนบูรณาการ ๗ ,๑๐๐ กว่าล้านบาท แสดงให้เห็นถึงการจัดสรรงบประมาณของ 
ส านักงบประมาณว่ายังมีมิติมองคน ๓ จังหวัดในมิติความมั่นคงเป็นหลัก เหมือนกับการ
จัดสรรงบประมาณเป็นฟอร์แมต (Format) เลยว่างบประมาณยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 



๓๔๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๖๓/๒ 
 
จะต้องเป็นงบประมาณท่ีมีจ านวนมากกว่าแผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับด้านการพัฒนา 
ท่านประธานครับ ผมมองว่าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ท่ีมีการยื่นเข้ามาในสภาแห่งนี้เกี่ยวกับ
แผนการแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ถูกกาลเทศะ ไม่ตรงกับสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในวันนี้  ยังคงเน้นเกี่ยวกับความมั่นคงเป็นหลัก ท้ัง ๆ ท่ีหลักการการจัดสรร
งบประมาณการแก้ไขปัญหาใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เราอย่ามองแต่มิติตัวชี้วัดเกี่ยวกับ
การลดความรุนแรงเพียงอย่างเดียว ตอนนี้พี่น้องใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมมีข้อมูล
การวิจัยของสภาพัฒนาสังคมเศรษฐกิจแห่งชาติ ปรากฏว่าท าไมงบประมาณท่ีลงไป 
๔๐๐ ,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่คนบ้านผม ๓ จังหวัด คนจังหวัดปัตตานียากจนท่ีสุด 
อยู่ในอันดับที่ ๗๗ คนจังหวัดนราธิวาสอยู่ท่ีอันดับท่ี ๗๖ และคนจังหวัดยะลาอยู่อันดับที่ ๖๙ 
และยังมีงานวิจัยท่ีแสดงให้เห็นว่าคนจนมากขึ้นก็อยู่ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มันย้อนแย้งกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ พอมาดูงบประมาณปี ๒๕๖๕ ท่ีผมให้ลด ๒๐ เปอร์เซ็นต์
นี้นะครับ ท่ีผมบอกว่ามันไม่ตรงตามกาลเทศะ เพราะว่าผมดูการจัดสรรงบประมาณไปเน้น 
ยังคงเน้นอยู่เกี่ยวกับการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ --------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๔/๑ 
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ท่านประธานทราบไหมครับว่าผมเปิดดูรายละเอียดแล้ว กอ.รมน. กองทัพบก กองทัพเรือ 
กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  มีงบประมาณจัดซื้อยุทโธปกรณ์ 
๑,๒๐๐ กว่าล้านบาท ถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์ ๗,๑๔๔ ล้านบาท ท่ีผมขอปรับลด ๒๐ เปอร์เซ็นต์
จะตกประมาณ ๑,๔๐๐ กว่าล้านบาท ฝ่ายรัฐบาลบอกว่าสถานการณ์ ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้เหตุการณ์ดีขึ้น สถานการณ์ความรุนแรงลดลง แต่เหตุไฉนจึงได้มีการจัดงบ 
เน้นในเรื่องของจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดตั้งงบประมาณการสร้าง
ก าแพงรั้ว ถึงจะเป็นรั้วอิเล็กทรอนิกส์ แต่มีความยาวถึง ๙๖ กิโลเมตร จากอ าเภอตากใบ 
ถึงอ าเภอแว้ง ประเด็นปัญหาท่ีผมอยากถามกรรมาธิการก็คือว่า ผมดูในรายละเอียด 
การจัดท าแผนงบประมาณแยกประเภทแล้ว ถามกรรมาธิการว่าท าไมในส่วนของกองทัพบก 
กอ.รมน. ในส่วนของกองทัพเรือ กระทรวงกลาโหม ในส่วนของการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ 
ถึงได้จัดอยู่ในประเภทงบรายจ่ายอื่น ๆ แต่อาวุธยุทโธปกรณ์ของส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
ของกระทรวงมหาดไทยอยู่ในงบลงทุน ท้ัง ๆ ท่ีการจัดสรรจ าแนกงบประมาณของส านัก
งบประมาณ การจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ ให้ถือว่าเป็นงบลงทุน แต่พอหน่วยงานของทหาร 
กอ.รมน. กองทัพบก กองทัพเรือ หรือการสร้างก าแพงก็แล้วแต่ กลับไปจัดอยู่งบรายจ่ายอื่น  ๆ
ซึ่งมันไม่ถูกต้อง หรือท่ีเขาบอกว่าหากจัดอยู่ในงบประมาณรายจ่ายอื่นแล้ว มันตรวจสอบยาก 
และมันย้อนแย้งกับหน่วยงานของทางกระทรวงมหาดไทยและส านักงานต ารวจแห่งชาติ มัน
ไม่ตรงกันในการจัดสรรแยกประเภทงบประมาณ อยากให้กรรมาธิการช่วยตอบด้วย 
นะครับ 
  ประเด็นต่อมาก็คือว่าตามรายงานของคณะกรรมาธิการมีการปรับลด
งบประมาณบูรณาการ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒๓๒ ล้านบาท แล้วก็ทราบข่าวว่าไปไว้ 
ในงบกลาง ถ้าอย่างนั้น ๑๖,๐๐๐ ล้านบาท งบกลางก็จะมีงบในส่วนของบูรณาการ 
ท่ีกรรมาธิการปรับลดอยู่ ๒๓๒ ล้านบาท ผมหวังว่างบประมาณท่ีถูกตัดทอนลดในส่วนของ
งบบูรณาการจะน าไปแก้ไขปัญหา และเยียวยาโควิด-๑๙ (COVID-19) ตามท่ีกรรมาธิการ 
ได้ชี้แจง แต่ผมอยากเรียนท่านประธานนะครับว่าปัญหาโควิด-๑๙ (COVID-19) ใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้นี้ มีปัญหามาก หากรัฐบาลจะน างบประมาณงบกลางเพื่อใช้แก้ปัญหา 
โควิด-๑๙ (COVID-19) ผมอยากบอกท่านประธานว่าอยากให้คน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
มีทางเลือกมากกว่านี้ แล้วก็อยากบอกท่านประธานว่า ผมไม่อยากให้เงินท่ีตัดทอนลด  



๓๕๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๖๔/๒ 
 
งบประมาณบูรณาการ ๒๓๒ ล้านบาท เปรียบเสมือนเอาเนื้อออกจากปากเสือและไปฝากไว้
กับปากจระเข้ ขอขอบคุณครับ   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ ครับ  
  นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่ อ เกื้ อ  (สงขลา)   :  ผม ณัฏฐ์ชนน ศรีก่ อ เกื้ อ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งท่ี ๗ อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย 
ต าบลส านักแต้ว ต าบลส านักขามของอ าเภอสะเดา พรรคภูมิใจไทย ท่านประธานครับ  
ผมเกิดท่ีพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมเติบโตท่ีนั่นครับ ผมเรียนหนังสือประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา ในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมมีครอบครัวท่ีนั่นครับ ผมมีภรรยา 
มีลูกท่ีนั่น และผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จากพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ  
๔ อ าเภอ ท่านประธานครับ --------------------------------------------------------------------------- 
 
                      - ๑๖๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 จิตตานันท์ ๑๖๕/๑ 
 
สิ่งท่ีคนท่ีนี่ต้องการก็คือความสันติสุข เงินไม่ใช่ค าตอบส าหรับความสุขของคน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมจะพาทุกท่านไปรู้จักคน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยผ่านอะไรครับ 
มาตรา ๓๗ ครับ มาตรา ๓๗ ในงบประมาณปี ๒๕๖๕ ในแผนบูรณาการ ๑๑ แผน แต่วันนี้
ขอพาไปดูแผน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ งบประมาณตั้งไว้ท้ังหมด ๑๑ แผน ๒๐๔,๐๐๐ 
ล้านบาท ในงบประมาณท้ังหมดเท่าไรครับ ๓.๑ ล้านล้านบาท ตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
เพราะฉะนั้นวันนี้งบประมาณในการพัฒนาพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอ 
เราก็ผ่านหน่วยรับงบประมาณปกติครับ แต่งบประมาณรายจ่ายส าหรับบูรณาการเขาเรียกว่า
เอ็กซ์ตร้า (Extra) เขาเรียกว่างบพิเศษตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ ครับ ส าหรับงานแผนบูรณาการ
ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยอะไรบ้างครับ จังหวัด
ปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และพื้นท่ี ๔ อ าเภอของบ้านผมจังหวัดสงขลา จะนะ 
เทพา นาทวี สะบ้าย้อย เรามีประชากรประมาณ ๒,๕๐๐,๐๐๐ คนครับท่านประธาน 
เพราะฉะนั้นวันนี้พื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอ รัฐบาลทุ่มงบประมาณไป
เกือบ ๔๐๐,๐๐๐ ล้านบาท เหมือนท่ีเพื่อนสมาชิกได้กล่าวไว้ แต่ละปีหลายหมื่นล้านบาท
ครับ เป็นพื้นท่ีฟอกเงินเร่ืองความมั่นคง เป็นพื้นท่ีค้าความตาย เป็นพื้นท่ีละเมิดสิทธิมนุษยชน 
และเป็นพื้นท่ีละเมิดกฎหมาย นี่คือสิ่ ง ท่ี เกิดขึ้นในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต ้
ท่ีหลายคนกล่าวครับ วันนี้งบประมาณปี ๒๕๖๕ บูรณาการครับ กองทัพบกครับท่านประธาน 
เรามาดูงบเอ็กซ์ตร้า (Extra) ของแถมครับ กองทัพบกได้ไปเท่าไรครับ ๕๘๘ ล้านบาท 
กอ.รมน. ๑,๔๒๔ ล้านบาท กองทัพเรือ ๑๔๒ ล้านบาท ส านักงานต ารวจแห่งชาติไปร่วมแจม 
(Jam) อยู่ด้วย ๒๐๔ ล้านบาท ส านักนายกรัฐมนตรี ๑,๔๘๗ ล้านบาท นี่คือหน่วยงาน 
ความมั่นคงท่ีไปร่วมแจม (Jam) งบ ๓ จังหวัด วันนี้คน ๓ จังหวัดต้องการเรื่องอะไรครับ ปาก
ท้องครับท่านประธาน ผมพาท่านไปดูงบเรื่องปากท้องเขาให้ไปเท่าไร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  ๑๑ ล้ านบาท กรมการข้ าว  ๑๔ ล้ านบาท กรมประมง ๒๒ ล้ านบาท  
กรมปศุสัตว์ ๑๘ ล้านบาท กรมพัฒนาท่ีดิน ๑๐ ล้านบาท สุดท้ายกรมวิชาการเกษตร  
๑๖ ล้านบาท นี่คืองบประมาณท่ีให้กับพี่น้องประชาชนเรื่องปากท้องครับ ในการพัฒนาคน 
๕ ล้านบาท มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๘ ล้านบาท มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  
๔ ล้านบาท สถาบันวิทยาลัยชุมชน ๑๙ ล้านบาท นี่คืองบประมาณเอ็กซ์ตร้า (Extra) ท่ีให้กับ
เร่ืองการพัฒนาคน 



๓๕๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ                 จิตตานันท์ ๑๖๕/๒ 
 
  ท่านประธานครับ สุดท้ายการพัฒนาจริยธรรมคุณธรรมของพี่น้อง ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ได้รับจัดสรรไปเท่าไรครับ กรมการศาสนาได้รับจัดสรร ผมอ่านไม่ผิดครับ 
๑ ,๒๕๐ ,๐๐๐ บาทครับ กรมการศาสนาได้รับไป ๑ ,๒๕๐ ,๐๐๐ บาท ไปดูแลเรื่อง 
คุณธรรมจริยธรรมของเด็กมุสลิมและเด็กพุทธ วันนี้โรงเรียนตาดีกาผมพูดหลายรอบครับ 
อาหารกลางวัน อุปกรณ์การเรียน อาคารเรียน ต้องหาเงินด้วยการกินน้ าชาครับ พี่น้องพุทธ
อบรมพุทธศาสนาต้องทอดผ้าป่า ผมต้องไปเป็นประธานครับท่าน ท่ีศูนย์ ๙๐ นาทวี ---------- 
 
               - ๑๖๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๖๖/๑ 
 
ผมเป็นเจ้าภาพหาเงินด้วยการทอดผ้าป่า เพราะฉะนั้นวันนี้งบประมาณท่ีได้ไปในวันนี้
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ความมั่นคง พัฒนาอาชีพ การศึกษาและศาสนา สิ่งท่ีผมอยาก
เห็นในอนาคตในปี ๒๕๖๖ หรือปีอื่น ๆ เอาหัวลงครับ การศาสนา การศึกษา อาชีพ และ
ความมั่นคงต้องอยู่หลังสุดครับ เพราะฉะนั้นผมขอปรับงบประมาณปีนี้ของแผน 
บูรณาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๑๐ เปอร์เซ็นต์เพื่อคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชน  
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อ าเภอของจังหวัดสงขลาบ้านผม ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ ต่อไป 
คุณองค์การ ชัยบุตร ครับ  
  นายองค์การ ชัยบุตร (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม องค์การ ชัยบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล จังหวัด
มุกดาหาร ส่งเข้าประกวดครับท่านประธาน ท่านประธานครับ ผมเป็นคนหนึ่งท่ีได้แปรญัตติ
มาตรา ๓๗ งบบูรณาการนะครับ ในส่วนนี้แผนบูรณาการการต่อต้านการทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบ วงเงินประมาณ ๔๐๐ กว่าล้านบาท โดยมีส านักงานคณะกรรมการป้องและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นเจ้าภาพหลัก ประกอบด้วย ๑๑ กระทรวง ๒๕ หน่วยงาน
ท่ีรับงบประมาณนะครับ เป้าหมายก็หลาย ๆ ท่านท่ีได้อภิปรายไปแล้วว่าประเทศต้อง 
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มี ๓ แนวทางในการด าเนินงาน แนวทางหนึ่งก็คือ 
ปลูกฝังชีวิต ปลูกจิตส านึกให้มีวัฒนธรรมและพิธีกรรมท่ีซื่อสัตย์ สุจริต แนวทางท่ี ๒ ก็บอก
ว่าป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวที่ ๓ บอกว่าการปราบปรามนะครับ แต่เมื่อดูใน
เนื้อในรายละเอียดแล้วครับท่านประธาน แผนบูรณาการตัวนี้หน่วยงานบางหน่วยงานก็ 
บอกว่าประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักไอทีเอ ( ITA)  บางหน่วยงาน 
ก็ประชาสัมพันธ์ตัวเองนะครับ ผมก็เลยถามกลับไปว่าการบูรณาการตามแผนนี้เกิดความ
ซ้ าซ้อนหรือไม่ และจะถามต่อไปว่าการท าบูรณาการนี้เพื่อเป้าหมายการใช้งบประมาณ  
การบริหารงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพภายในองค์กรใช่หรือไม่ ผมเองก็พอจะเข้าใจได้ว่า
เป็นเรื่องท่ีดี แต่ถ้าองค์กรมีเป้าหมายในการตรวจสอบตัวเองนะครับ ไม่มีใครท่ีจะบอกว่า
ตัวเองขี้เหร่นะครับท่านประธาน ผมก็ต้องบอกว่าผมก็หล่อคนหนึ่ง การประเมินตัวเอง 
การประชาสัมพันธ์ตัวเองไม่มีใครเขาท า มีแต่องค์กรนอก องค์กรนอกมาประเมินนะครับ  
อย่างน้อย ๆ องค์กรของคุณก็ต้องมีหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว 



๓๕๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๖๖/๒ 
 
ในองค์กรนั้น ๆ ก็แสดงว่าองค์กรต่าง ๆ ท่ีจะของบประมาณมานี่ท่านไม่มีความโปร่งใสสิครับ 
ท่านถึงได้ของบประมาณไปประเมินตัวเอง ถ้าอย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรครับท่านประธาน 
แล้วประเมินคุณธรรม ความโปร่งใสนะครับ ถ้าท ามาอย่างนี้ผมเสนอให้ตัดออกหมดเลย 
เพราะว่าหน้าท่ีองค์กรต่าง ๆ ก็มีอยู่แล้วนะครับ ต่อไปนะครับท่านประธาน ถามกลับไปว่า
องค์กรในประเทศไทยหรือกระทรวงใดท่ีมีผลงาน ดัชนีชี้วัดและประเมินองค์กรความโปร่งใส
ได้คะแนนสูงสุดท่านประธานทราบไหมครับ กระทรวงกลาโหมครับท่านประธาน ได้คะแนน
ตัวชี้วัดด้านการบริหาร ๙๐ เปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ---------------------------- 
 
               - ๑๖๗/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๖๗/๑ 
 
ฉะนั้นแล้วองค์กรก็ต้องมีความโปร่งใส กระผมในนามพรรคก้าวไกลและพรรคก้าวไกลเอง  
ก็ตรวจสอบตลอดเวลาว่าการใช้งบประมาณไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐเราก็ได้ตรวจสอบไป
มากมายแล้วก็เห็นความผิดมีข้อมูลผิดปกติมากมายไปหมดครับท่านประธาน โดยเฉพาะ  
ในส่วนของส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตัวเองก็ได้รับงบประมาณไปอยู่ ๒ ระยะ 
ระยะท่ี ๑ คือ ๑๑๗ ล้านบาท ระยะท่ี ๒ ๖๔ ล้านบาท ถ้ายังมีโครงการอย่างนี้อีกไม่ได้ 
ท่านประธานเสนอตัดให้เลย ฉะนั้นแล้วไม่มีเหตุผลอะไรท่ีจะต้องมาท าแผนบูรณาการแบบนี้ 
ผมก็เลยเสนอให้ตัด ๐.๕ เปอร์เซ็นต์ ขอบคุณมากครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ต่อไป 
คุณนิคม บุญวิเศษ ครับ 
  นายนิคม บุญวิ เศษ (แบบบัญชีรายชื่อ) :  กราบเรียนท่านประธาน 
สภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ กระผม นายนิคม บุญวิ เศษ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
แบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังปวงชนไทย กระผมขอแปรญัตติในมาตรา ๓๗ 
งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการท่ีตั้งงบประมาณไว้  ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ งบบูรณาการถ้าเราฟังดี ๆ มันน่าจะเป็นงบท่ีเป็นประโยชน์มาก 
สามารถให้หน่วยงานกระทรวงต่าง ๆ ท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ท่ีผ่านมา 
งบบูรณาการนั้นแทบไม่มีประสิทธิภาพเลย เราสังเกตจากการท างานของแต่ละหน่วยงาน  
แต่ละกระทรวง ต่างคนต่างท าครับท่านประธาน กระทรวงนี้พรรคนี้เอาไปครอง กระทรวงนี้
พรรคนี้เอาไปครอง เห็นไหมครับแต่ละพรรคก็ท างานไม่เข้ากันก็ท าให้กระทรวงต่าง ๆ 
ท างานไม่เข้ากันด้วย ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาทเป็นท่ีน่าเสียดายครับ เหมือนกับเอางบนี้
ออกมากองไว้เพื่อซ่อนไว้ท าอะไรสักอย่างหนึ่งแทนท่ีจะเอางบเหล่านี้ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
โยนเข้าไปให้กระทรวงต่าง ๆ ได้กระทรวงละ ๗,๐๐๐ ๘,๐๐๐ ล้านบาท  ผมก็เลยคิดว่า 
การจัดงบแบบนี้ท าให้พวกเราทราบว่าแต่ละกระทรวงต่าง ๆ ได้งบน้อย แต่ท่ีไหนได้ครับ  
มาดูงบบูรณาการท่ีมันซ่อนไว้จ านวนมาก ผมจะยกตัวอย่างอย่างกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กรมชลประทานได้งบไป ๔๙,๐๐๐ กว่าล้าน ไม่น้อยนะครับ เอามาท าอะไรครับ การ
จัดการน้ าภาคการเกษตรอุตสาหกรรมอย่างสมดุลรวมถึงเพิ่มผลิตภาพการใช้น้ า 
ซึ่งมีโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า ระบบกระจายน้ าและเชื่อมโยง 
ระบบเครือข่ายน้ าลุ่มน้ าในเขตนอกชลประทาน ลักษณะนี้ไม่ใช่จะมีเฉพาะกรมชลประทาน 



๓๕๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        นววันท์ ๑๖๗/๒ 
 
งบลักษณะซ้ า ๆ กันนี้โครงการจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มพื้นท่ีชลประทาน จัดไว้ ๒๗,๐๐๐ กว่าล้านบาท 
พื้นท่ีชลประทานถ้าสามารถเพิ่มได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับ เพราะผมเอง 
ไม่เคยเห็นช่วงหลังไม่มีการพัฒนาเพิ่มพื้นท่ีชลประทานขึ้นเลย พี่น้องประชาชนก็ยัง 
ขาดแคลนน้ าเหมือนเดิม มาดูส านักปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตั้งงบบูรณาการไว้ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท เป้าหมายคือทุกหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ าสะอาด
เพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ าส ารองในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนน้ าและมีคุณภาพมาตรฐาน  
ในราคาท่ีเหมาะสมและประหยัดน้ าทุกภาคส่วน ตั้งงบไว้จ านวนมากครับ กรมทรัพยากรน้ า
โครงการคล้าย ๆ กัน พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า ระบบกระจายน้ าและ
เช่ือมโยงระบบเครือข่ายน้ าลุ่มน้ าท้ังในและนอกเขตชลประทาน โครงการอันเดียวกันนะครับ 
โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ า ๑ ,๖๐๐ กว่าล้านบาท 
ถ้าเราเอาโครงการต่าง ๆ ท่ีผมพูดมาเอามารวมกันมันงบประมาณมหาศาลนะครับ 
มาดูกรมทรัพยากรน้ าบาดาลครับ --------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๖๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๕๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๖๘/๑ 
 
ตั้งงบประมาณไว้ ๑,๔๐๐ กว่าล้านบาท งบบูรณาการ เป้าหมายคือทุกบ้าน ทุกชุมชน 
เมือง ต้องมีน้ าสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ าส ารองในพื้นท่ีท่ีขาดแคลนน้ า  
ผมถามว่าพื้นท่ีขาดแคลนน้ าในภาคอีสานเป็นภาคท่ีมีความแห้งแล้ง ท่านไปดูน้ าบาดาล 
ท่ีเจาะไว้ ในช่วงหน้าแล้งเปิดน้ าแทบไม่มีน้ าเลยครับท่านประธาน ช่วงไหนมีงานบุญเปิดน้ า
พร้อม ๆ กันน้ าไหลจ๊อก จ๊อก จ๊อก ครับท่านประธาน แล้วช่วงหลังมามีการของบประมาณ 
ไปเจาะบ่อบาดาลก็ไปเจาะใกล้ ๆ บ่อเดิมนั่นล่ะครับ ห่างกันประมาณ ๕ เมตร แล้วใช้ถังเดิม 
แล้วก็เบิกงบกันไป ถามชาวบ้านว่าลงทุนประมาณเท่าไร ประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท 
แต่งบประมาณไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทท่านประธาน ท ากันอย่างนี้ครับ ไม่ใช่น้อย ๆ นะครับ 
ท่ัวประเทศเลย ผมอยากจะถามคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการส ารวจและ
ประเมินศักยภาพน้ าบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่  ๑๙ พื้น ท่ี 
เป็นค่าส ารวจนะครับ ตั้งไว้ ๖๔ ล้านบาทเศษ ท่านคิดดูสิครับไปส ารวจอะไรครับ ๑๙ พื้นท่ี 
๖๔ ล้านบาทเศษ ตกพื้นท่ีละ ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท ท่านไปส ารวจอะไรครับ ตกพื้นท่ีละ 
๓ ,๔๐๐ ,๐๐๐ บาท แค่ค่าส ารวจนะครับ ยังไม่ได้ เจาะบาดาล ยังไม่ได้ท าอะไรเลย 
ผมอยากจะถามดัง ๆ ว่าท าไมกรรมาธิการปล่อยให้ผ่านได้ แล้วท่านตัดลดไปแค่ ๑ ล้านบาท
เอง อยากให้ท่านกรรมาธิการช่วยตอบหน่อยครับว่าไปส ารวจอะไร ใช้งบประมาณ 
๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ละพื้นท่ีครับ มาดูอีกอันหนึ่งครับ การประปาส่วนภูมิภาคเช่นกันครับ 
งบประมาณ ๒,๗๐๐ ล้านบาทเศษ จัดหาแหล่งน้ าต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยาย
ขอบเขตประปาเพื่ออุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาเมืองและ 
พื้นท่ีเศรษฐกิจ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท ท่านลองเอางบเหล่านี้มารวมกันสิครับโครงการคล้าย ๆ กัน 
มันท้ังหมดกี่พันล้านแล้ว ชั้นงบบูรณาการเป็นงบท่ีซ่อนไว้จริง ๆ ถ้าไม่มาดูไม่ทราบหรอกครับ 
ผ ม ก็ ส ง สั ย ท า ไ ม ตั้ ง ไ ว้ ตั้ ง  ๒ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐  ก ว่ า ล้ า น บ า ท  เ กี่ ย ว กั บ ย า เ ส พ ติ ด 
ก็มีทุกหน่วยงานครับตั้งงบบูรณาการไว้ ไม่ว่าจะเป็นส านักนายกรัฐมนตรีได้งบเป็นพัน ๆ 
ล้านครับ กรมควบคุมประพฤติ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน โครงการคล้าย ๆ กันครับ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ๑,๓๐๐ กว่าล้านบาท คือถ้าพูดไปท้ังหมดเอามา
รวมกัน โครงการซ้ า ๆ กัน รวมงบประมาณเข้าแล้วเป็นเงินมหาศาล ผมก็เลยคิดว่า
งบประมาณบูรณาการนี้จริง ๆ แล้วไม่ต้องมีก็ได้ เอาให้หน่วยงานเขาใช้เอาออกมาใช้แบบนี้
มันไม่เกิดประสิทธิภาพ ผมจึงขอตัด ๖,๒๔๕,๓๑๗,๗๒๒ บาท กราบขอบพระคุณมากครับ 



๓๕๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๖๘/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ผู้แปรญัตติ
หมดแล้วนะครับ แต่ว่ามีกรรมาธิการเสนอมาใหม่ ๒ ท่าน ท่านพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน  
กับท่านอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ขอเชิญนะครับท่านพิเชษฐ์  
    นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพ กระผม  
นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย ในฐานะ
กรรมาธิการเสียงข้างน้อย ท่านประธานท่ีเคารพครับ ในมาตรา ๓๗ เน้นแผนบูรณาการ  
ผมปรับลด ๗ เปอร์เซ็นต์ในภาพรวมนะครับ ก็คือเอาความซ้ าซ้อนแล้วก็ทับซ้อนของ
งบประมาณนั้นออกไป ผมจะขอพูดในประเด็นของแม่น้ าโขง มีหลายท่านได้บอกว่า
การศึกษาแม่น้ าโขงนั้นขอให้ชะลอไปก่อนได้ไหม จริง ๆ แล้วแม่น้ าโขงเป็นแม่น้ านานาชาติ 
เป็นแม่น้ าร่วมหลายประเทศ ถ้าประเทศไทยขาดการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่องจะท าให้ข้อมูล
ของแม่น้ าโขงของประเทศไทยมีน้อย การใช้ประโยชน์ก็จะใช้ได้ล าบาก ------------------------- 
 
               - ๑๖๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๖๙/๑ 
 
เพราะเป็นหุ้นส่วนลุ่มแม่น้ าโขง ท่านประธานท่ีเคารพครับผมเป็นผู้แทนราษฎร เขต ๕ 
จังหวัดเชียงราย อ าเภอเชียงแสน อ าเภอเชียงของ อ าเภอเวียงแก่น ๘๐ กิโลเมตร ท่ีผมต้อง
รับผิดชอบแม่น้ าโขง คนเชียงรายมองดูแม่น้ าโขงมาเป็นร้อย ๆ ปี แต่ไม่มีโอกาสเอาแม่น้ าโขง
ขึ้นมาใช้ประโยชน์เลย ท่านประธานท่ีเคารพครับต้องขอกราบขอบพระคุณท่านวีระกร 
ค าประกอบ ท่านเป็นกรรมาธิการวิสามัญบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ ผมร้องเรียนท่าน 
ท่านได้พาเจ้าหน้าท่ีของกรมชลประทานไปดูแม่น้ าโขง  ไปดูความจริงบ้านปงของ 
ต าบลแม่เงิน อ าเภอเชียงแสน บ้านหาดบ้าย ต าบลแม่ริมโขง อ าเภอเชียงของ บ้านม่วงยาย 
ต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น ๓ แห่งนี้ จะเป็นไพลอตโพรเจกต์ (Pilot Project) ท่ีจะน า 
น้ าโขงขึ้นมาใช้บนแผ่นดินไทย โดยใช้การสูบน้ าด้วยแสงอาทิตย์ ท่านประธานครับ 
เป็นมิติใหม่ของประเทศไทยว่าการเอาแม่น้ านานาชาติเข้ามาใช้ในประเทศไทยท้ังวันท้ังคืน 
๓๖๐ วัน ท้ังปี เอาแม่น้ าโขงมาใช้ ให้พี่น้องเกษตรกรได้อยู่ดีกินดี ได้ ใช้น้ าต ลอดป ี
นี่คือวิสัยทัศน์ใหม่ คนไทยไม่มีโอกาสได้สัมผัสแม่น้ าโขงเลยถึงแม้ว่าจะแห้งแล้งก็ไม่มีโอกาส
เอาขึ้นมาใช้ วันนี้กรมชลประทานได้ศึกษาออกแบบเป็นไพลอตโพรเจกต์ (Pilot Project) 
ขึ้นมา ถ้าเกิดด าเนินการได้แล้วแม่น้ าโขงท่ีไหลผ่านประเทศไทยทุกจุดจะถูกน ามาใช้
ประโยชน์ท้ังหมดท้ังสิ้นจะท าให้เกิดประโยชน์อย่างใหญ่หลวงกับพี่น้องเกษตรกรคนไทย 
ท้ังประเทศ ท่านประธานท่ีเคารพครับเราจ าเป็นจะต้องศึกษาสิ่งแวดล้อม ศึกษารายละเอียด
เกี่ยวกับแม่น้ าโขงอย่างต่อเนื่อง แล้วมีการศึกษาวิจัยหลาย ๆ ฉบับ เก็บไว้เป็นข้อมูลส าหรับ
ในการใช้แม่น้ าโขงให้เป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทย กราบขอบคุณท่านประธานครับ 
   นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ ท่าน 
อุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ขอเชิญครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานสภา 
ท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ กระผม นายอุบลศักดิ์  บัวหลวงงาม สมาชิกสภา 
ผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี  พรรคเพื่อไทย ในฐานะรองประธานกรรมาธิการและ 
อนุกรรมาธิการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบและบู ๒ หรือบูรณาการน้ า ท่ีรับผิดชอบ 
ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ประเด็นดังกล่าวท่ีท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติได้ให้ข้อเสนอแนะว่าขอให้ชะลอการศึกษาดูงาน
โครงการลุ่มแม่น้ าโขง เลย ชี มูล ป่าสัก โครงการดังกล่าวนั้นได้มีผู้ศึกษาเรื่องนี้มาก่อน  



๓๖๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ        ภัชภิชา ๑๖๙/๒ 
 
หลายปี เนื่องจากโครงการนี้ได้ศึกษามาเรียบร้อยแล้วและปรากฏว่าการศึกษานั้นไม่ได้ไปใช้
เป็นประโยชน์เกิน ๕ ปีจึงตกไปครับ ในขณะเดียวกันนั้นท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ท่านก็ทราบดีอยู่แล้วว่าโครงการผันน้ าโขง เลย ชี มูล ป่าสัก นั้น สภาแห่งนี้ได้อนุมัติเห็นชอบ
ให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาการบริหารจัดการน้ าท้ังระบบ ผมในฐานะท่ีเป็น  
รองประธานกรรมาธิการและรับผิดชอบโครงการในการศึกษานี้ คณะกรรมาธิการได้ศึกษาไป
เสร็จเรียบร้อยแล้วครับและท่านประธานก็กูน่าได้บรรจุในวาระท่ี ๘.๔ เพื่อพิจารณา 
ในการสมัยประชุมนี้ ผมต้องกราบเรียนว่าในการศึกษาทางวิชาการนั้น ถ้าเราไม่ศึกษาและ 
จะเริ่มเมื่อไรท่านประธานครับ ดังนั้นผมในฐานะหลายฐานะก็กราบเรียนท่านประธาน 
ด้วยความเคารพว่าโครงการดังกล่าวนั้นท่ีการศึกษามีความจ าเป็นจริง ๆ ครับ ถ้าเราไม่ศึกษา
ปีนี้และปีหน้าจะศึกษาใหม่และเมื่อไรพี่น้องชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัดและ
ภาคกลางอีก ๑๖ จังหวัด จะได้ใช้น้ าเมื่อไร จะได้ด าเนินการก่อสร้างเมื่อไร -------------------- 
 
               - ๑๗๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญท่ัวไปประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๑๗๐/๑ 
 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ก็ต้องขอบคุณท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ ท่ีได้กรุณาท้วงติง 
แต่ท้ังนี้และท้ังนั้นเราก็ต้องเห็นว่าประเทศชาติเป็นหลักประชาชนท้ังประเทศเดือดร้อน 
เรื่องภัยแล้ง เรื่องปัญหาน้ า ท่ีผมกราบเรียนท่านประธานหลายครั้งเลยว่าน้ าคือชี วิต 
พ่ีน้องประชาชน สัตว์  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผมขอรบกวนนิดเดียวครับ 
ท่านสวมหน้ากากนะครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (กรรมาธิการ)  :  เขาบอกตรงนี้ไม่ต้องสวมไม่ใช่
หรือครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสวมหน้ากากด้วยครับ 
ขออภัยด้วยครับ  
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (กรรมาธิการ)  :  ผมนึกว่าเขายกเว้นครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขออภัยครับ ท่านอยู่ใน 
ตู้อยู่แล้วครับ เชิญครับ 
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (กรรมาธิการ)  :  คือปกติผมใส่หน้ากากอยู่
ข้างล่างตลอดครับ วันนี้ขออนุญาตสักครั้งจะปิดประชุมแล้วครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ได้ครับ ขออภัยด้วยครับ 
  นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ 
ผมกราบเรียนด้วยความเคารพทุกท่านเลยครับว่างบประมาณโครงการดังกล่าวนั้น 
ตั้งไว้ประมาณ ๑๒๕ ล้านบาท ๑๒๕ ล้านบาทนั้น ถามว่ามากไหม ไม่มากเลยครับ 
แล้วคณะอนุกรรมาธิการก็ได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วก็ตั้งส่งให้คณะกรรมาธิการ 
ชุดใหญ่ ก็ได้มีการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด และท่ีประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณางบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ ก็เห็นชอบแล้วครับ แต่ก็ขอบคุณด้วย 
ความห่วงใยเรื่องเงิน ๒๕ ล้านบาทครับ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นส่วนราชการชลประทานมีหน้าท่ี 
จะไปศึกษาต่อ ด้วยความเคารพจริง ๆ ครับ ถ้าโครงการนี้ส าเร็จและได้ศึกษาแล้วนั้น  
ผมเชื่ อ เลยครับว่าโครงการผันน้ า โขง เลย ชี  มู ล ป่าสัก ท่ีรอคอยมาหลายสิบปี 
ผมทราบดีครับ ผมเคยท างานอยู่การพลังงานแห่งชาติ และเคยศึกษาโครงการลุ่มแม่น้ าโขง 
ตั้งแต่เขื่อนน้ างึมและเขื่อนไซยะบุรี ผมไปศึกษามาก่อนล่วงหน้าท่ีจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ 



๓๖๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญท่ัวไปประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      ศิริลักษณ์ ๑๗๐/๒ 
 
และข้อมูลท้ังหมดนั้นก็น าเสนอท่านประธานไปเรียบร้อยแล้วครับ ดังนั้นด้วยความเคารพ 
ก็ชี้แจงให้ท่านสมาชิกได้สบายใจว่าโครงการดังกล่าวนั้น ถ้าไม่ด าเนินการวันนี้และจะให้ไป
ศึกษาปีหน้า และจะเมื่อไรพี่น้องประชาชนท้ังประเทศก็จะอดน้ าตายไปก่อน ดังนั้นผมขอ
ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าโครงการดังกล่าวนั้นเกิดผลประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนใน
อนาคตข้างหน้า กราบขอบพระคุณท่านประธานอย่างสูงครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณนะครับ 
กรรมาธิการมีจะชี้แจงไหมครับ เชิญเลยครับ  
  นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
ดิฉัน ผ่องศรี ธาราภูมิ กรรมาธิการ ดิฉันขออนุญาตตอบค าถามของท่านกรรมาธิการท่ีได้
สงวนความเห็นและท่านสมาชิกท่ีได้สงวนค าแปรญัตติในมาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่าย
แผนบูรณาการ ซึ่งมีท้ังสิ้น ๑๑ แผนงาน ก่อนอื่นก็ขอกราบเรียนว่าจะขอแบ่งเป็น ๒ ส่วน 
ส่วนแรกก็จะพูดถึงหลักการเจตนารมณ์แล้วก็ที่มา ปัญหาอุปสรรคท่ีหลายท่านได้ให้ข้อสังเกต
เอาไว้ ดิฉันก็ขอกราบเรียนว่ากรรมาธิการก็ได้ให้ความส าคัญแล้วก็สนใจในประเด็นนี้นะคะ 
เนื่องจากว่าในการจัดท างบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการก็ เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธี
งบประมาณ ๒๕๖๑ ในมาตราท่ีส าคัญก็คือมาตรา ๑๖ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๒ ก็มีสาระ
โดยสังเขปก็คือในมาตรา ๑๖ ก็บอกว่างบประมาณรายจ่ายบูรณาการได้แก่งบประมาณ 
ท่ีตั้งไว้ส าหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แล้วก็มีหน่วยงานตั้งแต่ ๒ หน่วยงาน 
ขึ้นไปรับผิดชอบด าเนินการ แล้วก็ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แล้วก็ ท่ีมาของ 
ท่ีเราต้องมาพิจารณางบประมาณกันอยู่ก็คือในมาตรา ๓๑ ก็ได้บอกว่าเพื่อประโยชน์ 
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการก็ให้มีการท าแผนบูรณาการท่ีต้องมีเป้าหมายร่วม 
วัตถุประสงค์ งบประมาณรายจ่ าย ระยะเวลาท่ีชัดเจน สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ ได้ 
แล้วก็มีภารกิจของหน่วยรับงบประมาณเจ้าภาพท่ีเป็นเจ้าภาพหลักแล้วก็หน่วยรอง 
 
              - ๑๗๑/๑ 

 



๓๖๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๗๑/๑ 
 
แล้วก็มาตรา ๓๒ ท่ีมีหลายหน่วยงานก็สะท้อนว่าเป็นปัญหาก็คือเรื่องของเวลา เพราะว่า 
ต้องรอให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนบูรณาการแล้วก็ได้มาสะท้อนว่ากว่าจะรู้ว่าในปีใด 
มีแผนบูรณาการแผนใดบ้าง กว่าจะเริ่มคิดในกระบวนการก็อาจจะไม่ทันกับเงื่อนเวลา 
ท้ังหลายท้ังปวงเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลที่กรรมาธิการได้รวบรวมเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรค
ของหน่วยงานข้อจ ากัด รวมท้ังการประเมินผลสัมฤทธิ์ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการติดตาม
ตรวจสอบ ซึ่งก็สอดคล้องกับท่ีหลาย ๆ ท่านได้ให้ข้อสังเกต ดังนั้นกรรมาธิการได้ประมวลไว้
อยู่ในข้อสังเกตท่ีเป็นภาพรวมใหญ่เลยนะคะ ในหัวข้อ ท่ีว่าถึงเวลาทบทวนการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายแผนบูรณาการอย่างจริงจัง อันนี้ก็อยู่ในหน้า ๔๑๓ ของท้ายรายงานฉบับ
นี้ 
  นอกจากนั้นแล้วในส่วนของท่ีเป็นงบประมาณ ดิฉันก็กราบเรียนว่า
งบประมาณท้ัง ๑๑ แผน รวมยอด ๒๐๘,๑๗๗,๒๕๗,๔๐๐ บาท กรรมาธิการได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมาธิการไปดูในรายละเอียดแล้วก็พิจารณาปรับลดตามความเหมาะสม 
ตามความจ าเป็น ตามหลักเกณฑ์มาตรการต่าง ๆ ทางอนุกรรมาธิการก็ได้มารายงานว่า 
แยกเป็นแผนต่าง ๆ ก็คือแผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
ได้ปรับลดลงไป ๒๓๒,๒๕๓,๖๐๐ บาท แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ปรับลดไป ๓๓๐,๕๕๑,๑๐๐ บาท แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ปรับลดไป ๘,๓๕๒,๘๐๐ บาท แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
ปรับลดไป ๖,๒๒๑,๘๐๐ บาท แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  ปรับลดไป 
๑๑๕,๑๑๖,๐๐๐ บาท แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ปรับลดไป ๑๙,๓๙๗,๖๐๐ บาท แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics) ปรับลดไป ๒,๙๓๔,๑๑๙,๙๐๐ บาท แผนงานบูรการพัฒนาและส่งเสริม
เศรษฐกิจฐานรากปรับลดจ านวน ๑๓๕ ,๙๖๖ ,๓๐๐ บาท แผนงานบูรณการพัฒนา
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตปรับลดไป ๑๖,๔๗๙,๔๐๐ บาท แผนงานบูรณาการ
รัฐบาลดิจิทัล ปรับลดไป ๑๒๐,๐๕๖,๑๐๐ บาท และแผนบูรณาการสร้างรายได้จาก 
การท่องเท่ียวปรับลดไป ๗๙,๒๙๘,๗๐๐ บาท รวมยอดปรับลดไปท้ังสิ้น ๓,๙๙๗,๘๑๓,๓๐๐ 
บาท คิดเป็น ปรับลดไป ๑.๙๒ เปอร์ เซ็นต์  ก็คงเหลืองบประมาณในมาตรา ๓๗ 
 



๓๖๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๗๑/๒ 
 
ท่ีกรรมาธิการได้เสนอต่อท่ีประชุมแห่งนี้ก็คือ ๒๐๔,๑๗๙,๔๔๔,๑๐๐ บาท กรรมาธิการก็ขอ
ยืนยันตามท่ีได้เสนอต่อที่ประชุมได้โปรดพิจารณาค่ะ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ โดยท่ี 
มาตรา ๓๗ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการนี้ กรรมาธิการแก้ไขนะครับ 
เพราะฉะนั้นก็ต้องขอมติท่ีประชุมว่าจะเห็นควรแก้ไขหรือไม่ ถ้าเห็นควรแก้ไขก็จะถามต่อไป
ว่าจะแก้ไขตามท่ีผู้สงวนความเห็นหรือผู้แปรญัตติหรือไม่ครับ ท่านสมาชิกครับ กรุณาเข้ามา 
ลงมตินะครับ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจองค์ประชุม) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เรียนเผื่อไว้ว่ามาตรา 
ต่อไปมาตรา ๓๘ ก็จะมีผู้แปรญัตติ ๒ ท่านครับ สมาชิกจะได้อยู่เตรียมลงมติในมาตรา
ดังกล่าวด้วย กรุณาแสดงตนนะครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกเข้ามาพอสมควร
นะครับ ขอปิดการแสดงตน จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนขณะนี้ ๓๔๗ ท่าน ครบองค์
ประชุมครับ 
 
               - ๑๗๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๖๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๗๒/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ค าถามแรก ผู้ใดเห็นควร
ให้มีการแก้ไข โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไข กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควร  
งดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียงครับ ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ 
ปิดการลงมติ 
  นายสาธิต อุ๋ยตระกูล (เพชรบุรี)  :  ๔๑๑ เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :   จ านวนผู้ลงมติ   
๓๗๖ ท่าน บวก ๑ ท่าน เป็น ๓๗๗ ท่าน 
  นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์ (ฉะเชิงเทรา)  :  ๐๙๑ เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เห็นด้วย ๓๖๘ ท่าน 
บวก ๒ ท่านนะครับ 
  นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ (นราธิวาส)  :  ๔๐๖ เห็นด้วยครับ 
  นายจีรเดช  ศรีวิราช (พะเยา)  :  จีรเดช ๖๙ เห็นด้วยครับ 
  นายสิระ เจนจาคะ (กรุงเทพมหานคร)  :  ๔๑๗ สิระ เจนจาคะ เห็นด้วยครับ 
  นายศาสตรา ศรีปาน (สงขลา)  :  ๓๕๙ เห็นด้วยครับ 
  นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร (นครนายก)  :  ๓๔๖ เห็นด้วย วุฒิชัยครับ 
  นายอัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ (ราชบุรี)  :  ๔๗๘ อัครเดช เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ๓๖๘ บวกเท่านะครับ 
เจ้าหน้าท่ีบวกได้เท่าไรครับ 
  นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ (สมุทรปราการ)  :  ๒๖๑ เห็นด้วยค่ะ 
  นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (กรุงเทพมหานคร)  :  ๐๑๗ กานต์กนิษฐ ์
เห็นด้วยค่ะ 
  นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย (สระบุรี)  :  ท่านประธานคะ ๐๑๕ ค่ะ 
  นายฉลอง เทอดวีระพงศ์ (พัทลุง)   :  ๐๗๙ เห็นด้วยครับ 
  นายอนุชา นาคาศัย (ชัยนาท)   :  ๔๖๑ เห็นด้วยครับ 



๓๖๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๗๒/๒ 
 
  นายจุลพันธ์ โนนศรีชัย (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ เห็นด้วย 
๗๔ ครับ 
  นายภูมิศิษฏ์ คงมี (พัทลุง) :  ท่านประธานครับ ๒๗๒ เห็นด้วยครับ 
  นางสาวกานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ (กรุงเทพมหานคร)  :  ท่านประธานคะ 
๐๑๗ เห็นด้วยค่ะ 
  นายนริศ ข านุรักษ์ (พัทลุง)  :  ท่านประธานครับ ๑๗๓ เห็นด้วยครับ 
  นายไพบูลย์ นิติตะวัน (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ๒๕๙ 
เห็นด้วยครับ 
  นายณัฐวุฒิ บัวประทุม (แบบบัญชีรายชื่อ)  :  ท่านประธานครับ ผม ณัฐวุฒิ 
ผมคิดว่าน่าจะลงมติใหม่ดีกว่าครับ เพ่ือความสะดวกแล้วก็ถูกต้องของทุกท่านครับ 
  นายอับดุลบาซิม อาบู (ปัตตานี) :  ๔๘๒ เห็นด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ณัฐวุฒิขอให้นับใหม่ 
นะครับ พร้อมนะครับ ผมขออนุญาตถามใหม่นะครับ ผู้ใดเห็นด้วยให้มีการแก้ ไข กรุณากด
ปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยให้มีการแก้ไข กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กด
ปุ่มงดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ 
ปิดการลงมติ จ านวนผู้ลงมติ ๔๐๗ ท่าน เห็นด้วย ๔๐๒ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๒ ท่าน 
งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๒ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๖๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๗๒/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติท่ีประชุมเห็นด้วยให้มี
การแก้ไขนะครับต่อไปจะขออนุญาตถามว่าจะแก้ไขตามท่ีกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข
หรือจะแก้ไขตามท่ีมีผู้สงวนความเห็นและแปรญัตตินะครับ ขอตรวจสอบองค์ประชุมอีกครั้ง
ครับ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบกอ่นท าการตรวจสอบองค์ประชุม) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกกดปุ่มกดบัตร 
เพ่ือตรวจสอบองค์ประชุม 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พร้อมนะครับ ขอปิดการ
แสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตน ๔๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
               - ๑๗๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๖๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๗๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ค าถามท่ี ๒ นี้ จะถามว่า 
ผู้ใดเห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก แก้ไขตามท่ีกรรมาธิการเสียงข้างมาก  
ผู้ใดเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นหรือผู้แปรญัตติ เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก  
กดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นหรือผู้แปรญัตติ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย  
ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมไหมครับ 
ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๑๖ ท่าน เห็นด้วยกับกรรมาธิการเสียงข้างมาก 
๒๕๘ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๕๕ ท่าน งดออกเสียง ๒ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๗๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๗๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ผลลงมติเห็นด้วยตามท่ี
กรรมาธิการแก้ไข เลขาธิการเชิญต่อครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  ชื่อหมวด ๕ งบประมาณรายจ่ายบุคลากร 
ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  มาตรา ๓๘ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบุคลากรภาครัฐให้ตั้งเป็น
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น  
มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขณะนี้มีกรรมาธิการ 
สงวนความเห็น ๑ ท่าน คุณเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ มีผู้แปรญัตติ ๑ ท่าน คุณดะนัย มะหิพันธ์ 
เชิญคุณเรืองไกรครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  เรียนท่านประธานครับ ผม  
เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ ไม่ติดใจครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านดะนัยครับ 
  นายดะนัย มะหิพันธ์ (อ านาจเจริญ)  :  ท่านประธานท่ีเคารพครับ กระผม 
ดะนัย มะหิพันธ์ ผมไม่ติดใจครับท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณมากครับ เนื่องจาก
กรรมาธิการแก้ไข เพราะฉะนั้นก็จ าเป็นต้องถาม ๑ ค าถาม ว่าจะเห็นควรแก้ไขตามท่ี
กรรมาธิการแก้ไขหรือไม่  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิก 
ท่ีมาประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอเชิญสมาชิกแสดงตนอีก
ครั้งครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกพร้อมแล้วนะ
ครับ ปิดการแสดงตน จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนขณะนี้ ๔๐๐ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 

































๓๗๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๗๓/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็จะตั้งค าถามว่าผู้ใดเห็น
ด้วยท่ีกรรมาธิการเสียงข้างมากแก้ไข กดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น  
คือผู้แปรญัตติ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง เชิญลงมติ
ครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ 
ปิดการลงมติครับ ผลการลงมติในมาตรา ๓๘ จ านวนผู้ลงมติ ๔๑๙ ท่าน เห็นด้วย ๓๑๑ ท่าน 
ไม่เห็นด้วย ๑๐๒ ท่าน งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๕ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๗๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ   นภา ๑๗๓/๔ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติที่ประชุมเห็นด้วยตามท่ี
กรรมาธิการแก้ไขเลขาธิการเชิญต่อครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  ชื่อหมวด ๖ งบประมาณรายจ่ายส าหรับ 
ทุนหมุนเวียน ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวน 
ค าแปรญัตติ 
  มาตรา ๓๙ งบประมาณรายจ่ายส าหรับทุนหมุนเวียน ให้ตั้งเป็นงบประมาณ 
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น มีผู้แปรญัตติ 
ขอสงวนค าแปรญัตติ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๓๙ มีกรรมาธิการ
สงวนความเห็น ๒ ท่าน นางสาววรรณวิภา ไม้สน คุณเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ แล้วมีท่านสมาชิก
ขอแปรญัตติ ๑ ท่าน คุณประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ขอเชิญนางสาววรรณวิภาครับ ไม่พร้อม
นะครับ ขอเชิญคุณเรืองไกรครับ 
 
               - ๑๗๔/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๗๔/๑ 
 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
เพื่อนสมาชิกครับ ผม เรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กรรมาธิการ รายการปรับลดส าหรับมาตรา ๓๙ 
ท่ีผมขอสงวนความเห็น ผมจะพูดให้กระชับเพื่อให้เกิดประโยชน์พอสมควรอยู่ในหน้า ๓๙๓ 
ผมขอพูดถึงเฉพาะของ กกต. ส าหรับกองทุนเพ่ือพัฒนาพรรคการเมือง เร่ืองนี้ผมติดตามการ
ท างานของเพื่อนสมาชิก ซึ่งก็เป็น ส.ส. มา ๒ ปีกว่าแล้ว แต่ก็มีหน้าท่ีตามกฎหมาย 
พรรคการเมือง กองทุนพัฒนาพรรคการเมืองก็มีส่วนหนึ่งท่ีต้องจัดสรรให้กับพรรคการเมือง 
แล้วก็ท างบการเงิน ผมติดตามการพิจารณางบประมาณมาพอสมควร สมัยเป็น ส.ว. ก็ดู  
แต่ว่าผมไม่มีหน้าท่ีปรัดลด ส.ว. ท าไม่ได้ ก็เคยทักท้วงกฎหมายงบประมาณปี ๒๕๕๔ 
ท าตราขึ้นมาผิดส่วนหนึ่ง ก็ทักท้วง ก็บอกว่าไม่ต้องเอาไปใช้ส าหรับ ๓๖ ล้านบาทเศษ 
ก็แปลกใจผ่านขึ้นมาจาก ส.ส. พอมาถึงวุฒิสภาเราเห็นผิดเราก็ ทักท้วงแล้วก็บอก  
ห้ามเอาไปใช้ ทีนี้มาปี ๒๕๖๔ ท่ีเราพิจารณางบปี ๒๕๖๕ กองทุนพัฒนาการเมืองหรือ 
กกต. มีหน้าท่ีรับงบการเงินของพรรคการเมือง ผมดูหมดครับ วันนี้มีปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
เพื่อนสมาชิกอภิปรายท าเทคโนโลยีทุกอย่างดีหมดครับ เก่งหมด แต่งบการเงินของพรรค
การเมืองท่ียื่นต่อ กกต. เรียกว่าส่วนมาก ๆ เลย ผมเชื่อว่าท่านไม่ได้ท าบัญชีกันเอง 
ผมเชื่อว่าไม่มีการสอบบัญชีกันจริง ถ้าจริงผมจะร้อง กกต. ให้ตรวจรายงานผู้สอบบัญชี  
ดูเคอร์เรนต์ไฟล์ (Current File) ดูเพอร์มาเนนต์ ไฟล์ (Permanent File) ผมใช้ศัพท์ออดิต 
(Audit) แล้วผมยกตัวอย่างครับท่านประธาน ผมอยากจะปรับลดกองทุนพัฒนาการเมือง  
ในปีนี้ลง เพราะว่าผมตรวจงบการเงินจากเว็บไซต์ (Website) กกต. เจอข้อแปลก ๆ 
ประหลาด ๆ ซึ่งวิสัยผู้สอบบัญชีเห็นแล้วก็ต้องทักต้องท้วง พรรคการเมืองพรรคหนึ่ง 
ลงหมายเหตุครับ มีทุกพรรค ผมยกตัวอย่าง ๒ พรรคพอ งบการเงินส าหรับปีสิ้นสุด 
วันท่ี ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ และ ๒๕๖๑ ท างบเปรียบเทียบ งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจาก
ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ท่ี ๑/๖๓ เมื่อ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ขอรับรองว่าข้อมูล 
ในงบการเงินได้จัดท าขึ้นอย่างถูกต้องตรงความเป็นจริงและตามมาตรฐานการบัญชี 
ประทับตรา ลงชื่อเหรัญญิก ลงชื่อหัวหน้าพรรค นายมงคลกิตติ์  สุขสินธารานนท์ 
เอกสารเผยแพร่ในเว็บ (Web) กกต. ผมยกตัวอย่างเพราะท่านเป็นพรรคการเมือง 
พรรคการเมืองเป็นนิติบุคคล ท่านฟังผมแล้วท่านไม่สะดุดหรอก แต่พรรคการเมืองท่ีไหนครับ
ท่านประธานมีผู้ถือหุ้น ไม่มีครับ อ่านกฎหมายบ้านเมืองเขาเรียกทุนประเดิม อันนี้คือ  



๓๗๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         ชมนภัส ๑๗๔/๒ 
 
เท่ากับว่าท่านรับจ้างให้เขาท า เขาตรวจ ผู้สอบบัญชีส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่อย่างท่ีมาตรฐานสูง ๆ 
อย่างบิกโฟร์นี่นะครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร )  :  คุณเรืองไกรครับ เร่ืองตัด
กรุณาอย่าไปวิจารณ์พรรคการเมืองเขา ขอใช้เหตุผลท่ีตัดครับ 
               - ๑๗๕/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๗๕/๑ 
 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  เป็นข้อมูลที่จะตัดของอันนี้ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอใช้เหตุผลท่ีตัดเลยครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ได้ครับ เพราะฉะนั้นก็ขออธิบาย
ความว่า กกต. ต้องแก้ให้แก้ไขครับ ไม่ใช่เปิดไว้ในเว็บ (Web) กกต. ผมเคยไปด้วยตัวเอง  
ผมถามว่าท่านตรวจไหมว่ามันไม่ถูก เขาบอกผมมีหน้าท่ีรับเฉย ๆ นี่คือเหตุผลท่ีผมอยาก
น ามาตัด ท่านครับ อีกอันหนึ่งสั้น ๆ บริษัทอันนี้ก็เล็ก ๆ ครับ ค่าสอบบัญชีกับค่ าท าบัญชี  
ปี ๒๕๖๑ ท าบัญชี ๕,๐๐๐ ปี ๒๕๖๑ นะครับ ปี ๒๕๖๒ ท า ๑๐,๐๐๐ บาท ค้างจ่ายท้ังคู่
ครับ แต่ไปอธิบายความแปลก ๆ แล้วก็เป็นค่าสอบบัญชีค้างจ่าย ๑๐,๐๐๐ บาทส าหรับ 
ปี ๒๕๖๑ แล้วก็ ๒๕๖๒  ๒๐,๐๐๐ บาท ท่านประธานครับ รายการอันนี้ไม่ตรงกัน เพราะว่า
ค่าท าบัญชีค้างจ่ายจะต้อง ๑๕,๐๐๐ กับ ๑๕,๐๐๐ แต่อันนี้ส่งไป ๑๐,๐๐๐ กับ ๒๐,๐๐๐ 
รวมกัน ๓๐,๐๐๐ เราเรียกว่างบลงตัว แต่เขาเรียกว่าคลาสซิไฟ (Classifiy) ผิด อันนี้ก็ต้อง 
ขอฝากนะครับ วันนี้ท่านสมาชิกอยู่ท่ีนี่ หน้า ๑๑/๑๑ พรรคก้าวไกล หมายเหตุประกอบ 
งบการเงิน ข้อ ๔ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ไม่ตรงครับ ขอให้แก้ไขนะครับ เพราะว่าท่านท าอธิบาย
ตรวจงบประมาณแผ่นดิน แต่งบการเงินของท่านรีคลาสซิไฟ (Reclassifiy) ใหม่ แอดจัสต์ 
(Adjust) ใหม่ ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณวรรณวิภาเชิญครับ 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (กรรมาธิการ)  :  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ดิฉัน 
วรรณวิภา ไม้สน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล สัดส่วน 
ปีกแรงงาน ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างน้อยนะคะ ขอสไลด์ (Slide) ขึ้นด้วยค่ะ  
  (เจ้าหน้าท่ีด าเนินการเปิดพรีเซนเทชัน) 
  นางสาววรรณวิภา ไม้สน (กรรมาธิการ)  :  ดิฉันขออภิปรายในมาตรา ๓๙  
ก็คือขอปรับลดงบประมาณกองทุนหมุนเวียนลง เหลือ ๑๘๙,๕๓๕,๙๑๓,๙๑๘ บาทถ้วน 
นะคะ ซึ่งพอเข้าไปดูในงบประมาณนี้มีหลายกองทุนนะคะ มีความซ้ าซ้อน แล้วก็ไม่มี 
ความมั่นคง แล้วแถมยังสิ้นเปลืองท้ังทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ท าให้ประชาชน 
แทนท่ีจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดและสวัสดิการท่ีเพิ่มขึ้น กลายเป็นว่ารับผลประโยชน์ 
น้อยลงอย่างไม่เต็มท่ี แล้วก็ไม่ได้เต็มท่ีอย่างท่ีควรจะเป็นนะคะ ดิฉันจะขอยกตัวอย่าง 
เช่น กองทุนการออม กองทุนการออมนี้มีวัตถุประสงค์และพันธกิจคล้ายคลึงกับประกันสังคม 



๓๗๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      นงลักษณ์ ๑๗๕/๒ 
 
ในมาตรา ๔๐ ซึ่งก็คือต้องการให้รองรับกับประชาชนท่ีไม่มีสวัสดิการอื่นใดรองรับ 
ท าให้มีสวัสดิการและมีบ านาญท่ีเพิ่มมากขึ้น จึงท าให้ท้ัง ๒ กองทุนนี้มีความแข่งขันกันสูง 
แข่งขันกันเรื่องอะไรคะ ไม่ใช่เรื่องการท่ีจะเพิ่มสวัสดิการให้กับประชาชนนะคะ กลายเป็นว่า
แข่งขันกันแย่งลูกค้าหรือแย่งสมาชิกท่ีจะมาเข้ากองทุนกัน ถึงขั้นมีค่าตอบแทนหากหา
สมาชิกเข้ากองทุนได้ ให้ถึงหัวละ ๑๐ บาทกันเลยทีเดียว ดังนั้นไหนจะบุคลากรท่ีบริหาร
กองทุนในแต่ละกองทุนนี้ ต่างคนก็ต่างท า ต่างคนก็ต่างบริหารนะคะ แยกกันท าแยกกัน
บริหาร ท าให้เราสูญเสียท้ังบุคลากรของรัฐเป็น ๒ หน่วยงาน แถมเสียงบประมาณไปกับการ
บริหารจัดการแล้วก็การหาสมาชิกอีกด้วยนะคะ ท่านประธานลองคิดดูนะคะว่าหากเราควบ
รวมท้ัง ๒ กองทุนนี้เข้าด้วยกันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากแค่ไหน เพราะว่าการท า
สวัสดิการให้กับประชาชนอยู่แล้วเราจะลดได้ท้ังบุคลากร ลดค่าใช้จ่าย แล้วก็น างบนี้ 
ไปเพิ่มสวัสดิการท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชนได้สูงมากกว่านี้นะคะ จะเป็นผลดีกับประชาชน
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ (COVID-19) แบบนี้ด้วย แถมเป็นแรงจูงใจให้คน 
ท่ีไม่มีสวัสดิการใด ๆ อยากจะเข้ามาสู่ในระบบของรัฐได้มากกว่านี้นะคะ อีกกองทุนหนึ่ง  
ก็คือกองทุนประชารัฐ ชื่อคุ้น ๆ นะคะ กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและ
สังคม ท่ีนอกจากจะไม่มีความโปร่งใสแล้ว ไม่ถ้วนหน้า หน าซ้ ายังมีความไม่มั่นคงอีกด้วย 
ท่ีดิฉันบอกว่าไม่มีความโปร่งใส -------------------------------------------------------------------- 
 
                       - ๑๗๖/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๗๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๗๖/๑ 
 
เพราะเมื่อปี ๒๕๖๒ กองทุนนี้มีค่าใช้จ่ายท่ีไม่ได้รับการตรวจสอบข้อมูลใช้จ่ายผ่านบัตร
สวัสดิการแห่งรัฐจาก สตง. หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินนั่นเองนะคะ เนื่องจาก  
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงฐานข้อมูลของผู้ท่ีผ่านหลักเกณฑ์และมีสิทธิได้รับบัตรสวัสดิการ  
แห่งรัฐ รวมถึงข้อมูลการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้อีกด้วยนะคะ ล่าสุด สตง. ชี้แจง 
ในกรรมาธิการอีกว่าผลจากการสุ่มตรวจประชาชนท่ีเสียชีวิตไปแล้วจ านวนร้อยกว่าคน 
ปรากฏว่าพบมีชื่อผู้ท่ีเสียชีวิตไปแล้วนะคะท่านประธานท่ียังใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
ถึง ๒๒ คน หรือคิดเป็นประมาณ ๑๗ เปอร์เซ็นต์ ท่ียังมีการเคลื่อนไหวและใช้จ่ายผ่านบัตรนี้
อยู่ สรุปนี่เป็นบัตรสวัสดิการหรือเป็นบัตรผีสิงกันแน่คะท่านประธาน หน าซ้ าบัตรนี้นอกจาก
ท่ีจะไม่ถ้วนหน้าต้องแลกมาด้วยการพิสูจน์ความจน แลกมาด้วยการประจานว่าตัวเองจนแล้ว
แย่งชิงกันมากแค่ไหน ยังไม่มีความมั่นคงอีกด้วยค่ะ เพราะในปี ๒๕๖๕ ถูกตัดลดงบประมาณ
ลงถึง ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท จากเดิมท่ีเคยตั้งไว้เมื่อปี ๒๕๖๔ ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท ดิฉัน 
ก็ได้สอบถามเรื่องนี้ในชั้นกรรมาธิการนะคะว่าตกลงข้อเท็จจริงแล้วกองทุนนี้เป็นอย่างไร 
เพราะว่าถ้าใครจ าได้นะคะ ในวาระท่ี ๑ ท่านนายกรัฐมนตรีชี้แจงในสภาแห่งนี้ว่าเงินกองทุน
นี้ใช้ไม่หมดจึงตัดออก ซึ่งพอดิฉันมาดูแผนการใช้เงินในงบประมาณปี ๒๕๖๕ แล้ว กองทุนนี้
ปรากฏว่าในไตรมาสท่ี ๓ มีแผนใช้งบประมาณเหลือเพียง ๔๙๕ ล้านบาท และในไตรมาสท่ี 
๔ โบ๋ค่ะท่านประธาน ไม่มีแผนการใช้เงินการจัดสวัสดิการให้ประชาชนเลยว่าจะมีการใช้เงิน 
จากไหน ดังนั้นดิฉันก็ได้ถามในชั้นกรรมาธิการว่าตกลงมันเป็นอย่างไรกันแน่ ท่าน
นายกรัฐมนตรีชี้แจงถูกหรือไม่ถูก หรือการตั้งงบประมาณมันถูกต้องแบบไหน ปรากฏว่า
ตัวแทนจากกระทรวงการคลังแจ้งว่างบท่ีตั้งมา ๓๐,๐๐๐ ล้านบาท เป็นงบท่ีตั้งไว้ไม่เพียงพอ
ต่อกลุ่มเป้าหมายท่ีมีอยู่ประมาณ ๑๓ ล้านกว่าคน หรือ ๑๔ ล้านคน ณ ปัจจุบันนี้ เพราะงบ
ท่ีตั้งไว้ปัจจุบันนี้ถ้าเกิดว่าในปี ๒๕๖๔ ตั้งงบปี ๒๕๖๕ ไว้ท่ี ๗๗,๐๐๐ ล้านบาท กลายเป็นว่า 
ตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ ขาดดุลถึง ๔๐,๐๐๐ ล้านบาท แถมยังไม่มีแผนรองรับด้วยว่าจะน า
งบในส่วนไหนมาโปะในส่วนนี้ ท าให้กองทุนนี้นอกจากจะไม่มีความโปร่งใสแล้วยังไม่มี 
ความมั่นคงอีกด้วย ท่านตั้งเป้าไว้ในเล่มงบประมาณว่าคนจนจะลดลงปีละ ๕๐๐,๐๐๐ คน 
นั่นแสดงว่าหลังจากนี้ภายใน ๘ ปี คนจนจะหมดไปจากประเทศไทยนะคะท่านประธาน  
แล้วการตั้งงบประมาณแบบนี้จะสอดคล้องกับท่ีท่านตั้งเป้าหมายไว้หรือไม่ คนจนจะหมด  



๓๗๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ    จิตตานันท์ ๑๗๖/๒ 
 
นี่หมดเป็นเพราะอะไรคะ เพราะว่าเศรษฐกิจดีขึ้น ชีวิตดีขึ้นหมด หรือหมดเพราะตายกันหมด 
โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โรคระบาดเช่นนี้ หากเรายุบกองทุนนี้แล้วน าไปสร้างรัฐ
สวัสดิการให้กับประชาชนอย่างถ้วนหน้าแล้วเท่าเทียม จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
มากกว่าหรือไม่คะท่านประธาน นอกจากนี้แล้วสิ่งท่ีส าคัญแล้วจะเป็นประโยชน์สูงสุด  
ต่อประชาชนในตอนนี้ในช่วงท่ีภาวะเรายากล าบากเช่นนี้ก็คือสวัสดิการท่ีจะมารองรับเขา 
ในยามทุกข์ยาก แล้วในยามเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดเช่นนี้ขึ้น เพราะฉะนั้นดิฉันจึงขอยืนยัน 
ท่ีจะตัดลดงบประมาณกองทุนหมุนเวียนตามท่ีได้เสนอไปแล้วข้างต้นอย่างท่ีบอกไปแล้วค่ะ 
ขอบคุณค่ะท่านประธาน 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ คุณประเดิมชัย 
เชิญครับ 
  นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ (กรุงเทพมหานคร)  :  กราบเรียนท่าน
ประธานสภาท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับ กระผม นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขต ๕ ดินแดง ห้วยขวาง พรรคเพื่อไทย  
ขออนุญาตในการท่ีจะได้อภิปรายเพื่อท่ีจะได้สนับสนุนในเหตุผลของการท่ีขอปรับลด
งบประมาณในมาตรา ๓๙ ในเรื่องของค่าใช้จ่ายส าหรับทุนหมุนเวียนท่ีให้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ถ้าเราดูในเอกสารประกอบในมาตรา ๓๙ นี้จะเห็นว่า 
มีหน่วยรับงบประมาณท่ีเป็นกองทุนอยู่จ านวนมาก แต่มีอยู่กองทุนหนึ่งครับท่านประธาน 
ท่ีได้รับงบประมาณมากท่ีสุดนั่นก็คือในส่วนของส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ส าหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ -------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๗/๑ 
 
 
 
 
 
 



๓๗๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๗๗/๑ 
 
หรือว่า สปสช. สาเหตุ ท่ีผมต้องลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับ เพราะว่าผมไม่ ได้ เป็น
คณะกรรมาธิการวิสามัญ แล้วก็ไม่ได้ เป็นคณะอนุกรรมาธิการท่ีไปพิจารณาในส่วน 
ของงบประมาณ ในส่วนของหน่วยงานนี้  เงิน ๑๔๐ ,๕๕๐ ล้านบาทส าหรับกองทุน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อปี ๒๕๖๔  ๑๔๒ ,๓๖๔.๘  
ล้านบท่านประธานครับ ปีนี้งบประมาณลดลงประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้านบาท ในส่วนของ
กองทุนนี้ ท่านประธานคงได้นะครับว่าในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ผมได้ลุกขึ้นมาอภิปราย 
ในส่วนของการใช้จ่ายในโครงการบัตร ๓๐ บาทรักษาทุกโรคหรือว่าบัตรทองในปัจจุบันว่า 
มีการทุจริตกันเกิดขึ้นในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร ซึ่งในขณะนั้นตัวท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข ขออนุญาตเอ่ยตามท่านอนุทิน ชาญวีรกูล ท่านก็ออกมายอมรับว่า  
มีการตรวจสอบแล้วว่ามีการพบการทุจริตจริง ท่านประธานครับเมื่อข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้
นะครับ ผมก็อ่านในข้อสังเกตของคณะกรรมาธกิารวิสามัญก็ไม่ได้มีการพูดถึงในเร่ืองของการ
ติดตามตรวจสอบหรือว่าสอบถามเหตุผลเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นประโยชน์
ตามท่ีได้มีการขอจัดตั้งงบประมาณ พูดง่าย ๆ งบประมาณถึงมือพี่น้องประชาชนจริงหรือไม่
ทุกเม็ดทุกบาททุกสตางค์จริงหรือไม่ จากผลท่ีผมได้ติดตามหลังจากท่ีได้มีการอภิปราย  
แล้วท่านรัฐมนตรีได้ออกมาตอบว่าจะติดตามตรวจสอบ ในขณะนี้มีการพบว่าได้มีการทุจริต
ในปีงบประมาณเพียงแค่ปีงบประมาณเดียวท่านประธานครับ เป็นความเสียหายของรัฐ 
ถึง ๖๐๐ กว่าล้านบาท ในส่วนของกองทุนแห่งนี้ มีบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องท้ังในส่วนของ 
คนท่ีเป็นบอร์ดท่ีเป็นบอร์ด (Board) ใหญ่ท่านประธานครับ เราเรียกว่าบอร์ด สปสช. 
มีผู้เกี่ยวข้องถึง ๓ คนท่านประธานครับ และใน ๓ คนนี้ถ้าดูในข้อเท็จจริงลึก ๆ ก็คือกลุ่มคน
ท่ีไปท าธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการในการดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชน 
สร้างกระบวนการในการเบิกจ่ายงบประมาณอันเป็นเท็จ โดยการท่ีไม่ได้มีการให้บริการ
ประชาชนอย่างแท้จริง คือพูดง่าย ๆ ว่าประชาชนไม่ได้ไปรับบริการ แต่มีการจัดท าเอกสาร
ขอเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นการตรวจสอบโดยคณะกรรมการท่ีหน่วยงานได้มีการจัดตั้ง
ขึ้นมา ได้มีการสรุปเสนอไปถึงประธานบอร์ดก็คือในส่วนของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุข แต่จากวันนั้นจนถึงวันนี้ความคืบหน้าในเร่ืองของการท่ีจะติดตามทวงถามในส่วน
ของเงิน ซึ่งเป็นภาษีของพี่น้องประชาชนยังไม่มีความคืบหน้า การท่ีจะเอาตัวผู้กระท าผิดมา
ลงโทษก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ซ้ าร้ายไปกว่านั้นท่านประธานครับในการแบ่งพื้นท่ีความผิดรับ 



๓๘๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ         สาริศา ๑๗๗/๒ 
 
ในส่วนของ สปสช. ใน กทม. เขาเรียกว่า พื้นท่ีเขต ๑๓ จะมีคณะอนุกรรมการท่ีดูแล 
ในส่วนของพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร มีคนท่ีเป็นอนุกรรมการ อปสข. หรือว่าคณะอนุกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติในเขตพื้นท่ี ๑๓ อีก ๖ คนท่ีมีส่วนร่วมในการกระท าการทุจริต
ในส่วนของการท าเอกสารอันเป็นเท็จในการเบิกจ่ายงบประมาณในส่วนของกองทุนนี้  
ฉะนั้นท่านประธานครับ -------------------------------------------------------------------------------- 
 
               - ๑๗๘/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๗๘/๑ 
 
ผมคิดว่าในส่วนตรงนี้ถ้าเราปล่อยให้มีเหลือบในการท่ีจะคอยสูบเลือดเกาะกินโครงการท่ีดี ๆ 
ท่ีเกิดมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลนายกรัฐมนตรีท่ีชื่อดอกเตอร์ทักษิณ ชินวัตร ภายใต้โครงการ  
๓๐ บาทรักษาทุกโรค จากวันนั้นวิวัฒนาการมาจนถึงวันนี้พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์กัน  
ท้ังประเทศ แต่ก็ยังมีคนอาศัยช่องทางในการท่ีจะไปร่วมมือในการแสวงหาประโยชน์จากการ
โกงกินเม็ดเงินในส่วนของงบประมาณในส่วนตรงนี้ ฉะนั้นผมขออนุญาตน าเรียนท่านประธาน
ว่าผมมีความจ าเป็นท่ีจะต้องน าเรียนท่านประธานเพื่อท่ีจะได้มีการพิจารณาปรับลดในส่วน
ของงบประมาณเพื่อท่ีจะได้น าเอางบประมาณท่ีไม่สมควรท่ีจะต้องไปจ่าย ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ที่แท้จริงกับพี่น้องประชาชน ขอบคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ เนื่องจาก
มาตรา ๓๙ คณะกรรมาธิการมีการแก้ไข ดังนั้นก็ต้องถามมติจากท่ีประชุมว่าจะเห็นควรแก้ไข
หรือไม่ แล้วค่อยมาถามต่อไปถ้าสมมุติเห็นว่าควรแก้ไขว่าจะแก้ไขอย่างไรนะครับ ขอเชิญ
สมาชิกกรุณาเข้ามานะครับแล้วก็แสดงตนครับ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ 
มาตรา ๔๒ ก็จะมีผู้สงวนความเห็นไว้ ๑ ท่าน เราจะได้อยู่ในห้องโดยไม่ออกไปไหนนะครับ 
สมาชิกกรุณากดบัตรเพื่อแสดงตนตรวจสอบองค์ประชุมครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พร้อมนะครับ ปิดการ
แสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนขณะนี้ ๔๒๒ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 

































๓๘๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๗๘/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอถามในข้อแรกว่าผู้ใด
เห็นควรให้มีการแก้ไขตามท่ีกรรมาธิการแก้ไข กดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นควรแก้ไข กดปุ่ม 
ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ  
ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๔๐ ท่าน เห็นด้วย ๔๓๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๔ ท่าน  
งดออกเสียง ๑ ไม่ลงคะแนนเสียง ๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๘๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๗๘/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติท่ีประชุมเห็นด้วยให้มี
การแก้ไขครับต่อไปถามค าถามท่ี ๒ กรุณาแสดงตนอีกครั้งครับ 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน)  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ  
ปิดการแสดงตน จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนขณะนี้ ๔๓๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๘๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       นววันท์ ๑๗๘/๔ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ค าถามท่ี ๒ ผู้ใดเห็นด้วย
กับคณะกรรมาธิการเสียงข้างมาก กดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับกรรมาธิการ กล่าวคือ
เห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็นท่ีผู้แปรญัตติ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม
งดออกเสียง ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ  
ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๓๘ ท่าน เห็นด้วย ๒๖๑ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๗๕ ท่าน  
งดออกเสียง ๑ ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ 
 
               - ๑๗๙/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๘๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๗๙/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติที่ประชุมเห็นด้วยตามท่ี
กรรมาธิการ กรรมาธิการแก้ไขครับ เลขาธิการเชิญต่อครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
ปฏิบัติหน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  ชื่อหมวด ๗ งบประมาณรายจ่ายเพื่อการ
ช าระหนี้ภาครัฐ ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวน
ค าแปรญัตติ มาตรา ๔๐ งบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 
ให้ตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ไม่มีการแก้ไข มีกรรมาธิการขอสงวน
ความเห็น มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มีกรรมาธิการสงวน
ความเห็น ๑ ท่านนะครับ ท่ีติดใจอยู่ คุณเรืองไกรครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณครับท่านประธาน กราบ
เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ และเพื่อนสมาชิก เรื่องนี้เนื่องจากเห็น  
ท่านหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่ด้วย ก็จะขอให้ข้อมูลน่าจะเป็นประโยชน์ แล้วก็สมาชิกพรรค
เพื่อไทยด้วย ไม่ว่าจะเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่ท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะมีการชู มีการไลฟ์ (Live) 
ต่อว่ากระแนะกระแหนผม ผมไม่ติดใจ แต่ในเรื่องการขอแสดงความเห็นส าหรับมาตรานี้  
ผมเคยพูดในชั้นกรรมาธิการ ผมเคยพูด ณ ห้องประชุมแห่งนี้เมื่อวันกระทรวงเกษตร 
ผมเป็นหนึ่งในพยานคดีโครงการรับจ าน าข้าว ผมยังยืนหลักของผม ไม่ว่าผมจะท างาน
การเมืองฝ่ายไหนก็ตาม หลักการก็คือหลักการ ท่านประธานครับ ท่านหัวหน้าครับ 
มาตรา ๔๐ ท่ีผมระบุรายละเอียด ผมจะไม่ระบุเหมือนกับสมาชิกพรรคเพื่อไทยท่ีตัดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ผมลงรายการให้เห็นว่าภาระท่ีจ่ายให้กระทรวงเกษตรท่ีเราต้องจัดสรร
งบประมาณนั้น มันเป็นต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจ าน าข้าว ซึ่งศาลวินิจฉัยแล้วว่ามัน
เป็นนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา คดีขอเอ่ยนามท่านนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จึงถูกน าโครงการ
จ าหน่ายข้าวของท่านบุญทรง ขออนุญาตเอ่ยนามมาใช้ อันนั้นก็ว่าไปคดีสิ้นสุด แต่คดีต่อมา 
ท่ีต้องจ่ายเงินเขาไป  
  (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานครับ ผมขอประท้วง
ตามข้อ ๖๙ ครับ 



๓๘๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๗๙/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ กระผม นายยุทธพงษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ขอ
ประท้วงนะครับ ผู้ท่ีก าลังอภิปรายตามข้อ ๖๙ คือเป็นการอภิปรายท่ีไม่ได้เกี่ยวกับมาตรา 
๔๐ และขณะเดียวกันก็ เป็นการออกพรรคเพื่อไทยมากล่าวในทางท่ีเสียหายครับ 
ท่านประธานครับ แล้วผมก็ขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าบุคคลนี้ 
ไม่มีความน่าเชื่อถือ มาขโมยข้าวหลวงกินในสภา แล้วคุณจะมาพูดเรื่องสุจริตสอนคน  
ได้อย่างไร 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (กรรมาธิการ)  :  น้ าหน้าคุณขโมยข้าวหลวง 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ถอนเถอะครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ท่านหัวหน้าหันไปดูครับ มารยาท
ชี้หน้าคนนะครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ถอนเถอะครับ 
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (กรรมาธิการ)  :  ครับ ให้ผมถอน 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานควบคุมด้วยครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถอนค าพูดครับ  
  นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ
ครับ กระผม นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม 
พรรคเพื่อไทย ด้วยความเคารพท่านประธานครับ ผมถอนค าพูดตามท่ีท่านประธานแนะน า
กราบขอบพระคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ยุทธพงศ์ถอนแล้ว 
แต่ว่าข้อทักท้วงคุณยุทธพงศ์มีเหตุผลครับ เพราะว่าไปพูดพาดพิงพรรคการเมืองอื่น 
เตือนแล้วนะครับ นี่ เป็นครั้งท่ีสองแล้วว่าอภิปรายตัดงบประมาณ แต่อย่าไปพาดพิง 
พรรคการเมือง อย่าไปวิจารณ์พรรคการเมืองอื่นครับ ขอร้องครับ 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ขอบคุณท่านประธานน้อมรับครับ 
แต่กรณีนี้ ผมอ่านตามรายการแล้วกัน มาตรา ๔๐ แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ 



๓๘๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ          บุศกร ๑๗๙/๓ 
 
๒ รัฐวิสาหกิจ (๔) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รายการชดเชยภาระต้น
เงินดอกเบี้ยโครงการรับจ าน าผลผลิตทางการเกษตร ปี ๒๕๕๔/๕๕ และปี ๒๕๕๕ แหล่ง
เงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา ผมขอตัด ๑,๗๐๐,๔๓๒,๐๐๐ บาท -------------------------------- 
 
               - ๑๘๐/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ               ภัชภิชา ๑๘๐/๑ 
 
เพราะรายการซ้ าซ้อน รายการซ้ าซ้อนกับคดีปกครอง ทางบัญชีเราดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้  
ผมพูดแค่นี้ครับ เพราะว่าความหวังดีของผมก็คงเลยไปไกล คงไปถึงต่างประเทศแล้ว 
รายการท่ี ๒ ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจ าน าผลผลิตการเกษตร  
ปี ๒๕๕๕/๕๖ แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา ปีนี้รัฐบาลจัดสรรให้ตามท่ีอยู่ในหมายเหตุ
ของ ธ.ก.ส. ๘,๓๓๙,๑๓๔,๒๐๐ บาท นี่ก็เช่นเดียวกันครับ ข้าวปี ๒๕๕๕ ปี ๒๕๕๖  
ถ้ารัฐบาลต้องจ่ายชดเชยตามนโยบายท่ีแถลงต่อรัฐสภา ไม่ใช่ขาดทุน แค่นี้ฟังไม่เข้าใจครับ  
ไม่เคยเรียนบัญชีไม่เข้าใจ รายการท่ี ๓ ชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจ าน า
ผลผลิตการเกษตร ปี ๒๕๕๖/๕๗ (แหล่งเงินกู้กระทรวงการคลังจัดหา) จัดสรรให้ 
๕,๗๐๐,๔๑๑,๗๐๐ บาท ถ้าจ านวนเงินหนึ่งต้องฟ้องเรียกเอากับผู้รับผิดชอบตาม พ.ร.บ. 
ความรับผิดทางละเมิด เหตุไฉนเราต้องจัดงบประมาณซ้ าซ้อน เข้าใจประเด็นไหมครับ  
เข้าใจไหมครับ รายการสุดท้ายชดเชยภาระต้นเงินและดอกเบี้ยโครงการรับจ าน า 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณเรืองไกรครับ อภิปราย
นะครับ ไม่ต้องไปถามสมาชิกว่าเข้าใจหรือไม่อย่าไร 
  นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ (กรรมาธิการ)  :  ครับท่านครับ ชดเชยภาระต้นเงิน
และดอกเบี้ยโครงการรับจ าน าผลผลิตการเกษตรปี ๒๕๕๑/๕๒ แหล่งเงินกระทรวงการคลัง
จัดหา รายการนี้คืออะไรครับ ๕๑/๕๒ ท่านนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ท าโครงการรับจ าน าข้าว
ช่วงแรกก่อนท าประกัน ต้องจัดเงินชดเชยเหมือนกัน ๑๒,๐๔๖,๕๕๗,๙๐๐ บาท เหตุผล 
ครั้งนี้ผมพูดให้กับทุกท่านเป็นประโยชน์หรือไม่แล้วแต่ท่านคิด และภารกิจผมจบแล้วส าหรับ
การเป็นกรรมาธิการ ขอบคุณท่านประธาน ขอบคุณเพื่อสมาชิก ขอบคุณท่ีให้โอกาสผม 
ขอบคุณครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกครับ  
มาตรา ๔๐ 
   (นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน ได้ยืนและยกมือขึ้น) 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  ขออนุญาตท่านประธานครับ 
ท่านประธานท่ีเคารพครับ ผมประท้วงครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เชิญเลยครับ 
 



๓๘๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ               ภัชภิชา ๑๘๐/๒ 
 
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  กราบเรียนท่านประธานท่ีเคารพ 
กระผม นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงราย พรรคเพื่อไทย 
ผมอยู่พรรคเพื่อไทยครับท่านประธาน ผมประท้วงผู้อภิปรายตามข้อ ๖๙ เสียดสีใส่ร้าย 
พรรคเพื่อไทยเกี่ยวอะไรกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร มันเป็นเรื่องของ
การบริหารราชการ คุณคนเดียวอย่ามาท าร้ายพรรคเพื่อไทย กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา 
มีความหมายอะไรคุณน่ะ ขอให้ถอนค าพูด 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณพิเชษฐ์ใจเย็น ๆ ครับ 
  นายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  เรื่องพรรคเพื่อไทย ผมฟังแล้ว 
สรุปว่าท าลายพรรคเพ่ือไทย เสียดสีใส่ร้าย ขอให้ถอนค าพูด 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่หรอกครับ 
  นายพิเชษฐ์ เช้ือเมืองพาน (กรรมาธิการ)  :  ท่านประธานวินิจฉัยครับ  
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  คุณพิเชษฐ์ครับ ผมวินิจฉัย
แล้วไม่ต้องถอนหรอกครับ ไม่ต้องถอน เพราะไม่มี ตอนช่วงหลังผมว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการ
เสียดสี แต่เป็นเร่ืองรายการตามท่ีเขาศึกษา แต่ว่าก็เตือนตลอดเวลาว่าอย่าเอาเรื่องของพรรค
การเมืองอื่นมาวิจารณ์ ทีนี้มาตรา ๔๐ ความจริงแล้วก็กรรมาธิการไม่มีการแก้ไขนะครับ  
แต่เมื่อผู้สงวนความเห็นติดใจ เพราะฉะนั้นก็จ าเป็นต้องขอมติท่ีประชุมว่าจะยืนยันตามท่ี
กรรมาธิการไม่แก้ไข หรือตามท่ีผู้สงวนความเห็นนะครับ ขอรบกวนสมาชิกต่อไปนะครับ  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกกรุณาตรวจสอบ
องค์ประชุม แสดงตนตามข้อบังคับครับ กดบัตรเพื่อแสดงตนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พร้อมนะครับ ขอปิดการ
แสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนในขณะนี้ ๔๒๔ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
              - ๑๘๑/๑ 
 

































๓๙๐ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๘๑/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอถามมติว่าผู้ใดเห็นด้วย
กับร่างท่ีกรรมาธิการเสียงข้างมากไม่แก้ไข กดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดเห็นด้วยกับผู้สงวนความเห็น
หรือผู้แปรญัตติ กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียง เลยครับ 
ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน)   
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตราต่อไปจะเป็นมาตรา 
๔๑ ก็มีผู้สงวนความเห็นอยู่ ๑ ท่าน เราอย่าเพิ่งออกไปไหนครับ สมาชิกพร้อมนะครับ  
ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๔๐ ท่าน เห็นด้วย ๔๒๘ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๔ ท่าน  
งดออกเสียง ๑ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๗ ท่าน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๙๑ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๘๑/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติท่ีประชุมเห็นด้วยกับ
กรรมาธิการเสียงข้างมากที่ไม่แก้ไขครับ เชิญเลขาธิการครับ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  หมวด ๘ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง
คลัง ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่มีผู้แสดงความจ านง 
ติดใจจะอภิปรายนะครับ 
  (ไม่มีสมาชิกขออภิปราย) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มาตรานี้ไม่มีการแก้ไข 
ไม่มีใครติดใจจะอภิปรายนะครับ ก็ถือว่าไม่มีการติดใจท่ีจะสงวนค าแปรญัตติ ก็ผ่านได้ครับ 
เชิญท่านเลขาธิการ 
  ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ (รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติ
หน้าท่ีแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)  :  หมวด ๙ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุน
ส ารองจ่าย ไม่มีการแก้ไข ไม่มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปร
ญัตติ  
  มาตรา ๔๒ งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนส ารองจ่าย ไม่มีการแก้ไข  
มีกรรมาธิการขอสงวนความเห็น ไม่มีผู้แปรญัตติขอสงวนค าแปรญัตติ  
  (ไม่มีสมาชิกขออภิปราย) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  เนื่องจากว่าไม่มีการแก้ไข 
และไม่มีกรรมาธิการท่ีติดใจท่ีจะอภิปรายก็ไม่มีผู้ติดใจ มาตรา ๔๒ ก็ถือว่าไม่มีการอภิปราย 
และไม่มีผู้ที่สงวนความเห็นครับ 
  ผมเรียนท่านสมาชิกนะครับว่าบัดนี้เราได้พิจารณามาถึงมาตราสุดท้ายจบ
แล้วนะครับ ต่อไปก็จะต้องขอมติว่าจะเห็นชอบ ก่อนจะขอความเห็นชอบนั้นต้องขอถามก่อน
นะครับว่าเราจะมีการแก้ไขถ้อยค าหรืออะไรหรือไม่ตามข้อบังคับ ข้อ ๑๓๒ สมาชิกท่านใดจะ
ขอแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยค าหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะเป็นการจบในวาระท่ี ๒ ครับ กรรมาธิการมีอะไร
ไหมครับ ท่านวิเชียรมีอะไรไหมครับ ไม่มีแก้ไขอะไรนะครับ 
  นายวิเชียร ชวลิต (กรรมาธิการ)  :  ไม่มีครับ 



๓๙๒ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ       ศิริลักษณ์ ๑๘๑/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ถ้าสมาชิกไม่มีการขอแก้ไข
ถ้อยค า ต่อไปก็จะขอถามท่ีประชุมว่าจะเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หรือไม่ ขอเรียนเตือนอีกครั้งหนึ่งว่าหลังจากลงมติแล้ว 
ยังต้องลงมติข้อสังเกตอีกครั้งหนึ่งนะครับ และพวกเราก็รู้นะครับว่าเพื่อนเราบางคนโดนเรื่อง
กดบัตรซ้ า ต้องระวังนะครับ ต่อไปขอเชิญตรวจสอบองค์ประชุมนะครับ  
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
 
               - ๑๘๒/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๙๓ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๘๒/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกกรุณาแสดงตนครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  พร้อมนะครับ ขอปิดการ
แสดงตน จ านวนผู้เข้าประชุมท่ีแสดงตนในขณะนี้ ๔๔๕ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๙๔ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๘๒/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอถามมติว่าผู้ใดเห็นชอบ
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้โปรดกดปุ่ม เห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นชอบไม่เห็นชอบกดปุ่ม ไม่เห็นด้วย 
ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียงครับ ขอเชิญลงมติครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมไหมครับ 
ถ้าพร้อม ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๕๑ ท่าน เห็นด้วย ๒๕๗ ท่าน ไม่เห็นด้วย ๑๘๙ 
ท่าน งดออกเสียง ๔ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ ท่าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๙๕ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๘๒/๓ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติท่ีประชุมเห็นชอบกับ
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณราย ๒๕๖๕ นะครับเนื่องจากคณะกรรมาธิการได้เสนอ
ข้อสังเกตไว้ในรายงานของคณะกรรมาธิการเพื่อให้สภาพิจารณาว่าจะเห็นด้วยกับข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการหรือไม่ โดยไม่มีการอภิปราย ซึ่งถ้าเห็นด้วยก็จะได้ส่งรายงานและ
ข้อสังเกตเรียนคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทราบหรือด าเนินการต่อไปตาม
ข้อบังคับ ข้อ ๑๒๗ ประกอบข้อ ๑๐๕ ซึ่งรายละเอียดของข้อสังเกตได้ปรากฏในรายงานของ
คณะกรรมาธิการดังท่ีสมาชิกได้เห็นแล้วนะครับ ดังนั้นก็ขอเป็นวาระสุดท้ายก็คือในข้อสังเกต
ก็ขอสมาชิกได้กรุณาก่อนถามมติ ก็แสดงตนอีกครับ 
  นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ (เชียงราย)  :  ท่านประธานครับ กราบเรียนท่าน
ประธานท่ีเคารพครับ กระผม วิสาร เตชะธีราวัฒน์ พรรคเพื่อไทย จากจังหวัดเชียงราย 
ผมทราบดีท่ีท่านประธานได้เรียนว่าข้อสังเกตตามมาตรา ๑๐๕ (๒) ว่าเราจะไม่มีการ
พิจารณา แต่สิ่งท่ีผมจะไม่พูดตรงนี้มันจะท าให้สถาบันหลาย ๆ สถาบันเสียหาย ผมเกรงว่า 
ในข้อ ๒.๑๐ ของข้อสังเกตเวลาประชุม ๔-๕ วันนี้ ผมก็ค่อย ๆ ไล่ ๆ อ่านไปเรื่อย ๆ 
แล้วก็ต้องขอชมเชยว่าท่านกรรมาธิการท าได้ดีมาก ๆ ผมไม่มีเจตนาจะแก้ไขอะไรอย่างไร 
เพียงแต่ว่าในหมวดของ ๒.๑๐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ท่านประธานครับ 
ขออนุญาตเพื่อนสมาชิกอ่านดูหน้า ๔๖๘ ข้อ ๒.๑๐.๔ ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ควรเพิ่มสัดส่วนผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู้ความสามารถ  
อย่างแท้จริง มาท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพราะในปัจจุบัน
ผู้แทนจากหน่วยงาน เช่น ต ารวจและทหาร ไม่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
และสารสนเทศ ท่านประธานครับ ๒ สถาบันนี้เป็นสถาบันท่ีถือว่าเป็นหลัก และขณะนี้ 
เป็นท่ีจับตามองของพี่น้องประชาชนมาก ถามท่านประธานว่าตัวนี้พิมพ์ตกหรือพิมพ์ผิดไป
หรือเปล่าท่านประธานครับ ผมถามกรรมาธิการครับ ขอบพระคุณท่านประธานครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ไม่ผิดและไม่ตกครับ 
เป็นรายงานของคณะกรรมาธิการ ซึ่งต้องว่าไปอย่างนั้นนะครับ ตามวรรคสอง ของข้อ ๑๐๕ 
นั้น การพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการให้สภาลงมติว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย  
โดยไม่มีการอภิปราย ขอบคุณความห่วงใยนะครับ ก็ขออนุญาตถามมติที่ประชุมนะครับ 
 



๓๙๖ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ           รัตนา ๑๘๒/๔ 
 
  (นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร มีสัญญาณให้สมาชิกท่ีมา
ประชุมทราบก่อนท าการตรวจสอบองค์ประชุมและลงมติ) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกกรุณาแสดงตน
เพ่ือลงมติครั้งสุดท้ายครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรและกดปุ่มแสดงตน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ท่านสมาชิกพร้อมนะครับ 
ปิดการแสดงตนครับ จ านวนผู้เข้าประชุมขณะนี้ ๔๔๑ ท่าน ครบองค์ประชุมครับ 
 
               - ๑๘๓/๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๙๗ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๘๓/๑ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ก็ขอถามว่าจะเห็นด้วยกับ
ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการหรือไม่ ถ้าเห็นด้วย กดปุ่มเห็นด้วย ผู้ใดไม่เห็นด้วยกับ
ข้อสังเกต กดปุ่ม ไม่เห็นด้วย ผู้ใดเห็นควรงดออกเสียง กดปุ่ม งดออกเสียงครับ กรุณาลงมติ
ครับ 
  (สมาชิกท าการเสียบบัตรแสดงตนและกดปุ่มลงคะแนน) 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  สมาชิกพร้อมนะครับ 
ปิดการลงมติครับ จ านวนผู้ลงมติ ๔๓๕ ท่าน เห็นด้วย ๔๓๐ ท่าน ไม่เห็นด้วย ไม่มีครับ  
งดออกเสียง ๔ ท่าน ไม่ลงคะแนนเสียง ๑ ท่านครับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

































๓๙๘ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๘๓/๒ 
 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  มติท่ีประชุมเห็นด้วยกับ
ข้ อสั ง เกตของคณะกรรมาธิการ  ก็ เป็นการจบการพิ จารณาระเบี ยบวาระของ 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นะครับ 
เนื่องจากท่านรองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ จะขอกล่าวขอบคุณครับ เชิญครับ 
  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มี เชาว์ (รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงพลังงาน)  :  เรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรท่ีเคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ 
กระผม นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 
ได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีใน
วันนี้ ในนามของรัฐบาลขอขอบคุณท่านประธาน และท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ท่ีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๕ส าหรับข้อคิดเห็น ค าแนะน า ข้อเสนอ รวมท้ังความห่วงใย 
ท่ีท่านสมาชิกได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาการประชุม รัฐบาลขอขอบคุณและจะน าไป
ประกอบการพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้หน่วยรับ
งบประมาณมีการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ มีงบประมาณรายจ่ายท่ีเพียงพอ  
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศให้สอดคล้องกับสภาวะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน นอกจากนี้รัฐบาลขอขอบคุณท่านกรรมาธิการวิสามัญทุกท่าน
ท่ีได้ให้ความส าคัญเสียสละเวลาความร่วมมือกันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้
อย่างเต็มท่ีจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมท้ังข้อสังเกตของกรรมาธิการวิสามัญซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารราชการโดยรัฐบาลจะน าไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการ
ด าเนินงานเพ่ือให้การจัดสรรทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสูด ท้ังนี้ขอให้มั่นใจ
ว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้น าไปใช้จ่ายในครั้งนี้ รัฐบาลจะน าไปใช้
ตามวัตถุประสงค์และแผนงานท่ีก าหนด โดยรัฐบาลจะก ากับดูแลเพื่อให้การใช้งบประมาณ
ดังกล่าวมีความโปร่งใส และด าเนินการให้บรรลุผลส าเร็จตามนโยบายท่ีได้ก าหนดไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อประเทศมั่นคง ประชาชนมั่งคั่งอย่างยั่งยืน ตามความมุ่งหวัง
ของรัฐบาลและท่านสมาชิกสภาแห่งนี้ทุกท่านต่อไป ขอบคุณครับ 
  นายชวน หลีกภัย (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)  :  ขอบคุณครับ 
 



๓๙๙ 

 

สผ ๑๔/๒๕๖๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งท่ีหนึ่ง) เป็นพิเศษ      สุทธิกานต์ ๑๘๓/๓ 
 
  ระเบียบวาระท่ี ๕ เร่ืองท่ีค้างพิจารณา  ไม่มี 
  ระเบียบวาระท่ี ๗ เรื่องท่ีเสนอใหม่ วาระที ่๖  ไม่มี 
  ระเบียบวาระท่ี ๗ เร่ืองอื่น ๆ  ไม่มี 
  ผมขอขอบพระคุณกรรมาธิการ ขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกคนนะครับ 
เจ้าหน้าท่ีท่ีเหนื่อยมาตลอดตั้งแต่วันท่ี ๑๘ ถึงวันนี้นะครับ แล้วก็ล่ามมือ รวมท้ังพี่น้อง
ประชาชนและสื่อมวลชนท่ีติดตามรายงานการปฏิบัติหน้าท่ีนี้ไปสู่ประชาชนครับ ผมขอปิด
ประชุมครับ 

 
เลิกประชุมเวลา ๐๑.๒๑ นาฬิกา 

ของวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 













การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ 
คร้ังที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ 

วันเสาร์ที่ ๒๑ และวันอาทิตย์ที่ ๒๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ 
--------------- 

รายนามคณะผู้จัดท า 
 
ที่ปรึกษา ว่าท่ีร้อยต ารวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์    รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
  นางสาวสิริธร ลิมปพยอม     ผู้อ านวยการส านักรายงาน 
         การประชุมและชวเลข 
   

ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม 
  สิบต ารวจโทหญิง ประทีป รักเมือง   ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานชวเลข ๕ 
  นางสาวนภัสสร มีคุณ      เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางณัฐชนก บุญชุบ      เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 
  นางสาววชิราภรณ์ นันลังค์     เจ้าพนักงานชวเลขอาวุโส 

ผู้จดและจัดท ารายงานการประชุม 
  นางสาวรัตนา ชินไธสง   นางสาวสุทธิกานต์ มั่นนุช 
  นางนงลักษณ์ วัฒนติยานนท์  นางสาวนภา วีรยุทธ์โกศล 
  นางสาวชมนภัส อนุอัน   นางจติตานนัท์ ทองค า 
  นางสาวสาริศา สิงหเมธา   นางสาวนววันท์ สังข์พิชัยเดโช 
  นางสาวบุศกร บุรกรณ์   นางสาวภัชภิชา ธีรนนท์ 
  นางศิริลักษณ์ ภูติพงศ์โสภณ 
           
ผู้ควบคุมสัญญาณภาพและเสียงระบบสนับสนุนการจัดท ารายงานการประชุม 

  นางสาวยุรินดา ภูธราลักษณ์       

 

กลุ่มงานชวเลข ๕ 

ส านักรายงานการประชุมและชวเลข 

ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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